
๑๐๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๐/๒ 
 
ใหการสนับสนุน จริง ๆ ทานเองตองเขียนออกมาใหชัดเจนวาการสนับสนุนนั้นหมายถึงวา 
ตองมีขอปฏิบัติอยางไร และคงจะตองลงไปถึงวาจะทําอยางไรใหมีการใชคลื่นความถี่ 
หรืออุปกรณการติดตอสื่อสารในระดับตาง ๆ ในเรื่องของการปองกันภัย เพราะวันนี้ 
เปนเรื่องสําคัญ ถาเกิดเหตุการณขึ้นมาผมคิดวาอะไรที่จะตามมา ทานประธานเอง 
สภาแหงนี้ก็คงจะทราบถึงความเสียหาย เพราะฉะนั้นผมฝากครับวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้นั้น 
ทางทานเองไดทํารายงานมาสูสภาแหงนี้เพื่อที่จะใหชวยกันดู แลวก็มีความคิดเห็นอยางไร 
จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการของทาน ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานผูมาชี้แจงครับ ยังมีผูประสงคจะอภิปรายยกมือคางไว ๗ ทานนะครับ คุณเชน เทือกสุบรรณ 
คุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี คุณทศพล เพ็งสม คุณสงกรานต 
จิตสุทธิภากร คุณประเสริฐ พงษสุวรรณศิริ และคุณนิยม เวชกามา เชิญคุณเชน เทือกสุบรรณ ครับ 
  นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ขอบคุณทานประธาน ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม เชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี 
พรรคประชาธิปตย ในโอกาสที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดมาเสนอ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผมขออนุญาตที่จะเรียนสอบถามในบางประเด็น 
ที่ผมอยากเห็นและมีขอเสนอแนะบางประการโดยผานทานประธานถึงคณะกรรมการ 
 
                  - ๔๑/๑ 
 
 



๑๐๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๔๑/๑ 
 
ผมไดเห็นรายงานของทานนี่นะครับ สวยงามดี รูปเลมสวยงามมาก แลวคอนขางทําดวย 
ความพิถีพิถันก็เปนที่นายินดี โดยเฉพาะเมื่ออานและดูในเร่ืองของรายงานแลวคอนขาง 
นาชื่นใจโดยเฉพาะหลายเรื่องหลายประเด็น กระผมมีขอสงสัยบางประการครับ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในบางประเด็น 
เชน ในเรื่องของการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม ผมสงสัยในประเด็นนี้ครับ สิ่งที่สงสัยก็คือวา 
รูปแบบและการนําเสนอของทาน ถาไดเปนไปตามนี้แลวผมก็คิดวาเปนเรื่องที่นายินดี 
เปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกพี่นองประชาชนมาก ทานประธานครับ แตวาไมมีรายละเอียด 
ที่ชัดเจนวาการดําเนินการที่สงเสริมใหมีการแขงขันเสรี แลวบางประเด็นของทานก็บอกวา 
ปองกันพฤติกรรมของการผูกขาด แลวไประบุในเรื่องการลดการแขงขัน และการกีดกัน 
การแขงขัน และยิ่งทําใหผมไมเขาใจมากยิ่งขึ้น ทานประธานครับ รูปธรรมอยางชัดเจน 
ในเรื่องเหลานี้ เพื่อนสมาชิกบางทานไดพูดในบางประเด็นไว อยางเชน เพื่อนสมาชิก 
กอนหนาผมไดพูดในเรื่องของการดําเนินการ สิ่งที่ผมติดใจนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และหลายสิ่งหลายอยาง หลายประการ 
ซึ่งเราก็ตองแขงขันกับโลกภายนอกดวย รวมทั้งขณะนี้มีบริษัทขามชาติหลายบริษัท 
ที่มาประกอบกิจการในดานโทรคมนาคมในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย 
แตวากระผมรับทราบในเรื่องของการทํางานของทางคณะกรรมการ กทช. ผมมีความรูสึกวา 
การทํางานของ กทช. เปนไปอยางเชื่องชา แลวก็เปนเรื่องที่คอนขางที่จะไมทันเหตุการณ 
ทานประธานครับ ผมไมพูดซ้ํากับบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกไดพูดถึง จะเปนเรื่องของ 
วิทยุชุมชนก็ดี จะเปนเรื่องของโทรศัพทตาง ๆ ก็ดี แตผมใหขอสังเกตทานประธานนิดหนึ่งวา 
ที่ผมอยากจะเห็น แลวก็สิ่งหนึ่งที่รอวาเมื่อไรมันจะไดมีความเสรีเกิดขึ้นอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวขณะนี้คนไทยในประเทศไทย ทุนของไทยลงทุนกระจุกตัวอยู 
ในบางพื้นที่ ในที่ที่มีชุมชนหนาแนนเทานั้นนะครับ แตวาความเปนธรรมที่จะเกิดกัน 
อยางทั่วถึงเปนธรรมในสวนอื่น ๆ ของประเทศไทย การลงทุนดานโทรคมนาคมหยุดชะงัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบริษัท ทีโอที หรือ กสท. วันนี้เปลี่ยนเปนบริษัทแลว จากองคการโทรศัพท 
 



๑๐๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๔๑/๒ 
 
จากการสื่อสารแหงประเทศไทยวันนี้เปนบริษัทธุรกิจบริษัทหนึ่ง การลงทุนในกิจการ 
สาธารณะในที่หางไกลตาง ๆ ของพี่นองประชาชนในชนบท ในที่ไมใชชุมชนหนาแนน 
เปนเรื่องที่ขาดการสนับสนุน แลวผมคิดวาขาดการผลักดันอยางจริงจังใหเกิดความเปนธรรม 
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะพี่นองเด็กนักเรียนในชนบททั้งหลายจะเปนปญหามากครับ วันนี้มี 
ความตองการที่จะไดรับความทันสมัย การติดตอทางโลกของอินเทอรเน็ตก็ดีกระจุกตัวอยู 
ในเขตเทศบาลเมือง รวมทั้งโทรศัพทไรสายทั้งหลาย ถาเราไปเห็นในตางจังหวัดหรือไปเห็น 
ในภูมิภาคตาง ๆ เราจะเห็นวามีเสาโทรศัพทขึ้นเต็มหมดเลย ขึ้นกระจุกแนนอยูตรงนั้นครับ 
ผมอยากเห็นจริง ๆ ที่ กทช. จะเปนผูนําในการที่จะดําเนินการใหมีการแชร (Share) กันที่จะใช 
กิจการพวกนี้ การไปลงทุนของคนไทยควรจะคุมคามากกวานี้ การแชรเน็ตเวิรค (Net work) ก็ดี 
การแชรที่จะใชอุปกรณสื่อสารตาง ๆ ก็ดีนี่นะครับ กทช. นาจะเปนผูนําที่จะใหผูใหบริการ 
ทั้งหลายรวมกันทํา แลวขณะเดียวกันการลงทุนนั้นจะไมสูญเปลาจะไดกระจายออกไป 
ในที่ชุมชนที่ไมหนาแนนมากนักแตวามีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ---------------------------------- 
          
                   - ๔๒/๑ 
 



๑๐๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         ยุพเยาว ๔๒/๑ 
 
ทานประธานครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการการเชื่อมโยงโครงขายพื้นฐานที่เปนธรรม 
ที่เราเรียกกันวา อินเตอรคอนเนคชั่น ชารจ (Interconnection charge) แลวเปนเรื่องที่พวกเรา 
คาดหวังและรอ เพราะวาบอยครั้งในเหตุการณอดีตที่ผานมา เมื่อมีการไมลงรอยกันระหวาง 
ผูใหบริการหรือโอเปอเรเตอรแตละรายทําใหพี่นองประชาชนเสียโอกาสในการโทรศัพท 
โทรศัพทเต็ม คลื่นสายไมวางเปนเรื่องของการกลั่นแกลงกัน แตวารอรับฟง กทช. 
ก็ รูสึกจะเงียบสนิทเลยในกรณีที่พี่นองประชาชนมีปญหา  ผมอยากเห็นทานนํา 
ในเรื่องพวกอยางนี้ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานครับ ถาดูในเรื่องของปริมาณหมายเลข 
โทรศัพท โทรคมนาคมในกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ถึงวันนี้ผมวาทานมีเกือบ ๘๐ ลาน 
ที่ทานไดใหกับโอเปอเรเตอรตาง ๆ ไป ผูใหบริการตาง ๆ ทานครับ แตวายังเปนการผูกขาดอยู 
วันนี้ผมประสงคที่จะใชบริการของโอเปอเรเตอรหรือผูใหบริการรายอื่น ผมก็ติดอยูวา 
โทรศัพทของผมเปนเบอรที่พี่นองประชาชน ญาติ เพื่อนฝูงผมรูจัก ถึงเวลาแลวหรือยังครับ 
ที่ทานจะเอาเบอรโทรศัพทนี้ใหเปนเบอรเลขหมายสวนบุคคลแลวผูใชบริการเลือก 
ที่จะเลือกผูใหบริการได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนเลขหมาย แทนที่จะใหผูใหบริการหรือ 
โอเปอเรเตอรแตละรายผูกขาดและเอาเบอรโทรศัพทพวกนั้นไปดองอยู วันนี้ผมสงสัย 
จริง ๆ ครับ ๗๖ ลานหมายเลขหรือ ๘๐ ลานหมายเลขที่อยูในมือของโอเปอเรเตอรแตละราย 
สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มันมากกวาจํานวนประชากรในประเทศไทยนะครับ แตวาผม 
ไมแนใจวาเขาเก็บไวเพื่ออะไรบาง และทานเคยตรวจสอบไหมครับวาผูใหบริการแตละราย 
ใชอยางคุมคา โดยไมใชเอาหมายเลขโทรศัพทไปไวเพื่อครองสวนแบงการตลาด แลวก็ 
เพื่อประโยชนในทางธุรกิจของเฉพาะบางบริษัทและทําใหบริษัทใหม ๆ เกิดขึ้นไมไดบริษัท 
ที่คูแขงขันตาง ๆ เกิดขึ้นไดยากอยางนี้เปนตน ผมหมายรวมถึงสิ่งที่ผมอยากเห็น กทช. 
จะเปนผูที่นําในเรื่องพวกนี้ดวย โทรศัพทมือถือแตละเบอรวันนี้ผมวามีโทรศัพทมือถือที่ใช 
ในประเทศไทย และผานการใชในประเทศไทยมาไมต่ํากวา ๑๐๐ ลานเครื่อง หมายถึง 
เครื่องเกา ๆ ดวยนะครับ วันนี้ผมตองถามทานดวยวาเครื่องโทรศัพทพวกนั้นไปไหน 
แบตเตอรี่ซึ่งปหนึ่งถาเฉลี่ยใชตอเครื่องประมาณ ๒ กอนก็จะคงตกประมาณ ๑๖๐ ลานกอน 
 



๑๐๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๔๒/๒  
 
กระมังครับ วันนี้คงตองถามทานวา ขยะมลพิษพวกนี้ไปไหน ทานเคยมีความคิดไหมครับวา 
ดําเนินการใหผูใหบริการดําเนินการซื้อคืนเพื่อประโยชนในการสาธารณะบาง ดําเนินการ 
เพื่อประโยชนของพวกเราทุกคนที่จะไมตองรับสารพิษ มลพิษพวกนี้ และดําเนินการ 
ในการคุมครองผูบริโภคพวกนี้บางหรือไม ทานที่เคารพครับ ทานครับผมขออนุญาตเรียนถาม 
ทานในประเด็นเมื่อสักครูที่ผมหมายถึงรวมทั้งคงตองถามทานดวยนะครับ ผมไดยิน 
ในเรื่องโทรศัพท เทคโนโลยี ใหม ๆ หลาย ๆ อัน แลวก็ผมหวังวาผมคงไดใชไดเร็วนะครับ 
แตวาผมไดยินเพื่อน ๆ รวมทั้งหลาย ๆ ทานที่รูจักอยูในวงการตาง ๆ เขาบอกวาแมกระทั่ง 
๓ จี ไวไฟ ไวแม็กซ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ รวมทั้งอินเทอรเน็ต เกตเวย (Gateway) หรือพวกนี้ 
ใบอนุญาตของทานที่จะใหกับเขานี้เปนเรื่องที่ลาชาเกินความจําเปนแลวก็สิ่งที่สําคัญที่สุด 
ก็คือวานาจะเปนเรื่องของการเสียโอกาสของคนไทยที่รอการใชอยู ผมวาถาทานถามใครวันนี้ 
ทุกคนก็คงพูดวา แลวเขาก็โยนบาปไปใหทาน ผมไมทราบวาเปนบาปของทานจริงหรือเปลา 
 เขาบอก ๓ จีที่ยังไมไดใชติดอยูที่ กทช. ทานพยักหนานี่คงยอมรับดวยใชไหมครับ 
ผมขออนุญาตเรียนถามทานนะครับ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๓/๑ 



๑๐๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๔๓/๑ 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผมวาวันนี้ กทช. ถาโดยกฎหมายแลวทานมีอํานาจมาก และผมหวัง 
จริง ๆ หลาย ๆ ทานที่อยูที่นี่ และหลาย ๆ ทานที่ไมไดมาผมรูจัก แตวาผมหวังที่จะเห็น 
ทานสามารถที่จะเขามาดําเนินการในการแกไขเพื่อใหเปนประโยชนกับพวกเรามากที่สุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนหวงมากที่สุดนะครับ บริษัทมหาชนที่เปนองคกรของรัฐที่แปรรูป 
เปนรัฐวิสาหกิจ จะเปนทีโอที โทรคมนาคม กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) ก็ตามหรือวากิจการ 
รวมคาไทย โมบายล (Thai Mobile) ซึ่งผมรูสึกเปนหวง โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวทราบวา 
เขาไดขอโทรศัพท ๓ จีไปที่ทานแลวก็นานทีเดียว แลวก็ไมไดรับการอนุมัติใหได หรือตอนนี้ 
ไดแลวผมก็ไมทราบนะครับ แตวาทําใหลักษณะของการลงทุนและโอกาสของการลงทุน 
เสยีไปนะครับ คงเปนเรื่องที่ขออนุญาตฝากเรียนถามทาน 
   อีกประการหนึ่งครับทาน ผมขออนุญาตอีกประการเดียวที่ไมรบกวนเวลา 
ของสภานี้มากหรือเวลาของทานมากไป เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกไดเรียนถามทานในเรื่องของ 
คลื่นความถี่ วันนี้ถึงเวลาแลวหรือยังครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
จะเปนผูนําและใหสัญญาณกับสาธารณะ ใหสัญญาณกับผูประกอบการ วันนี้เรามี 
คลื่นความถี่ที่จํากัด แตวาขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดานสื่อสารโทรคมนาคม 
เปลี่ยนเปนดิจิตอล (Digital) ไปแลว แตวาสิ่งหนึ่งที่ถึงเวลาที่ทานจะใหสัญญาณลวงหนา 
กับผูใหบริการพวกนี้ไหมครับวา ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนและทานก็จะเอาชองความถี่ 
ที่หางมากอยูใหผูบริการใหบริการเปลี่ยนเปนดิจิตอลซึ่งสามารถบีบคลื่นความถี่ใหแคบลง 
แลวความถี่ซึ่งเปนความถี่สาธารณะเหลานั้นไดมาใชเพื่อกิจการอื่น ๆ หรือคูแขงขันรายอื่น 
ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในการประกอบกิจการโทรทัศนก็ดี วิทยุก็ดี เพื่อใหกิจการ 
พวกนี้ไมเปนกิจการที่ผูกขาดและมีประโยชนมากยิ่งขึ้น แตผมม่ันใจนะครับวาไมสามารถ 
เปลี่ยนแปลงไดทันที แตวาสัญญาณที่ทานเปนสัญญาณที่ดี เปนสัญญาณที่ตอบกับสังคม 
เปนสัญญาณที่ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ  จะไดเตรียมการในการที่จะดําเนินการแกไข 
   ทานที่เคารพครับ ผมคงมีอีกประเด็นเดียว ทานครับ ผมเห็นรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 



๑๐๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๔๓/๒ 
 
ทั้งหมดดูดีครับ แตผมไมทราบวาโดยปกติเขาจะมีงบดุลติดมาดวย ทานไมเสนองบดุล 
กับสภาดวยหรือครับ ขออนุญาตเรียนถามแคนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ก็จะขอใหทานสมาชิกถามใหจบนะครับ แลวทานตอบทีเดียวเลยครับ คุณชัยวัฒน 
ทรัพยรวงทอง ครับ  
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธาน ขออนุญาตนิดเดียวครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณจตุพรประทวงอะไรหรือเปลาครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ขอกราบเรียนกับทานประธานที่เคารพ 
กระผม จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 

นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เดี๋ยวผมจะบอกวาประทวงอะไร 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอนนี้ประทวงหรือเปลาครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ประทวงครับ ทานประธานครับ 
ผมเองประทวงตอคําอภิปรายของดอกเตอรคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เหตุที่ผมไมได 
ประทวงขณะที่คุณหญิงเขากําลังอภิปรายอยูนั้นเนื่องจากวาผมติดภารกิจอยูขางนอก 
เมื่อกี้นี้มีการพาดพิงเรื่อง เว็บไซตมนุษยดอทคอมแลวก็ไปพาดพิงบุคคลภายนอก 
ซึ่งเรื่องนี้มีขอเท็จจริงที่มีการฟองดําเนินคดีโดยศาลอาญาไดตัดสินพิพากษา นายสนธิ 
ลิ้มทองกุล ๒ ปโดยไมรอลงอาญา และไดสั่งปรับเงินหนังสือพิมพผูจัดการ จํานวน ๒ แสนบาท 
เร่ืองนี้เปนอยางนี้ครับทานประธาน ผมไมตองการใหการอภิปราย 
 
 



๑๐๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๔๓/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คงไมตองอภิปรายรายละเอียดหรอกครับ เพราะวาคุณจตุพรประทวงครับ ประทวงก็มีได 
อยางเดียวก็คือวาประทวงวาทําผิดขอบังคับขอไหนนะครับ 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เพราะวาเปนการไป 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณจตุพรครับ เพราะวาคุณจตุพรประทวงตองบอกวาผิดขอบังคับขอไหนนะครับ 
แลวก็บอกวาประทวงเรื่องอะไรครับ ไมใชวามาอภิปรายตอนะครับ ทานประทวงขอไหน 
เชิญครับ 
 

           - ๔๔/๑ 
   



๑๐๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๔๔/๑ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ขอ ๖๑ ครับ วรรคสอง หามผูอภิปราย 
แสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และหามกลาวถึง 
พระมหากษัตริยหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน เว็บไซตมนุษยดอทคอม 
เปนเว็บไซตที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย เมื่อสักครูนี้มีการกลาวหาชัดเจนวาไปทํา 
เซิรฟเวอรอยูที่ทําเนียบรัฐบาล มีการจายเงินเดือนละ ๔ พันเหรียญ มีผูชายตัวอวน ๆ 
แลวก็มีภรรยาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย เร่ืองนี้เปนเรื่องที่เขากลาวหานายภูมิธรรม เวชยชัย 
  (นายอสิ มะหะมัดยังกี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : ผมขอประทวงครับ ทานประธานครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : แลวมีศาลสั่งจําคุกเปนที่เรียบรอย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณจตุพรครับ นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ประทวงตอนะครับ 
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : ผม นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ประชาธิปตย 
จังหวัดสตูล ผมไมทราบวาจะขึ้นมาประทวงหรือขึ้นมาอภิปรายครับ เร่ืองการวินิจฉัยวา 
ผิดขอบังคับเปนอํานาจของทานประธานครับ ผมคิดวาทานประธานก็ไดผานไปแลว 
และวินิจฉัยไปแลวก็ไมควรจะมีการประทวงใหเสียเวลาอีกครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญครับ ผมไดวินิจฉัยไปแลวนะครับวาประทวงก็ขอใหประทวงวาประทวงเร่ืองอะไร 
ไมจําเปนจะตองมาอภิปรายหรือแกตัวใหกับคนที่ถูกพาดพิงนะครับ ผมทราบแลวครับ 
ประทวงแลวครับ ผมจะไดวินิจฉัยครับ 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : คืออยางนี้ครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณจตุพรนั่งลงครับไมอยางนั้นก็ประทวงกลับไปกลับมากันอยางนี้ละครับ เชิญครับ 
เร่ืองนี้คุณหญิงกัลยาไดอภิปรายในสภาก็จะตองเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
ดวยนะครับ เพราะสิ่งที่ทานพูดเปนสิ่งที่ทานคิดวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ขอใหทุกทานเขาใจ 
 



๑๑๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๔๔/๒ 
 
ตามนี้นะครับ ตอไปทานชัยวัฒน ทรพัยรวงทอง ครับ  
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน 
อยากจะขอกราบเรียนทานประธานครับวา การรายงานผลการดําเนินกิจการของหนวยงาน 
ตาง ๆ ตองรายงานตอสภา เหตุที่ตองรายงานตอสภาเพราะเหตุสภาซึ่งมาจากตัวแทน 
ของพี่นองประชาชนนั้นจะไดรู ไดทราบ ไดควบคุมการดําเนินการกิจการทั้งหลายที่ทาน 
ทั้งหลายนั้นไดรับมอบหมายอีกครั้งหนึ่งในการดําเนินงานตาง ๆ แทนพี่นองประชาชน 
ที่ไมไดรับเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเหตุดังนี้จึงเปนที่มาของการตองรายงาน เพราะฉะนั้น 
ทานมีหนาที่ในการรายงานก็อยากจะกราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ เมื่อสักครู 
ทานเชน เทือกสุบรรณ ไดกลาวไปตอนหนึ่งแลววาที่ถูกนั้นการรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปนั้นจะตองบอกไวดวยวามีขาราชการกี่คนแลว เพิ่มขึ้น ลดลงเทาไร ผลการดําเนิน 
ขาราชการนั้นเปนอยางไร ถูกสอบสวน ถูกไลออกเปนอยางไร ถาใหมากไปกวานั้นมันตอง 
อายุดวย วุฒิดวย เพราะฉะนั้นจะไดควบคุมกันไดถูกแลวบอกกันไดถูกวาทิศทางที่ทาน 
ไปดําเนินการนั้นมันเหมาะสมถูกตองหรือไมอยางไร ในขณะเดียวกันเงินที่ไดมานั้น 
ทานตองบอกดวยวาเงินที่ไดมานั้นไดมาจากไหน เทาไร อยางไร แลวทานใชไปอยางไรบาง 
มันตองชี้แจงแสดงเหตุผล วันนี้ไมมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองเงินเลย เร่ืองงบประมาณเลย 
เร่ืองบุคลากรเลย เพราะฉะนั้นการรายงานแบบนี้ไมถูกตองดวยกฎหมายนะครับทาน 
ไมชอบดวยนะครับ ดวยกฎหมาย ยังไมครบสาระครับ ทานเชื่อผมไหมครับ แตอยางไรก็ตาม 
นั่นคือสิ่งที่ทานตองไปทํามาใหมผมใชคําวา ตองทําใหม ถาไมเชนนั้นสภาแหงนี้จะควบคุม 
อะไรไมไดเลย แลวถาหนวยงานทุกหนวยงานยึดของทานเปนหลักฐาน และยึดของทานไป 
ดําเนินการอยางนี้ตอไปก็ไมตองควบคุมแลว เพราะทานบอกเลยครับวากิจกรรมของทานมีอะไร 
ทานใหสาระสําคัญกับกิจกรรมประมวลภาพที่ทานเอามาใหอยางนี้มันเด็กนักเรียนนะครับทาน 
อนุบาลทาํกันครับ สาระไมมี ไรสาระ สาระที่มันจะไดมันไมใชเร่ืองอยางนี้ ------------------- 
                  - ๔๕/๑ 



๑๑๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 ศิริลักษณ ๔๕/๑ 
 
เร่ืองที่มันจะไดนั้นมันบอกไปดวยคุณภาพ การควบคุม การบริหาร การจัดการ หนวยงาน 
ของทานทานมีวิชั่น (Vision) อยางไรบางครับ ทานในฐานะเปนประธานมีวิชั่นอยางไร 
จะดําเนินการอีก ๕ ป ๑๐ ปขางหนาเปนเชนไร ไมใชออกมาเรื่องประมวลภาพอยางนี้ 
ถาประมวลภาพอยางนี้ไมตองมาหรอกครับ ผมเองไปดูอีกเชนเดียวกันครับวาคณะกรรมการ 
ชุดนี้ ๖ คนปรากฏวาออกไป ๓ คน ออกไปตั้งแตเดือนกันยายนถาจําไมผิดครับทานประธาน 
วันที่ ๒๘ ปรากฏจนปานนี้ยังไมไดออกเลยครบัทาน ยังทํางานอยูเลยครับ แลวก็ไมแนใจวา 
จะทํางานไปอีกนานเทาไร เพราะคณะกรรมการชุดนี้สรรหาไมไดสักที มันติดขัดดวยเรื่องใด 
ทานตองรายงานตรงนี้มา ดวยเหตุใดทานตองบอกมา มันเปนความผิดของใคร สภาชุดนี้ 
ไดดําเนินการในการที่จะตรวจสอบแลวก็บอกไป ทานไมบอกมาเลยครับ ปลอยใหเปน 
หนาที่ของผมอยางนั้นหรือครับ ที่จะตองจี้ตองไชไปทั้งหมดผมเรียนตอคณะกรรมการ 
ชุดนี้ครับวา ถาเปนเชนนั้นการควบคุมงานมันจะมากมายเหลือเกิน นี่คือสิ่งที่อยากจะ 
กราบเรียนกับทานประธานครับวา มันไมนาจะเหมาะสมและถูกตอง ดังนั้นผมจึงอยากจะ 
เรียนทานประธานครับวา ตรงนี้ตองไปรายงานมาใหม ตองกลับไปรายงานมาใหมครับ 
ตองถอนออกไปครับทานประธาน ไมทราบวาทานประธานกับคณะกรรมการ กทช. จะคิด 
อยางไรครับ จะถอนหรือไมถอนครับ เชนเดียวกันครับทานประธานครับ ผมเองก็มีเร่ืองตอไป 
ในเรื่องของการควบคุมการคุมครองผูใชบริการ ก็ตองบอกอยางนี้ครับวาทานดูแลจริง 
หรือเปลา ทานไมมีรายงานอีกเชนเดียวกันวาทานไดไปไลจับคุมครองบริการนั้นมากี่ราย 
ใหการบริการปที่แลวเปนอยางไร ปนี้ดีขึ้นอยางไร มีหรือเปลา ไมมี เขียนไวลอย ๆ อยางนี้ 
แลวมันจะไปไดอะไรขึ้นมา มันทําอะไรไมได ผมก็เขียนได เพราะฉะนั้นการคุมครองผูใชบริการ 
เมื่อสักครูเพื่อนไดกลาวไปในเรื่องของอินเทอรเน็ต ผูไดรับบริการถามคําถามวาไดรับรายเดือน 
จากผูใชบริการไปแลวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทบาง เดือนละ ๕๐๐ บาทบาง ถามคําถามวา 
เขาใหบริการเต็มที่หรือเปลา ความเร็วมันไดเต็มจริงหรือเปลาการที่สมาชิกหรือผูใชบริการ 
ไมสามารถที่จะรองรับการบริการตามความเร็วที่ไดซื้อมาหรือที่เปนสมาชิกนั่น เทากับไดรับ 
ของไมเต็มจํานวนมันเสียเวลา ในขณะนี้ความเร็วมันถึงไหม ๑ กิกะไบตมันได ๑ กิกะไบตไหม 
 



๑๑๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 ศิริลักษณ ๔๕/๒ 
 
๒ กิกะไบต มันได ๒ กิกะไบต ไหมทานไปตรวจสอบดูสิ ผมเปดไปทีไรมัน ๔๐๐ กวา ๑ กิกะไบต 
บางครั้งก็ ๕๐๐ กวา ๖๐๐ กวา ๗๐๐ กวานี่แทบจะไมเห็นเลยครับ แลวอยางนี้เราตองเสีย 
สตางคไปเต็มพิกัดครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แลวในขณะเดียวกันวันไหนเสีย วันไหนหลุด 
มันคิดเปนรายเดือนทําไมไมทอนสตางคใหเขา ก็ยังคิดสตางคเขาเทาเดิม ถามวาผูบริโภค 
จะเปนอยางนี้อีกนานเทาไร ประเทศนี้จะบริหารกันอยางนี้ใชไหม เดิมเราบอกวาเปนหนวยงาน 
ของรัฐเอาละ เปนรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปนรัฐวิสาหกิจพี่นองประชาชนคนไทยก็ตองรับกรรมกันไป 
ขอประทานอภัย เมื่อเสียเงิน เสียคาบริการไปจํานวนเทาไร แนนอนที่สุดอาจจะคิดกันไมมากนัก 
เพราะวาทายที่สุดมันก็เงินกระเปาเรานี่ ประชาชนคนไทย แลวก็เขารัฐของเราเองก็ไมไดคิด 
อะไรกันมาก -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๖/๑ 
 



๑๑๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๔๖/๑ 
 
ในขณะนี้มันไมใช ในขณะนี้มันเปนเอกชน ทานเขาขางเขาหรือ ทานทําไมไมไปไลจับ ไลดูเขา 
มันไมได ทานวาพี่นองประชาชนเสียหายเทาไร วันนี้รายเดือน ๑,๐๐๐ บาท ปรากฏวา 
แทนที่จะไดความเร็วเต็มรอยไดไปสัก ๖๐ กวาเปอรเซ็นต ถามวา ๓๐ กวาเปอรเซ็นต 
นั่นคิดเปนเงินเทาไร ไปใหบริการรวม ๆ แลวอีกกี่คน อีกกี่ราย เทากับ ๓ รายนี่นะครับทาน 
๒ รายที่จะตองใหเขาเต็มนี่ปรากฏวาไปขายไดอีก ๑ ราย บริษัทผูรับสัมปทานหรือผูใหบริการ 
แทนที่จะไดเงินไปแค ๒,๐๐๐ บาท ไดไป ๓,๐๐๐ บาทครับทาน นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น 
เรียนตอทานประธานครับวา นี่คือการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพ 
ผมจึงบอกนะครับทานประธานครับ ไหน ๆ ก็จับสลากออกไปแลว ๓ คน ถามันเปนอยางนี้ 
ออกเถอะครับ ผมเห็นดวยนะทานฟงผมพูดแลวทานจะอยูตอก็ตามใจนะครับ อีกเชนเดียวกัน 
ครับ ผมเองไมมีสวนเกี่ยวของกับทานไมมีผลประโยชน แลวก็ไมมีสิ่งโกรธเคืองกันนะครับ 
แตผมเห็นการทํางานแลวไมมีความเหมาะสมในฐานะทานเปนประธาน ทานเปนผูใหญ 
ในบานเมือง ทานเคยผานงานมาแลว ถาทานเปนคนที่ไมมีการศึกษา ถาทานไมมีความรู 
ไมมีวุฒิภาวะ ไมมีอายุที่สูงสงไมมีตําแหนงหนาที่ในอดีตที่สูงผมจะไมวาสักคําเลย เอาละ 
รายงานแบบนี้ออกมาเปนแบบนี้ก็ไมได ทานตรวจสอบมาไดอยางไร ทานเซ็นมาไดอยางไร 
ทานไมเคยดูของคนอื่นเลยหรือผมอยากใหบานเมืองนี้มีมาตรฐานครับทาน ไมใชสอดอะไร 
ก็สอดกัน ทําอะไรก็ทํากันใครคิดจะทําอะไรก็ทํา ใครจะทําอยางไรก็ทํา ไปมันเรื่อยเฉื่อยอยางนี้ 
ถามวาแลวพี่นองประชาชนจะอยูกันอยางไร วันนี้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พี่นองประชาชนกําลังไดรับ 
ความทุกขยากกําลังไดรับความเดือดรอนอยางมาก กําลังจะผจญปญหาอีกใหญหลวง 
ขางหนาที่จะตามมา ป ๒๕๔๐ ที่เราวาแย ๆ นี่ ป ๒๕๕๑ อาจจะแยกวา ป ๒๕๕๐ ที่ผานมา 
ป ๒๕๕๑ นี่อาจจะแยกวา ทานทราบกันหรือไม ในขณะนี้รัฐบาลทํางานเหนื่อยขนาดไหน 
ดวยความที่จะใหพวกทานทั้งหลายไดชวยกันทํางานดวยความรวมไมรวมมือนี่ไมมีเลย 
ออกมาอยางนี้ผมคิดวามันไมไหวนะครับ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็พยายามจะเขียนให 
สิ่งเหลานี้มันเปนสิ่งที่ออกงอกเงยไปเพื่อรัฐบาลจะไมไดควบคุมมากนัก เพื่อทานทั้งหลาย 
ซึ่งเปนผูใหญแลวในชาติบานเมืองจะไดไปชวยกันทําใหมันดีขึ้น ใหมันถูกตอง ใหมัน 
มีความเหมาะสมก็ไมไดเปนอยางนั้น แตเวลารัฐบาลควบคุมตรวจสอบมากก็บอกวา 
 



๑๑๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๔๖/๒ 
 
รัฐบาลแทรกแซง ถามวาบานเมืองเราเปนองคกรอิสระมากแลวนี่เราอิสระกันแบบใชพื้นฐาน 
ของคุณภาพมาวัดกันหรือเปลา คุณภาพงานวัดหรือเปลา ใหมันเปนไปตามนั้นไหม นี่คือ 
สิ่งที่มันเกิดขึ้น การใชเม็ดเงินแตละเม็ดมันจะตองไปตามมาตรฐาน หลักการ วิธีการ ไมใชสอด 
แตใช ๆ  นี่ก็บนใหฟง ทานประธานครับ ผมเองก็ไมทราบจะวาอยางไรถาบานเมืองเปนอยางนี้อยู 
ก็แยครับพี่นองประชาชน  
  ตอไปยุทธศาสตรการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม อยากจะเรียน 
ทานประธานครับวา ในเร่ืองดังกลาวนี้จะจัดทํายุทธศาสตรกันวาเราจะคุมครองผูบริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมกัน แตก็ไมเห็นวาจะคุมครองไดตามขอเท็จจริงอยางไร นี่คือสิ่งที่มัน 
เปนอยูหรือที่มันเกิดขึ้นที่ทานมาคิดแลวมาทําอยูนี่ การจัดตั้งกระบวนการระงับขอพิพาท 
ผูประกอบการและผูบริโภค ทานไมตองไประงับหรอกครับ ทําไมตองไประงับ คนไหนที่ 
มันทําแลวไมถูกตองแบบที่ผมกลาวไปเมื่อสักครู อินเทอรเน็ตเมื่อไรก็ไมได ๆ ปดมันเลย 
ถอนใบอนุญาตเลย จบ ไมตองไปมีขอพิพาท ----------------------------------------------------- 
 

        - ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๔๗/๑ 
 
ถาทานบอกใหมีการระงับขอพิพาทถามวาพี่นองประชาชนจะมารองเรียนสักกี่คน ผมรองเรียน 
เจานี้ เจานี้ก็เปนแบบนี้นะครับ พอหลังจากผมรองเรียนไปแลวญาติพี่นองผม ตระกูลผม 
ทั้งหมดเลยไปขอเมื่อไรเขาก็บอกไมมีแลวไมให ทานเคยไดยินไหม ทานเคยไดยินไหม 
ลงหนาหนังสือพิมพ ออกรายการทีวี ไปขอแลวเขาไมยอมแลวพอจบ ทานจะเอาอยางนั้นหรือ 
ไปรายอ่ืนรายอื่นก็เปนอยางนี้เพราะอะไร เพราะมันขึ้นอยูกับกระบวนการไมมีคุณภาพ 
ไมจัดการใหมันมีคุณภาพนะครับ ผมก็เรียนกับทานดังนี้นะครับ เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร 
ของทานนี่ทานเปลี่ยนแปลงแกไขเสียใหมนะครับ ผมคิดวามันยังไมสอดคลองตองดวยกับ 
วิธีการที่จะมาใชวันนี้ตองบอกเลยนะครับ บานเมืองเรานี่ถาเราจะแกขอขัดแยงกันมาก ๆ 
นี่มันจะขัดแยงกันมากขึ้นเพราะอะไร เพราะเราไมมีระเบียบวินัยที่เครงครัด เพราะวาเรา 
ไมมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราปฏิบัติยอมรับกันอยางเครงครัด เพราะฉะนั้น 
เรียนตอทานประธานครับวา ผมเองจึงขอเรียนวานี่คือสิ่งที่จะตองแกไขแลว ผมบอกวา 
ถาอยางนี้นี่มันรับไมได มันรับไมไดนะ ถาทานรับไดก็วาไปแตผมรับไมไดนะ ทานคิดวา 
วันนี้ทานรับไดหรืออยางนี้ ทานอยากเห็นคนอื่นทํางานออกมาอยางนี้หรือบานเมือง 
เปนอยางนี้หรือ ขอบคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญนายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ครับ 
   นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายแพทยอสิ 
มะหะมัดยังกี ประชาธิปตย สตูลนะครับ ผมจะพยายามอภิปรายดวยความสุภาพเรียบรอย 
เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชนนะครับ กอนอื่นผมก็ขอชื่นชมทานประธานในการทําหนาที่ 
ของทานประธานตั้งแตผมเปนผูแทนราษฎรมาสมัยที่ ๒ ผมนับถือทานประธาน เคารพ 
ทานประธานมากที่สุด บางคนอาจจะไมชอบก็เปนเรื่องของนานาจิตตังครับ แตเทาที่ผมเห็นนี่ 
เลือกนักมักไดแรนะครับ ไดแรนะครับตอนนี้ ผมจะพูดถึงประเด็นวิทยุชุมชนนะครับ ในฐานะ 
ที่เคยเปนกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคมมา ๑ สมัย ๑ ป ๑๘ วัน กอนยุบสภานะครับ 
ก็ไดทราบหลาย ๆ เร่ืองเกี่ยวกับวิทยุชุมชน รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมไดบอกชัดเจนวา 
 



๑๑๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๔๗/๒ 
 
จะใหใครเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับวิทยุชุมชน แตป ๒๕๕๐ นี้ไดชัดเจนนะครับวาให กทช. 
เปนผูรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นผมก็คงจะตองถาม กทช. หลาย ๆ เร่ืองครับวา เร่ืองแรก 
ที่จะถาม การอนุญาตใหความถี่แตละสถานีชุมชนใหถูกตองตามกฎหมายทานใชหลักเกณฑ 
อะไรในการพิจารณาการทับซอนของคลื่นหลัก คลื่นทีวีนี่ยังมีอีกหรือไมครับที่สําคัญคือ 
หลักเกณฑใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณาครับ อันที่สองก็ถกเถียงกันมาตลอด 
ในกรรมาธิการชุดที่แลวคือ มีโฆษณาไดหรือไมเร่ืองนี้ผมก็พอทราบมาบางวาจะไมใหมี 
การโฆษณา แตผมก็สงสัยวาถาไมมีการโฆษณาแลวจะหารายไดมาจากไหน นี่เปนเรื่อง 
ที่สําคัญนะครับ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ เขียนไวชัดเจนครับวา หามรับรายไดจากกองทุน 
หรืออะไรจากตางประเทศนี่ผิดรัฐธรรมนูญเลยครับ แตทีนี้ผมก็สงสัยวาถาไมมีโฆษณา 
จะอยูไดอยางไร มันก็ยากเหมือนกันนะครับ นี่เปนเรื่องที่ตองขบคิดกัน จะมีการครอบงํา 
สถานีวิทยุจากนักการเมือง นักธุรกิจหรือไม จะมีการตรวจสอบอยางไรวาไมมีการครอบงํา 
เพราะผมเชื่อวาถาโฆษณาก็ไมมีหารายไดไมไดมันก็จําเปนนะครับ นี่เปนเรื่องที่ตองคดิหนกั 
กระผมก็พยายามคิดมาหลายปแลวเรื่องนี้ก็ยังคิดไมออกนะครับ แลวที่ผมทราบมา 
อีกเรื่องหนึ่งคือ มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยู ๑ ทานบอกวาถาวิทยุ ผมทราบ 
จากสื่อนะครับ 
 
                             - ๔๘/๑
                    
 
                                                                                                                      



๑๑๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๔๘/๑ 
 
บอกวาถาวิทยุชุมชนสามารถใหเผยแพรขาวสารของรัฐบาลวันละ ๒-๓ ชั่วโมง จะไมเปนไร 
จะใหอยู แตถาไมอยางนั้นอาจจะลําบาก ซึ่งจริง ๆ ผมคิดวามันไมใชเร่ืองของรัฐมนตรี 
ทานรัฐมนตรีบอกวาจะใหกรมประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ ความจริงไมใชครับ ไมใช 
หนาที่ของกรมประชาสัมพันธ นี่คือเทาที่ผมรูมานะครับวา กทช. เปนผูรับผิดชอบ ผมก็เลย 
สงสัยตอนนี้วาผมเขาใจผิดหรือทานรัฐมนตรีเปนผูที่เขาใจผิดกันแน ก็อยากใหทาง กทช. 
ไดตอบใหประชาชนหายสงสัยครับ  
   ในเรื่องนี้ก็อีกเชนกัน การตั้งอนุกรรมการดูแลวิทยุชุมชน ไดทราบมาวา 
รัฐมนตรียังไมสงมาเลยครับ ๕ หรือ ๖ ทาน ก็ไมนาทํางานลาชาถึงสอบตก ผมไมสงสัยเลย 
ไมผานครึ่ง ไมผาน ๕๐ เปอรเซ็นต ทีนี้อยากถามวาถาสมมุติทางรัฐบาลไมสงรายชื่อมา 
ทาง กทช. จะทําอยางไร สามารถปฏิบัติงานตอไปไดหรือไมถามีการดึงเกมกัน อันนี้ก็เปน 
คําถาม ก็อยากใหผานไปไดโดยเร็วดวยดีเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติครับ  
   อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเปนกรรมาธิการรุนเดียวกับคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ 
คุณเชน เทือกสุบรรณ ก็มีการพูดถึงวิทยุชุมชนในเรื่องไปแทรกแซงความถี่ของเครื่องบิน 
ไปรบกวนวิทยุเครื่องบินติดตอกับภาคพื้นดินไมได เราเชิญนักบินมา ๒-๓ ทาน ปรากฏวา 
มีความเห็นเปน ๒ ฝาย พวกหนึ่งบอกวาแนนอนครับ แตอีกฝายหนึ่งบอกวาไมหรอกครับ 
ไมไปแทรกแซงเลย เราก็งงครับ เชิญมา ๒ ครั้งสรุปอะไรไมได ก็อยากถามวาที่แทจริง 
มันเปนอยางไรกันแน มันทับซอน มันไปแทรกแซงวิทยุของเครื่องบินจริงหรือไม นี่ก็เปน 
เร่ืองที่อยากใหตอบใหชัดเจนครับ  
   ทีนี้มีอีกขอหนึ่งที่ผมอยากถามมันเกี่ยวกับเร่ืองอินเทอรเน็ต อาจจะเปนของ 
กระทรวงไอซีที แตสมัยนี้การติดตอมันผานเขามือถือไดใชไหมครับ สามารถสงจากอินเทอรเน็ต 
เขามามือถือไดเลย เพราะฉะนั้นผมจะพูดตามแผน ๑๐ ที่กลาวไววาประเทศไทยมีปญหา 
วิกฤติทางดานจริยธรรมอยางรุนแรงครับ ผมคิดวาในสวนนี้เกมออนไลน (On line) เว็บลามก 
ตาง ๆ หนังลามก การหลอกลวงตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตสามารถลงเขามาในมือถือได 
เดี๋ยวนี้มันไมยากเลยครับ ยิ่งเทคโนโลยีมันกาวหนาทันสมัยมากขึ้นเทาไรก็มีโอกาส 
 



๑๑๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๔๘/๒ 
 
เกิดเหตุการณนี้ไดมากขึ้น เพราะฉะนั้นผมคิดวาเปนหนาที่ของ กทช. ที่จะตองรวมมือกับ 
กระทรวงไอซีทีเพื่อดูแลเรื่องนี้ครับ นี่เปนเรื่องที่สําคัญมากครับ ผมเคยเปนอนุกรรมาธิการ 
เกมออนไลนของคณะกรรมาธิการการสื่อสารชุดที่แลวยังสรุปไมไดเลยครับวาจะปองกันอยางไร 
คือเราเลนแบบปลอยใหมันผานไปกอนถามีปญหาแลวคอยไลตามทีหลัง มันมีบางประเทศ 
เขาใชวิธีอันไหนที่ตรวจสอบแลวไมมีปญหาถึงจะใหผาน แตของเราใหผานหมดครับ 
ผานหมด ถาไมมีลงหนังสือพิมพ ทีวีไมออกขาววามีเสียหาย บางทีเด็กเยาวชนเลน 
เปนแสนคนไปแลวเพิ่งไปตามไลทีหลังความเสียหายเกิดขึ้นแลวครับ อันนี้ผมก็อยากทราบวา 
ในแนวทางของทานมีความเห็นอยางไรในเรื่องนี้เพราะตองเกี่ยวของกับทานแนนอน 
เพราะตอไปมันจะลงมาในโทรศัพทมือถือครับ และจริง ๆ ในอนาคตผมก็จะแจงใหทราบ 
ในฐานะที่เปนกรรมาธิการการสื่อสารมา ๑ สมัย มันมีนวัตกรรมใหมสามารถผานไป 
ทางสายไฟฟาลงไปไดทุกบานเลยครับ สายไฟฟาธรรมดานี่ละครับ เราก็เคยคุยกัน 
ในคณะกรรมาธิการสื่อสารหลายครั้งเปนสิ่งที่นากลัวมากครับ สหรัฐอเมริกาตอไปในอนาคต 
อาจจะแปปเดียว สื่อสารจากบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่งไดในชั่วพริบตาเทานั้นเอง ซึ่งมัน 
ยิ่งอันตรายอยางมหาศาล ดาบ มีดมันมี ๒ คม ดานหนึ่งอาจจะมีประโยชน แตถาเปนโทษ 
ก็อยางมหันตครับ อันนี้เปนเรื่องที่จะตองวางแผนไวลวงหนาเพื่อดูแลเรื่องนี้ ถาเราไมวางแผน 
ผมคิดวาเยาวชนในภายภาคหนาเรื่องจริยธรรมคุณธรรมมันก็ยิ่งลดลงไป ยิ่งมีปญหา 
มากขึ้น จริยธรรมของคนไทยก็ยิ่งลดลงอยางมาก ผมจึงขอฝากเรื่องนี้ใหทาง กทช. ไดชวย 
ดูแลประสานงานกับไอซีทีในเรื่องนี้ดวย ขอบคุณมากครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานทศพลครับ 
 
                                       - ๔๙/๑ 
 



๑๑๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๔๙/๑ 
 
   นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม ทศพล เพ็งสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปตย ลําดับแรก 
ที่อยากจะเสนอคณะกรรมการ ในรายงานในหนาที่ ๓๗ ทานประธานครับ ปรากฏวา 
ในปจจุบันนี้ประชากรที่ใชโทรศัพทมือถือก็ดี โทรศัพทพื้นฐานก็ดีหลายลานคนครับ 
แตปรากฏวาแนวทางที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการแกไขรองเรียนของผูใชบริการ ทานประธาน 
เชื่อไหมครับวามีเพียง ๒๐๐ กวารายเทานั้นเองจากคนที่ใชโทรศัพทหลายสิบลาน 
ทานประธานครับ นอกจากหนา ๓๗ แลวปรากฏวาในยุทธศาสตรการคุมครองผูบริโภค 
ในคณะกรรมาธิการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตินั้น ผมยังไมเห็นวามีแนวทางการแกไข 
ปญหาการรองเรียนของผูใชบริการนะครับ อันดับหนึ่งปรากฏวาเทาที่ตรวจสอบดูแนวนโยบาย 
ตาง ๆ ที่ไมสามารถดําเนินการไดไมวาการจัดตั้งสถาบันคุมครองผูบริโภคในคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๒๕๕๐ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไมเคย 
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเลย จึงทําใหการรองเรียนของผูใชบริการนั้นนอยถึงขนาดนี ้
ผมเสนอดังนี้ครับ ในกรณีที่เปนรานขายโทรศัพทก็ดี ในสวนของทุกบริษัท หรือแมกระทั่ง 
หลังโฆษณาในรายการโทรทัศนของทุกบริษัทก็ดีจําเปนที่จะตองโฆษณาถึงการติดตอกับ 
สถาบันคุมครองผูบริโภคในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ทานประธานครับ 
เหตุผลที่คนไปรองเรียนหรือผูใชบริการที่ใชไปรองเรียนนอยก็คือขาดการประชาสัมพันธ 
เปนไปไดครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตินั้นจําเปนจะตองเผยแพรวา 
ใหผูบริโภคนั้นไดทราบถึงวามีสถาบันคุมครองผูบริโภคอยู ปจจุบันนี้เนื่องจากวินัยการใช 
โทรศัพทมือถือก็ดี โทรศัพทบานก็ดีคอนขางไมมี หลาย ๆ รายการที่ทางโทรทัศนก็ดี 
ทางวิทยุก็ดีนาทีละ ๖ บาท นาทีละ ๙ บาท บางทานเงินเดือนยังไมมี ยังเปนนักศึกษาอยู 
ใชคาโทรศัพทถึงเดือนละหมื่นกวาบาท ๒๐,๐๐๐ บาท ผมมีความจําเปนที่จะตองบอก 
คณะกรรมการวามมีาตรการอยางไรบางที่จะควบคุมวินัยการใชโทรศัพทมือถือ 
   อีกประการหนึ่ง การโอนเงินผานโทรศัพทมือถือ ทานประธานอาจจะ 
ยังไมทราบนะครับวาเมื่อการเลือกตั้งคราวที่แลวมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันในระบบโอน 
 



๑๒๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๔๙/๒ 
 
ผานมือถือ เปนไปไดไหมครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตินั้นจะได 
กําหนดแนวทาง ๑. จํานวนเงินในการโอน  ๒. ครั้งหรือจํานวนครั้งในการโอนวาวันหนึ่ง 
โทรศัพทแตละเครื่องนั้นสามารถโอนไดแคไหน ทานประธานครับ การที่จําเปนตองกําหนด 
แนวทางตาง ๆ  ที่ผมไดเสนอเมื่อสักครูนี้เปนไปไดไหมครับวาใหกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมนั้น 
อาจจะเปนสินคาควบคุมไมวาการบริการก็ดี คุณภาพก็ดีและราคาก็ดี และที่ฝากนะครับ 
วาตอนนี้ทางทีวีมีหลายรายการที่จําเปนตองโหวต ผมเชื่อเหลือเกินวาการใชวิทยุ ทีวี 
เพื่อแสวงหากําไรโดยที่ไมมีวินัยการใชยอมเปนการบอนทําลายเศรษฐกิจ บางคนยังไมมี 
งานทําเลยยังซักผาหรือเปนแมบานอยูแตใชโทรศัพทผิดประเภท ก็ฝากทานประธานไว 
ก็คือการประชาสัมพันธของสถาบันคุมครองผูบริโภคใหประชาชนไดทราบดวย 
   อีกเรื่องหนึ่ง ผมเองไดประสบกับตัวเองก็คือการติดตั้งโทรศัพทพื้นบานนี่นะครับ 
ผมยายโทรศัพทมาเดือนกวาติดตอแลวถูกปฏิเสธตลอดคือโทรเขาไดโทรออกไมได ผมถึง 
บอกวาในพื้นที่นนทบุรีทั้งของผมเองกับคุณสมบัติ สิทธิกรวงศ ก็ไดรับการรองเรียนจาก 
จังหวัดนนทบุรีเปนประจําเกี่ยวกับการติดตอกับโทรศัพท ขอบคุณครับ 
 

        - ๕๐/๑ 



๑๒๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          กุลนิษฐ ๕๐/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนิยมครับ 
   นายนิยม เวชกามา (สกลนคร) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นิยม 
เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานสภาครับ ผมใครตองขอแสดงความคิดเห็นในฐานะผูใชบริการของกิจการ 
โทรคมนาคม เนื่องจากเทาที่ผมดูในรายงานของคณะกรรมการฉบับนี้ โดยหนาตาแลว 
คณะกรรมการทั้ง ๖ ทานก็เปนผูทรงคุณวุฒิ แตดูในรายงานโดยทานสรุปทั้ง ๗ ประการ 
ก็เปนเรื่องที่ดี แตเทาที่ผมดูในรายงานแลวสวนใหญในรายงานฉบับนี้เปนรายงานที่เปน 
นามธรรมมากกวาครับ ไมคอยเปนรูปธรรม ผมเองจะขอชี้ประเด็นแสดงความเห็นเพื่อไป 
ตั้งขอสังเกตในรายงานฉบับนี้อยูสัก ๓-๔ ขอ ๓-๔ ประเด็นในฐานะผูใชระบบไอที (IT) 
ที่ถือวายุคนี้ไอทีเจริญสุดขีด แตในระบบของโทรคมนาคมในวันนี้ผมดูในเรื่องรายงานแลว 
ผมจึงบอกวาเปนการรายงานที่เปนนามธรรมมากกวา โดยเฉพาะการดูในหนาที่กํากับดูแล 
ของกิจการโทรคมนาคมของทาน ในสมัยหนึ่งบอกวา การบริการทรัพยากรโทรคมนาคม 
ซึ่งเปนการบริการที่เปนการสงเสริม สรางเสริมใหผูใชไดทั่วถึงและเปนการคุมครองผูใชบริการ 
ในสมัยหนึ่งเมื่อป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ตอนนั้นผมเปนนายกสมาคมนักขาวของจังหวัดสกลนครอยู 
ผมเองมาคิดวาตอนนั้นนักขาวของจังหวัดสกลนครมียุคมือถือเกือบทุกคน แตปรากฏวา 
ไมไดมีขออนุญาต ผมเลยคิดวานาจะขออนุญาตใหถูกตอง เพราะโดยปกติก็ไปใชรวมกับ 
คลื่นของตํารวจอยู ผมทําหนังสือเร่ืองขอใชคลื่นความถี่ของวิทยุมือถือ ตอนนั้นก็ไดมา 
แตปรากฏวามันเปนคาใชจายที่สูงมากตกเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท แลวปตอมาก็เสียปละ 
๑๐,๐๐๐ กวาบาท สุดทายมาไมมีเงินใหตองขอยกเลิกไป ซึ่งอันนี้ผมมีความคิดเห็นวา 
ถาจะเปนการบริการกันจริง ๆ นาจะใหคาบริการหรือคาธรรมเนียมใหถูกกวานี้ เพราะวา 
หลังจากนั้นมาถาเราไมใชบริการก็ใชไดอยู เพราะทุกวันนี้ผมไปสังเกตดูวาหลังจากยกเลิก 
ไปแลว เราก็ยังใชมือถือกันอยูในพื้นที่โดยใชกับคลื่นตํารวจ ซึ่งตอมาก็ไมไดเสียภาษีอีก 
คือโดยเจตนารมณจริง ๆ สมัยนั้นตองการใหผูสื่อขาวเองเสียภาษีถูกตอง แตปรากฏวา 
ทนตอภาวะที่คาใชจายสูงเกินไป แลวทุกวันนี้เทาที่ผมสังเกตดูในพื้นที่ของสกลนครเอง 
 



๑๒๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กุลนิษฐ ๕๐/๒ 
 
มียุคมือถือของไทยบานทั่ว ๆ ไป ไมวากํานัน ผูใหญบาน อปพร. ก็ตามมีกันอยูทั่วถึง แตทุกคน 
ผมคิดวาไมไดเสียภาษีถูกตอง ซื้อมาก็ใชกันไป สิ่งนี้ก็ฝากถึงทางโทรคมนาคมวาในลกัษณะ 
แบบนี้ กทช. คิดอยางไร เพราะวาถาใหเขาทําแลวควบคุมดูแลจริงจังใหถูกตอง แตปรากฏวา 
คาภาษีแพงเกินไปในการบริการเรื่องนี้ ผมขอฝากเปนเรื่องที่ตองคิดวาทําไดขนาดไหน  
   อีกอันหนึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทั้งหลายไดพูดไปบางแลวคือ สถานี 
วิทยุ คลื่นความถี่วิทยุชุมชนทั้งหลายทุกวันนี้เปนปญหา ซึ่งทานเองก็ไมทราบวาคิดอยางไร 
คณะกรรมการก็มีแลว แตก็ยังปลอยใหเต็มบานเต็มเมืองอยู รบกวนกัน คลื่นความถี่ของวิทยุ 
ชุมชนไปรบกวนคลื่นวิทยุโทรทัศน ซึ่งขณะที่สกลนครเองสถานีดีเลย (Delay) บนภูพาน 
อยูใกลยังไดรับความเดือดรอนขนาดนั้น ถาหากไกลไปกวานั้นซึ่งเปนจังหวัดนครพนม 
หรือออกทางอื่นไป ผมวาจะไดรับความเดือดรอนจากคลื่นวิทยุชุมชนมากขึ้น เพราะฉะนั้น 
ในเรื่องนี้ทาง กทช. เองนาจะนํามาทบทวน และหลายอันที่มันยังคางอยู ซึ่งทานเองก็ถือวา 
เปนหนาที่ที่บริการ แตในสวนบริการของทานนั้นยังบกพรอง ในความคิดผมยังบกพรอง 
เพราะฉะนั้นทานนาจะคิดวาทําอยางไรมันถึงจะเปนเรื่องที่ทานจะตองดูแลกันอยางจริงจงั 
 

        - ๕๑/๑ 
 



๑๒๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐวัฒน ๕๑/๑ 
 
โดยเฉพาะเรื่องการบริการผมถือวาเปนหัวใจ แตปรากฏวาทุกวันนี้ผมวายังอีกหางไกล 
และรายงานฉบับนี้เทาที่ผมเปดดูถึงแมจะไมละเอียดนัก แตก็ดูแลวมันเปนรายงานที่ไมสมบูรณ 
ในความคิดผม ไมสมบูรณเพราะวาไมมีรายละเอียดในรายงาน เพียงพูดบอกอันนี้ 
รองเรียนเทานี้รายเทานี้ ซึ่งรองเรียนเรื่องอะไร อยางไรไมคอยพูดถึง โดยเฉพาะทานบอกวา 
เกี่ยวกับวิทยุสมัครเลนทานไดกํากับดูแล บริการ ตรวจสอบไป ๔-๕ จังหวัดในลักษณะนี้ 
ในป ๒๕๕๐ ทําไมไมดําเนินการใหมากกวานี้ จริงอยูการอบรมเพื่อใหไดใบอนุญาตนั้น 
เปนรายไดสวนหนึ่งของ กทช. แตนั่นไมไดหมายความวาทานจะดูแลกํากับอยางจริงจัง 
ผมเองเคยเขาอบรมเหมือนกันในสมัยกอน แตก็ทําไปเปนเรื่องธุรกิจเสียมากกวาในผูจัดการอบรม 
ไมไดทําอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นในเมื่อคณะกรรมการของเรามีอยางสมบูรณ ณ วันนี้ 
ทําไมเราจะทําใหดีกวานี้ไมไดหรืออยางไร ซึ่งผมเองขอตั้งขอสังเกตเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสงกรานตครับ 
  นายสงกรานต จิตสุทธิภากร (นครสวรรค) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม สงกรานต จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๑ นครสวรรค ผมไดอานรายงานของ 
ทาง กทช. ก็ทราบวาเปาหมายทั้ง ๗ ดานของทาง กทช. นั้นสวนหนึ่งผมคงไมอานทั้งหมด 
ก็คือ การกํากับดูแล บริหารทรัพยากร เสริมสรางการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ 
คุมครองผูใชบริการ เมื่อผมอานมาถึงหนา ๓๕ ผมก็พบวามีการกําหนดไวในแผนวา 
ในป ๒๕๕๒ นี่จะใหมีการจัดโทรศัพทสาธารณะจํานวน ๖,๐๐๐ หมูบานทั่วประเทศ 
จะติดตั้งโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทสาธารณะ ๔,๐๐๐ สถานีอนามัย แลวก็จัดบริการ 
๗,๖๐๐ เลขหมายใหกับคนพิการ ทานประธานครับ ผมมีขอติดใจนิดหนึ่งวา ทําไมโทรศัพทสาธารณะ 
ที่ใชทุกวันนี้จึงสามารถใชเฉพาะโทรออกอยางเดียวนะครับไมสามารถโทรเขาได อันนี้เปน 
ประเด็นที่ติดใจผมมานานนะครับ ผมเองนั้นมีความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมมากอนนะครับ 
ผมทราบนะครับวาโทรศัพททุกเลขหมาย ทุกที่ ทุกเบอรจะมีเบอรประจําอยูแลว แลวการ 
ที่จะใหโทรศัพทนั้นสามารถใชโทรกลับไดนั้นแทบไมมีคาใชจายเลยนะครับ ทานประธาน 
 



๑๒๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๕๑/๒ 
 
ลองคิดดูแลวกันนะครับในหมูบานชนบทที่ไกล ๆ บางทีเขาไมมีมือถือ เขาไปใชโทรศัพท 
สาธารณะแตเขามีเงินเพียงบาทสองบาท ถามีเบอรประจําตูโทรศัพทสาธารณะนี่เขาสามารถ 
จะหยอดโทรศัพทเพียงบาทเดียว โทรไปบอกเลขหมายปลายทางซึ่งอาจจะเปนพอแมเขา 
หรือผูปกครองนะครับวาเดี๋ยวโทรเสร็จแลวใหโทรกลับมาที่หมายเลขนี้นะ ซึ่งทางคุณพอ 
คุณแมเขาก็สามารถจะโทรกลับมาโดยที่เขาไมตองเสียเงินแมแตบาทเดียว อันนี้ผมมอง 
ในแงทางวิศวกรรมศาสตรถือวาไมมีคาใชจายครับ แลวก็จะลดการพึ่งพาการใชโทรศัพทมือถือ 
ในหมูวัยรุนดวย แลวก็ยิ่งที่ผมอานจากหนา ๓๕ นี่ครับ การที่ทาง กทช. มีนโยบายที่จะไป 
เพิ่มเลขหมายใหกับพี่นองในชนบทนี่ก็ชัดเจนอยูแลวครับวาจะใหความสะดวกกับพี่นอง 
ในชนบท ฉะนั้นถาทานจะกรุณากําชับไปที่องคการโทรศัพทใสเลขหมายประจําตูโทรศัพท 
ไวแลวก็เปดชองใหสามารถโทรกลับมาไดนี่ ผมคิดวาสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนอยางเต็มที่ 
แลวถือวาเปนการใชทรัพยากรที่คุมคานะครับ ผมคิดวาอันนี้ประโยชนที่มันไดนะครับ 
ขอ ๑ การกระทําแบบนี้แทบไมมีคาใชจายนะครับ แลวก็ขอ ๒ จะลดการพึ่งพาโทรศัพทมือถือ 
ที่ใชกันอยางแพรหลายในตอนนี้นะครับ แลวขอสุดทายก็ไปตรงกับนโยบายของทาง กทช. เลย 
ก็คือวาอํานวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชนทั่วไป กระผมคงฝากเรื่องเพียงแคนี้ 
ขอบคุณมากครับ 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณเจะอามิงครับ 
 
                  - ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๕๒/๑ 
 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง (นราธิวาส) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย 
ตามที่กระผมไดอานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ประจําป ๒๕๕๐ ที่มารายงานตอสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ กระผมขออนุญาตเรียน 
ทานประธานผานไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวา กระผมขออนุญาต 
เรียนถามทานในประเด็นขอ ๕ เกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคง 
สาธารณประโยชนอ่ืน ๆ และการมีสวนรวมของประชาชน ทานประธานทีเ่คารพครบั กระผมไดด ู
ในการรายงานของ กทช. วานาจะใหมีการสนับสนุนในเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและความมั่นคง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเพื่อขยายการสื่อสารในพื้นที่หางไกลโดยนําเอาระบบเทคโนโลยี 
และการสื่อสารไปประยุกตการใชงานดานอื่น ๆ นี่เปนโครงการที่ดี เทาที่ผมดูวาเปนโครงการ 
ที่นาจะสนับสนุนและใหความเปนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ที่อยูในชนบทและมีความสําคัญ  
และผมก็ขอชื่นชมวาทานไดมีกรอบความคิดในเรื่องนี้นาจะเปนเรื่องที่ใหโอกาสกับประชาชน 
ซึ่งอยูในชนบทใหมีความเทาเทียมกันกับเมืองที่มีความเจริญแตผมยอนกลับไปดูวาโครงการ 
ในการจัดตั้งศูนยบริจาคคอมพิวเตอรเพื่อนักเรียนในชนบทสภาพขอเท็จจริงมันไมใชเปนตาม 
แผนที่ทานไดพูดถึง กระผมขออนุญาตเรียนถึงขอเท็จจริงวาอยางในกรณีการเขาถึงขอมูล 
สื่อสารสารสนเทศซึ่งเปนความสําคัญ ซึ่งในระบบการศึกษา ณ วันนี้ตองมีความกาวหนา 
ในการสืบคนขอมูลขาวสาร ซึ่งจะใชอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรนี้เปนฐานขอมูล เปนหองสมุด 
เพื่อคนควา โดยเฉพาะเพื่อนขาราชการครูซึ่งอยูในพื้นที่ซึ่งอยูหางไกลแตสามารถคนหา 
ความรูและสามารถติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ 
แมกระทั่งการอยูในพื้นที่ชนบทก็สามารถจะติดตอถึงหนวยงานซึ่งอยูในระดับประเทศได 
ในขณะเดียวกัน ผมขออนุญาตยกตัวอยางวาอยางในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมี 
ความเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต การใชอินเทอรเน็ต 
ในพื้นที่โรงเรียนที่กันดารจะมีความสําคัญที่จะสามารถใหขาราชการครูหรือพื้นที่ซึ่งอยูใน 
ชายแดน ขาราชการหนวยงานอื่นก็ดีซึ่งอยูในพื้นที่ชนบทและมีผลกระทบในดานความมั่นคง 
 



๑๒๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๕๒/๒ 
 
สามารถจะติดตอสื่อสารได แตผมขออนุญาตยกตัวอยางไปยังทานคณะกรรมการเพื่อไดติดตาม 
ผลวา ในสภาพขอเท็จจริงนั้นมันไมใชเปนอยางที่ทานไดวาเลย กระผมไดเรียนและสอบถาม 
ไดขอมูลมาจากพื้นที่อยางในโรงเรียนในชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใตทานมีคอมพิวเตอร 
แตทานเหลานั้นไมสามารถจะสื่อสารติดตอทางอินเทอรเน็ตได จนวาบางโรงเรียนที่มีเงินบาง 
ก็ตองไปซื้อจานดาวเทียมไอพีเอส สตาร (IPS Star) เขามาติดตั้งดวยตัวเอง สิ่งเหลานี้ทาง 
คณะกรรมการ กทช. จะตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความมั่นคงดานจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตบวกอีก ๔ อําเภอ ทานจะตองใหความสําคัญ 
ตองใหการดูแล อยางนอยที่สุดในการสื่อสารบางครั้ง ในเมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบ 
เกิดขึ้นนี่นะครับ ถึงแมจะมีโทรศัพทมือถืออยูในมือ แตในจังหวัดชายแดนภาคใตบางครั้ง 
ไมสามารถที่จะใชได แตหากเราใหการสนับสนุนดานดาวเทียมหรือจานดาวเทียมใหกับ 
โรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางทั่วถึงก็สามารถที่จะชวยเหลือเพื่อนครูหรือ 
หนวยงานราชการซึ่งอยูในพื้นที่ได ผมไมทราบวาทานมีโครงการและแผนงานที่จะชวย 
หรือสนับสนุนโครงการอยางนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อความมั่นคงอยางทั่วถึงได 
หรือไมอยางไร หรือวาทานมีแผนงานแลว ถาทานมีแผนงานทานจะสนับสนุนไปยังในพื้นที่ 
ภาคใตไดเมื่อไร และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ผมมาดูที่ทานทําอยูก็มีความสําคัญครับ -- 
 

- ๕๓/
๑ 

 



๑๒๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๕๓/๑ 
 
ถาทานไดทําประเด็นเหลานี้ในจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีความสําคัญตอชีวิตของผูคน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมากและมีความสําคัญจริง ๆ ก็คือโครงการ ๕.๒.๒ โครงการ 
สาธารณสุขสูถิ่นกันดาร ณ โรงพยาบาลสาธารณสุข อยางที่ทานไดเคยทําไวที่จังหวัดพังงา 
กระผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา จังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้ ๑. เราพูดถึง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตคือปญหาความไมสงบ ปญหาของคนเสียชีวิต ปญหาของคนที่ 
ไดรับผลกระทบและการชวยเหลือ ซึ่งผมมาดูในโครงการที่ทานไดนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 
ณ วันนี้ผมเห็นดวยกับทานครับ แตเห็นดวยกับทานไมใชวาทานตองไปทํา อยากจะให 
ทานนําโครงการของ กทช. นําเอาระบบโทรคมนาคมไปประยุกตใชในดานสาธารณสุข 
เพื่ออํานวยความสะดวกการรักษาพยาบาลแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ดวยเหตุผลอยางนี้ครับวา จังหวัดชายแดนภาคใตในเมื่อมีคนที่ไดรับผลกระทบจาก 
เหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต การจะนําสูหรือการวินิจฉัยโรคของแพทย 
ในโรงพยาบาลซึ่งขาดแคลนอยูแลวนี่นะครับ ถาทานมีโครงการนี้เขาไปในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ที่จะตองใชการติดตั้งสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอ (CDMA) นี่นะครับ โดยจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณการแพทยที่จําเปนตอการวินิจฉัยโรคจะเปนการชวยบรรเทาและการวินิจฉัยโรค 
ของผูคนที่เจ็บปวยในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเปนอยางดีและเปนโครงการที่สําคัญ 
แตผมกลับไปเห็นวาทานไมไดใหความสําคัญเรื่องโครงการนี้กับจังหวัดชายแดนภาคใตเลย 
ในขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใตทุกหนวยงานมีปญหา 
แตสิ่งที่สําคัญของผูคนที่ไดรับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับผลกระทบมากทีส่ดุ 
ก็คือเมื่อเขาไดรับความเจ็บปวยเขาตองการการเยียวยา สิ่งสําคัญเวลาเจ็บไขไดปวย 
ที่ประชาชนเขาตองการมากที่สุดก็คือแพทย พยาบาล แตการที่แพทย พยาบาลที่จะตอง 
อยูในจังหวัดชายแดนภาคใตนี่ก็ตองยอมรับอีกครับวา บุคลากรทางการแพทยในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตก็ขาดแคลน การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยแพทยเฉพาะดานก็ขาดแคลน 
สิ่งเหลานี้ครับ โครงการที่ทานไดทําไวที่จังหวัดพังงา ขอใหทานไดทําใน ๕ จังหวัด 
ชายแดนภาคใตดวยและเปนเรื่องเรงดวนที่ทานจะตองทํา ทานเปนหนวยงานหนึ่งที่จะ 
 



๑๒๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๕๓/๒ 
 
ไปสนับสนุนโครงการในการชวยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต บุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในการบรรเทาความทุกขยากของพี่นองจังหวัดชายแดนภาคใตได ทานประธานครับ 
ผมขออนุญาตทานประธานอีกนิดหนึ่งครับวา ผมขออนุญาตกลับไปดูในขอ ๗ ในการเตรยีม 
ความพรอมดานโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ณ บัดนี้ก็มีความสําคัญครับ 
จากสถานการณภัยพิบัติ ณ วันนี้เราตองยอมรับวามีผลกระทบในดานสิ่งแวดลอมตอโลก 
เปนอยางยิ่ง ที่สําคัญคือไมกี่วันมานี้ประเทศเพื่อนบานเราอยางประเทศพมาก็เกิดผลกระทบ 
ในดานสิ่งแวดลอม แมกระทั่งประเทศจีนซึ่งวันนี้ก็เกิดปญหาเหลานี้ ผมไดเคยพูดถึงในสภาผูแทนราษฎร 
ไดเคยยื่นญัตติในเรื่องรอยเลื่อนมีพลังในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้เมื่อเดือนที่แลวนี่นะครับ 
ซึ่งในสภาผูแทนราษฎรก็ไดมีการพิจารณาถึงเรื่องความไมปลอดภัย และสิ่งที่ตองระมัดระวัง 
ในเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเหลานี้ แตสิ่งที่ผมเสียใจในการพิจารณาวันนั้น คือทางสภาไมไดตัง้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญเขาไปศึกษา แตสิ่งที่ผมอยากพูดถึงสวนที่เกี่ยวของของ กทช. ก็คือ 
ในการจัดทํานโยบายและแผนในการเตรียมพรอมหากเกิดเหตุฉุกเฉินอยางที่ประเทศเพื่อนบาน 
หรือประเทศจีนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทานจะสนับสนุนไดอยางไร โดยเฉพาะที่ทานรับผิดชอบในดาน 
โทรคมนาคม ถาเกิดเหตุการณภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นในประเทศนี่ครับ เราตองยอมรับวา ทั้งไฟฟา 
ทั้งทุกอยางดับหมด แตสิ่งที่ กทช. มีความสําคัญ คือทานมีวิธีการใด หรือมีแผนงานอยางไร 
ถาหากทุกสวนแมกระทั่งโทรศัพทถูกทําลายลง ทานมีแผนงานที่จะตองใชแผนงานอะไร 
พิเศษหรือไมที่จะใหคนสามารถสื่อสารไดระหวางที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง แสดงถึงความเดือดรอน 
ของเขาได ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๔/๑ 



๑๒๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๕๔/๑ 
 
ซึ่งเปนตัวอยางก็คือในประเทศจีนในขณะนี้ ในประเทศพมาในขณะนี้การสื่อสารตัดขาดหมด 
ทุกอยางไมสามารถที ่จะรายงานได แตสิ ่งที ่ผมมาดูในการรายงานของ  กทช. แลว 
ทานไมใชวาไมไดทํานะครับ ผมรูครับ ผมอานแผนงานที่ทานทําไว แตทานทําเพียงรางแผน 
เตรียมความพรอมดานโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ผมถามวารางแผน 
เตรียมความพรอมดานโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ณ วันนี้ ทานไดเตรียม 
แผนไวเรียบรอยหรือยัง รางอยางนี้เสร็จหรือยัง พรอมที่จะนําไปสูนโยบายในการปฏิบัติ 
ไดหรือไมหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเราไมสามารถจะรูไดวาภัยธรรมชาติจะ 
เกิดขึ้นที่ใด แตทางธรณีวิทยาไดใหขอมูลที่สําคัญก็คือตองระมัดระวัง การเตรียมความพรอม 
เหลานี้เราสามารถที่จะลดอัตราความเสี่ยง อัตราการเสียชีวิตของประชากรของประเทศได 
เราไมสามารถจะหยุดยั้งภัยธรรมชาติได แตเราจะสามารถบรรเทาหากเรามีการเตรียมพรอม 
หากหนวยงานของรัฐบาลทุกหนวยงานมีความพรอมในการที่จะประสานงานในการแกไข 
ปญหา ซึ่งอาจจะเกิดก็ไดอาจจะไมเกิดก็ได แตสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงวาถาหากมันเกิด 
ทานมีแผนงานรองรับและสามารถที่จะดําเนินการไดเลยหรือไมอยางไร ขอบคุณครับ 
ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากพรุงนี้เราจะประชุมกันเปนวันสุดทายของสมัยประชุมนี้ แลววันนี้ 
ก็นาจะเลิกสักประมาณสามทุม ก็มีเวลา ๓ ชั่วโมง และพรุงนี้ก็อยากจะขอเลิกสักประมาณ 
บายสี่โมงนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาก็คงมีจํากัด แตเร่ืองที่เราจะพิจารณากันตอจากนี้ก็เปน 
เร่ืองของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล แลวตอจากนั้นก็จะมีเร่ืองญัตติเร่ืองที่ทํากินถึง ๒๑ ญัตติ 
ผมกังวลวากระทูถามเรื่องที่ทํากินจะไมมีเวลานะครับ เพราะวันนี้ถาตอจากนี้แลวใชเวลาเกี่ยวกับ 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ถาใชเวลามากเวลาก็นาจะหมดก็คงพิจารณาไดแคนี้ อยางมาก 
ก็อาจจะขอหยิบยกเรื่องขยายเวลาของคณะกรรมาธิการวิสามัญอีก ๒ ชุดขึ้นมา แลวก็คงปด 
อยูแคนี้ แลวพรุงนี้มาวากันในเรื่องของการหารือ เร่ิม ๑๑.๐๐ นาฬิกา หารือกันอีก ๑ ชั่วโมง 
ก็เที่ยงแลว แลวก็มาตามดวยกระทูถามแหงและกระทูถามสด ก็ไปถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว 
 



๑๓๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๕๔/๒ 
 
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ทํากินเฉพาะ ๒๑ ญัตติก็ใชเวลานาจะมีสัก ๔–๕ ชั่วโมง ก็เลยหารือ 
ที่ประชุมวาเราจะทํากันอยางไรดี ถาอยากจะใหครอบคลุมทั้งหมดที่ผมพูดมาก็นาจะตอง 
ชวยกันใหกระชับ เพื่อที่จะไดพิจารณาครอบคลุมไปทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่ทํากิน 
๒๑ ญัตติ เพราะฉะนั้นในเรื่องของรับทราบรายงานเรื่องนี้คงเหลืออีกสัก ๒ ทานที่เห็น 
ยกมืออยู ก็ขอใหกระชับนะครับ เพื่อที่จะไดไปที่กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ก็คงนาจะ 
ใชเวลาไมมากก็ขอความรวมมือกับพวกเราถาไมจําเปนก็คงอยากจะใหอภิปรายให 
กระชับขึ้นทานเห็นยกมือมีอะไรครับ เชิญครับ  
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน 
ในฐานะของเลขานุการวิปพรรคประชาธิปตย ถือโอกาสสอบถามทานประธานเกี่ยวกับ 
ที่ทานประธานไดหารือในที่ประชุมเมื่อสักครูนี้ เร่ืองที่พรุงนี้หมายความวาสภาแหงนี้จะ 
ปดตอน ๑๖.๐๐ นาฬิกาใชไหมครับ ในวันพฤหัสบดีไมทราบวาดวยเหตุผลอะไรหรือครับ 
ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เปนงานของคุณแมทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ทีนี้ก็เหลือผมอยูคนเดียว 
เปนไปไดก็อยากจะไปรวมงานของทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ก็ไมทราบ 
สมาชิกเห็นวาอยางไรนะครับ แลวตอนนั้นก็เหลือผมอยูคนเดียวนะครับ  
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ผมขออนุญาตเสนออยางนี้ไดไหมครับ 
ทานประธานเดี๋ยวอีกสักครูหนึ่งขอทางวิปของรัฐบาลแลวก็ฝายคานไดคุยกันนิดหนึง่นะครบั 
 

                                                    - ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๕/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ดีครับ  
   นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : นิดหนึ่งครับทานประธาน สวนของญัตติ 
ที่ยังคางอยูดวยความเคารพทานประธานครับ ผมเห็นวาเรื่องที่ดินเปนญัตติที่มีผูเสนอ 
อภิปราย รวมทั้งผูเสนอญัตติหลายทาน ผมเกรงวาถาวันนี้ตอใหมีสมาชิกอภิปรายจบแคนี้ 
ก็คงจะไมไดชวยในเรื่องของเวลาที่จะอภิปรายตอในเรื่องของญัตติจนจบในวันพฤหัสบดี 
ไดแนนอนนะครับ ขอใหทานประธานไดชวยดูเกี่ยวกับเร่ืองของเวลาวาจะเปนไปไดไหมวา 
เราจะอภิปรายกันยาวหนอย แลวก็หาทางออกในเรื่องของวันพฤหัสบดีวาจะปดชานิดหนึ่งครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
วันพฤหัสบดีเร่ืองหารือก็อาจจะตองขอความกรุณานะครับ พอเปดมาเราก็เขาระเบียบวาระเลย 
เร่ืองกระทูถาม แลวการถาม การตอบ ก็อยากจะใหยึดขอบังคับกระชับก็จะใชเวลาไมมาก 
เพราะฉะนั้นกระทูถามทั่วไปกับกระทูถามสดก็นาจะใชเวลาไมเกิน ๒ ชั่วโมง บายโมง 
ก็นาจะจบ และมีเวลาเหลืออีก ๓ ชั่วโมงก็วากันในเรื่องของญัตติ ๒๑ ญัตติ แตวันนี้เรา 
อาจจะเริ่มเรื่องนี้ไปไดสักชั่วโมงหนึ่งถาชวยกันนะครับ ญัตติ ๒๑ ญัตติก็นาจะไดหลายญัตติแลว 
ฉะนั้นก็ขอความกรุณาวิปลองหารือกันดูนะครับ แลวก็ขอความรวมมือจากสมาชิกดวย 
ถากระชับไดก็อยากใหกระชับครับ ผมขอเปน ๒ ทานสุดทายเลยไดไหมครับ ในเรื่องนี้จะได 
ไมตองเสียเวลา ทานอํานวยมีอะไรครับ  
   นายอํานวย  คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
จากการที่ทานประธานไดหารือในเรื่องของการประชุมในวันนี้วาในเรื่องของน้ําบาดาล 
ผมอยากเสนอทานประธานตอที่ประชุมนะครับวา อยากจะใหเลิกในชวง ๑๘.๓๐ นาฬิกา 
และหลังจาก ๑๘.๓๐ นาฬิกา ก็จะเริ่มดําเนินการอภิปรายในเรื่องที่ดินทํากิน แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูอภิปรายผมอยากเสนอในที่ประชุมนี้วานาจะจบคืนนี้ ใหคนละ ๒๐ นาทีผมวานาจะจบ 
ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะเลิกสักเที่ยงคืนก็ไดครับทานประธาน มันอาทิตยสุดทาย 
แลวครับ  
 



๑๓๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๕/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ตอนนี้เหลือผมอยูคนเดียวนะครับ เอาอยางนี้ผมจะลองดู พวกเราถากระชับไดก็ขอ 
ความกรุณานะครับ เอาตามนี้ไปกอน ซึ่งผมจะขออนุญาตดําเนินการตามนี้นะครับ 
หลังจากจบเรื่องนี้แลว ตอไปก็เปนกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล พอจบเรื่องกองทุนตรงนี้ 
แทนที่ เราจะไปที่ญัตติเ ร่ืองที่ทํากินเลย ผมขออนุญาตนําเรื่องการขยายเวลาของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญอีก ๒ ชุดขึ้นมาพิจารณากอน เพราะใชเวลาไมมากนะครับ 
แลวถึงเขาสูญัตติเร่ืองที่ทํากิน ๒๑ ญัตตอิยางนั้นดีไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีทานใดเห็นเปนอื่น ผมถือวาที่ประชุมมีมติตามนี้นะครับ ผมขออนุญาตดําเนินการ 
ตามนี้เลยนะครับ ขอเปน ๒ ทานสุดทายครับ ทานประเสริฐ แลวทานนคร มาฉิม ครับ  
   นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ (ยะลา) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายประเสริฐ พงษสุวรรณศิริ ส.ส. จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปตยครับ 
ทานประธานครับ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๐ ตอสภาในวันนี้ สาระสําคัญของการรายงานมีอยู 
๔ ประการครับ  
   ประการที่ ๑ เปนเรื่องของภารกิจและเหตุการณสําคัญในรอบป ๒๕๕๐ 
มีอยู ๖ ขอ  

ประการที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานของ กทช. ประจําป ๒๕๕๐ มีอยู ๗ ขอ 
ประการที่ ๓ ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมป ๒๕๕๐  
ประการที่ ๔ แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๑ มีอยูดวยกัน ๘ ขอ 

   ทานประธานครับ แตที่ผมสนใจไมไดอยูในรายงานเลมนี้ ที่ผมสนใจเปนปญหา 
ความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งบานผมดวยครับคือ ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส และบางอําเภอของจังหวัดสงขลา ปญหาความไมสงบมีเหตุการณรุนแรงมา 
 



๑๓๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๕/๓ 
 
ตั้งแตป ๒๕๔๗ จนปจจุบัน เหตุการณความรุนแรงสวนใหญที่มีการระเบิด ผลมาจาก 
การใชอุปกรณหรือโทรศัพทมือถือในการจุดระเบิด ผมอานรายงานทั้งหมด ผมไมเคยเห็นวา 
ทางคณะกรรมการจะเขียนรายงานหรือมีแนวคิดในดาน ๓ จังหวัดนี้ ชวยชาติแกปญหา 
ความไมสงบไดประการใด เหตุการณความรุนแรงตั้งแตป ๒๕๔๗ มา ------------------------- 
 
                    - ๕๖/๑ 
                  
           
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๕๖/๑ 
 
ตองยอมรับวากอนหนานี้การใชโทรศัพทมือถือระบบบัตรเติมเงินไมจําเปนตองจดทะเบียน 
ไมจําเปนตองขึ้นทะเบียน หลังจากมีเหตุการณรุนแรงในป ๒๕๔๗ มา รัฐบาลก็มองวา 
การจุดระเบิดมือถือ การจุดระเบิดโดยใชอุปกรณมือถือในการจุดระเบิดเปนสาเหตุหลัก 
ที่ทําใหปญหาบานเมืองเกิดความรุนแรง ก็มีการขึ้นทะเบียนโทรศัพทมือถือ ไมวาระบบไหน 
ทุกระบบ ไมวาในระบบรายเดือนหรือระบบเติมเงินตองขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ตั้งแตขึ้นทะเบียน 
มาจนปจจุบันหลายปแลว ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตก็ไมสามารถแกไข 
ไดตามที่ขึ้นทะเบียน ตามที่คาดหวังวาขึ้นทะเบียนแลวแกไขไดจริง ผมจึงมีคําถามสั้น ๆ 
ถามขอเดียวครับ ถามวาทานจะมีสวนรวมหรือมีวิธีการอยางไรในการแกปญหาความรุนแรง 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชอุปกรณมือถือหรือคลื่นสื่อสารของทานนี่นะครับ 
เปนการแกปญหาใหกับจังหวัดชายแดนภาคใต ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนครเชิญครับ  
   นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นายนคร 
มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาต 
ฝากทานประธานผานไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติสั้น ๆ ก็คือ บางพื้นที่ 
ที่ไมมีสัญญาณของโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ไมมีโทรศัพทพื้นฐานดวย 
แลวก็อยากจะใหทางคณะกรรมการไดพิจารณาเรงรัดดําเนินการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน 
ใหทั่วถึง เพราะเทาที่ทานวางแผนไว ๑๒,๐๐๐ เลขหมาย จํานวน ๖,๐๐๐ หมูบาน 
ผมวายังไมเพียงพอ และที่สําคัญที่สุดก็คือบางที่ บางหมูบานมีอยูแลว มีโทรศัพทพื้นฐาน 
อยูแลว แตวาเสียบอยมากแลวก็ไมมีคนไปดูแล ไมมีการไปซอมแซม ผมไมทราบวามันจะ 
สงผลเอื้อประโยชนตอธุรกิจของโทรศัพทมือถือหรือไม ก็ฝากเปนขอสังเกตนะครับ 
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานชี้แจงไหม เชิญทานเศรษฐพรครับ  
 



๑๓๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๕๖/๒ 
 
   นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรและทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน กระผม 
ศาสตราจารยเศรษฐพร คูศรีพิทักษ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดรับมอบหมาย 
จากทานประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหมาทําหนาที่ในการชี้แจง 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแทนในวันนี้ กอนอื่นกระผมตองขอขอบพระคุณ 
ทานผูทรงเกียรติทุกทานที่ไดกรุณาใหคําถาม ใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ รวมทั้งบางทาน 
ก็ใหขอตําหนิติเตียน บางทานใหกําลังใจ บางทานใหความเห็นใจในการทํางานของ กทช. 
ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่วันนี้มีคําถามและขอเสนอแนะทั้งหมดที่ผมจดไว ๕๕ ขอ 
ดวยกันนะครับทาน ซึ่งถาใหตอบแตละขอ ขอละ ๒ นาทีก็ตองเปน ๑๐๐ นาทีแลว 
แตจะขอความกรุณาอยางนี้ครับวาจะตอบโดยภาพรวมทั้งหมด เพราะวาคําถาม 
หลาย ๆ คําถามซ้ํากันซอนกันและใกลเคยีงกัน คําถามที่ ๑ ถามวาทาง กทช. เองไดตดิตามดแูล 
เร่ืองผลสํารวจเปรียบเทียบสถานภาพของกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอื่นเปนอยางไรบาง ก็ขอเรียนวาในกิจการโทรคมนาคมมีตัวชี้ที่วัดวาแตละประเทศ 
จะมีระดับการพัฒนามากนอยแคไหนเพียงใด ในระยะหลังนี้ก็ดูจาก ๑. จํานวนเลขหมาย 
โทรศัพทที่มีการใชงานในประเทศ ๒. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต และ ๓. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 
ที่มีความเร็วสูง ก็ขอเรียนวาในประเทศไทยเรามีเลขหมายโทรศัพทประจําที่ประมาณ 
๘ ลานเลขหมาย มีการใชงานประมาณ ๗ ลานเลขหมายเศษ ยังไมเต็มทั้ง ๘ ลานเลขหมาย 
มีโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโทรศัพทมือถือที่มีเลขหมายใชงานอยูประมาณ ๕๔ ลานเลขหมาย 
 
                    - ๕๗/๑ 
       
  
 
 



๑๓๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถารวมกันแลวก็เปนจํานวนประมาณ ๖๒ ลานเลขหมาย คือเกือบเทากับ 
จํานวนประชากรของประเทศไทย สวนผูใชอินเทอรเน็ตมีประมาณ ๑๓ ลานเลขหมายเศษ 
สวนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีผูใชงานประมาณ ๒ ลานเลขหมายก็อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อเทียบการพัฒนาของประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคม 
      คําถามที่ ๒ ก็เกี่ยวของกับเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่พัฒนาอยางรวดเร็ว 
ตอเนื่องไมหยุดยั้ง แลวก็พูดถึงวาการที่จะนํามาประยุกตใชในประเทศไทย ยกตัวอยาง 
เชน ระบบโทรศัพทยุคที่ ๓ หรือที่เรียกวา ๓ จี หรือระบบที่เปนบรอดแบนด ไวรเลส แอคเซส 
(Broadband wireless access) หรือโทรศัพทไรสายความเร็วสูง ประเภทไวไฟ ไวแมกซ 
ก็ขอเรียนอยางนี้นะครับวา กิจการโทรศัพทยุคที่ ๓ เปนกิจการที่ถาเขาระบบที่ใชคลื่นวิทยุ 
ในยุคที่ ๓ ตองเปนคลื่นในกลุมที่ทางสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศจัดไวเปนยาน 
๒.๑ กิกะไบต สวนคลื่นความถี่ที่ใชอยูในปจจุบันในประเทศไทยเรานี้ก็มีระบบที่ใชตั้งแต 
แรกเริ่มเรามีเลยยาน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ ๘๐๐ เมกะเฮิรตซ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ ๑,๘๐๐ 
เมกะเฮิรตซ แลวก็มีการจัดสรรยาน ๒.๑ กิกะไบต ไปดวย เพราะฉะนั้นการพัฒนาจากระบบ 
ปจจุบันที่เรียกวาเปนยุคที่ ๒ หรือ ๒.๕ จี (๒.๕ G) มาสูยุคที่ ๓ นี่นะครับ ก็จะมีวิธีการ 
ที่กระทําได ๒ อยาง อยางที่ ๑ ก็คือมาใชระบบคลื่นใหมเลย ซึ่งตรงนี้ก็ขอเรยีนวาจรงิ ๆ แลว 
ไดมีการจัดสรรคลื่นสําหรับใชในกิจการ ๓ จี โดยกรมไปรษณียโทรเลขตั้งแตป ๒๕๔๒ 
ไดจัดสรรใหทางตอนนั้น ทศท. กับ กสท. เพื่อใชงานรวมกันนะครับ ตอนนั้นผมจําไดแมน 
เพราะผมเปนผูอนุญาตเองตอนที่ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขอยูนะครับ 
แตวายังไมไดใชงานเต็มที่ในลักษณะที่ เปน ๓ จี สวนคลื่นปจจุบันนี้ที่ใชงานอยูนี่ 
โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีแลวสามารถที่จะมีการที่เรียกวาพัฒนามาสูระบบ ๓ จีได 
โดยขออนุญาตใชภาษาอังกฤษครับทานประธาน ก็คือระบบ ไมเกรชั่น (Migration) 
จากเทคโนโลยีปจจุบันมาเปนยุค ๓ จี ซึ่งตอนนี้ก็มีการมาขออนุญาตดําเนินการสวนนี้ 
แลวเราก็ดําเนินการใหตามที่ผูประกอบกิจการเขาตองการ และเมื่อไดไปแลวนี่ก็จะมี 
หลักเกณฑ กฎเกณฑ กติกาที่จะสามารถดําเนินการไดตามที่ กทช. กําหนด สวนเรื่องไวไฟ 
 



๑๓๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๗/๒ 
 
ไวแมกซ ขอเรียนอยางนี้ครับวาขอเรียนรวมกับเร่ืองคลื่นความถี่ครับ การบริหารจัดการ 
คลื่นความถี่ บังเอิญตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ ตอนนั้นมีผลทําใหออก 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ป ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดใหมีองคกรกํากับดูแล 
๒ องคกร คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. กับคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. แตบังเอิญ กสช. ยังไมมาครับ กทช. 
เพิ่งมาเมื่อป ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ก็ขอเรียนวาอยางนี้ครับ บังเอิญในกฎหมายนี้ 
เขียนเอาไววาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องคลื่นวิทยุหรือคลื่นความถี่กฎหมายเขียนเอาไววา 
ให กทช. และ กสช. ตองจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ขึ้นมากอนนะครับ 
แลวก็ใหจัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่วิทยุของชาติขึ้นมา โดยทํารวมกับทาง กทช. 
กับ กสช. ทีนี้ตอนที่ กทช. มาแลวยังไมมี กสช. นี้นะครับ เราก็มีปญหาวาเมือ่ยงัไมมี กสช. นี ้
ยังไมมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ก็ไมแนใจวาจะทําหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ไดหรือไม เราจึงไดสอบถามและหารือไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาทานก็ไดกรุณาให 
คําแนะนําวินิจฉัยมาวาเมื่อยังไมมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ แต กทช. ไดมี 
การจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมแลวก็ใหใชแผนแมบทเปนแนวทาง ตารางกําหนด 
คลื่นความถี่วิทยุแหงชาติ ซึ่งเดิมทีเคยทําไวสมัยที่กรมไปรษณียโทรเลขรับผิดชอบก็ได 
สอบถามไปวาจะใชตารางกําหนดคลื่นความถี่อันนั้นไดไหม ทางคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ทานกรุณาแนะนําวาใชไมได แตขอใหใชตารางกําหนดคลื่นความถี่วิทยุของโลกที่สหภาพ 
โทรคมนาคมกําหนดไว ------------------------------------------------------------------------------- 
 

                               - ๕๘/๑
  

   



๑๓๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๕๘/๑ 
 
ซึ่งตรงนี้เราก็ไมมีปญหาอะไร เพราะวาตารางกําหนดคลื่นความถี่เดิมที่เราทําไวก็สอดคลอง 
กับตารางกําหนดคลื่นความถี่ของโลกที่สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศกําหนด 
เอาไวนะครับ แลวทานก็บอกวาเงื่อนไขอันที่ ๓ ก็คือตองมีการจัดทําแผนความถี่วิทยุ 
ในแตละยานที่จะจัดสรร ซึ่งอันนี้ทาง กทช. ก็ไดปรับปรุงแกไขแลวจากแผนความถี่วิทยุเดิม 
ที่ทําโดยกรมไปรษณียโทรเลข โดยคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่ 
วิทยุที่มีอยูในสมัยกอนไดทําไว เพราะตอนนี้ปรับมาเปนแผนความถี่ของทาง กทช. 
เมื่อเปนอยางนั้นแลวก็ปรากฏวาแผนคลื่นความถี่เกี่ยวกับเรื่องไวแมกซ ไวไฟนี่ยังไมได 
ทําครับ ตอนที่มาเปน กทช. นี่ สมัยกรมไปรษณียโทรเลขยังไมมีเพราะตอนนั้นเทคโนโลยี 
ยังไมไดพัฒนามานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เร่ิมทําแผนความถี่ทางดานนี้ก็ปรากฏวา 
มีขอถกเถียงกันมากวาจะใชคลื่นในยานไหนสําหรับใชในกิจการไวแมกซ ก็จะมีตั้งแต 
ยาน ๒.๓  ๒.๔ ๒.๕ ๓.๕ เปนตน ๕.๘ และยาน ๗.๗ อะไรอยางนี้นะครับ ดังนั้นก็ยังหา 
ขอยุติไมไดเราก็เลยออกเปนแผนชั่วคราว เพื่อใหมีการทดลอง ทดสอบ ก็มีการมาขออนุญาต 
ไปทดลอง ทดสอบประมาณ ๑๕ รายก็จะใชเวลาประมาณ ๓ เดือน หลังจากนี้ ๓ เดือน 
เมื่อมีการทดลอง ทดสอบเสร็จแลวเราก็จะมาปรับปรุงทําแผนไวแมกซ ไวไฟเมื่อทําแผน 
เสร็จแลวก็จะสามารถจัดสรรคลื่นสําหรับ ไวไฟ ไวแมกซ ได เร่ืองนี้ก็ขอกราบเรียน  
   สําหรับอันที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวกับเร่ืองการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
ที่มีประเด็นเกี่ยวกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมวาเทาที่ทราบยังรูสึกวาไมมีการแขงขัน 
โดยเสรีอยางเปนธรรมที่แทจริง อันนี้ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวาผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ของไทยในปจจุบันนี้มี ๒ ลักษณะนะครับ ลักษณะที่ ๑ เปนกลุมที่ไดรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ซึ่งตอนนี้ก็มีผูรับใบอนุญาตทางดานโทรคมนาคม 
และทางดานอินเทอรเน็ตนี้รวมกันแลวประมาณ ๑๖๐ ราย จากเดิมที่มีผูดําเนินการเพียง 
๒ ราย สวนอีกกลุมหนึ่งเปนผูที่กฎหมายเรียกวาไดรับอนุญาต หรือสัญญา หรือสัมปทาน 
จากองคกรของรัฐ เชน บริษัทโทรศัพทมือถือรายใหญทั้ง ๓ ราย ที่เปนคูสัญญาในลักษณะ 
ที่ไดสัญญาหรือสัมปทานจากองคกรของรัฐนะครับ ซึ่งตรงนี้มีประเด็นปญหาที่ทําใหทาง 
 



๑๓๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๕๘/๒ 
 
กทช. เองก็ไมสามารถที่จะจัดการใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมเต็มรูปแบบได 
เพราะวาภาระหรือเงื่อนไขตามสัญญารวมการงานหรือสัญญาสัมปทานนี้ยังเปนภาระ 
ที่ไมไดรับการแกไข และตรงนั้นเปนสัญญาสัมปทานหรือสัญญารวมการงานที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของทางรัฐบาล ทาง กทช. กฎหมายไมไดเขียนใหไปเปนผูมีหนาที่ 
รับผิดชอบในการจัดการตรงนี้ ก็เปนประเด็นที่ยังติดคางกันอยูนะครับ  
   สวนปญหาถัดไปเปนเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง 
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม หรือที่รูเปนภาษาอังกฤษเรียกวา อินเตอรคอนเน็คชั่น 
ชารจ อันนี้ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนหลักการที่สําคัญ 
ที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมป ๒๕๔๔ 
วาใหทาง กทช. นี่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการที่จะใหมีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ระหวางผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขาย และตองเปดโอกาสใหคนที่ไมมีโครงขาย 
ที่เปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมาขอใชหรือเชาใชไดดวย อันนี้ทาง กทช. ก็ทําหลักเกณฑ 
ออกมาแลว แตก็มีกรณีที่ติดพันกันอยูจากเรื่องเดิมที่ทางหนวยงานของรัฐที่เปนผูใหบริการ 
ขออนุญาตเอยชื่อก็คือทางดานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทานก็ยังมีสัญญาในลักษณะ 
ที่เปนคาเชื่อมโยงโครงขายที่ทานทํากับภาคเอกชนอยูก็ยังเปนกรณีเร่ือง เอซี (AC) กันนะครับ 
ตรงนี้ก็ขอเรียนวาเปนเรื่องที่ทาง กทช. ไดยึดหลักการตามกฎหมายที่ตองปฏิบัติการ การที่ใหมี 
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามกฎหมายที่กําหนดนี้ก็คือเพื่อเปนหลักประกันวา 
ผูประกอบกิจการไมวาจะเปนรายเล็ก รายใหญ รายกลาง หรือผูที่มีโครงขายหรือไมมีโครงขายนี้ 
ก็สามารถจะเชื่อมโยงโครงขายกันไดเพื่อเปนหลักประกันใหผูใชบริการนี้สามารถที่จะติดตอ 
ระหวางผูใหบริการตางกันได อันนี้ก็เปนหลักประกัน  
   สวนปญหาถัดไปก็เปนปญหาที่เกี่ยวของกับเร่ืองการที่จะใหมีการสามารถ 
คงสิทธิในการใชเลขหมายโทรคมนาคม หรือเลขหมายโทรศัพทที่ใชอยูเดิม ------------------ 
 
                  - ๕๙/๑ 



๑๔๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุภาภรณ ๕๙/๑ 
 
โดยสามารถเปลี่ยนผูใหบริการไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงเลขหมาย อันนี้ก็ขอเรียนอยางนี้วา 
ตามกฎหมายนี้ เขียนเอาไววาให  กทช .  ดําเนินการ  เมื่อทางผูประกอบการเอง 
มีความพรอมแลวก็ตองรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของดวย ซึ่งอันนี้ทาง กทช. เองก็ได 
วาจางผูชํานาญการ ที่ปรึกษามาทําการศึกษาใหแลว ก็สรุปผลแลว แลวก็ไดยกราง 
หลักเกณฑ วิธีการ แลวก็เปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องของการคงสิทธิ 
เลขหมายไวแลวนะครับ หลักการ วิธีการที่ทําเกี่ยวกับหลักเกณฑเร่ืองการคงสิทธิ 
เลขหมายคือ สามารถใชเลขหมายเลขเดียวไมวาจะยายไปผูใหบริการรายใดไดนะครับ 
ก็ม่ันใจวาหลักเกณฑ วิธีการจะสําเร็จภายใน ๒ เดือนนี้นะครับ ขออนุญาตตอบทานได 
แตวาการที่จะใชงานไดจริงอาจจะตองมีเวลาเตรียมการพอสมควร เพราะมีเร่ืองเกี่ยวของ 
กับระบบเคลียร่ิง เฮาส (Clearing house) หรือระบบที่จะตองมีระบบทางคอมพิวเตอร 
ที่ตองมีฐานขอมูลเลขหมายผูใหบริการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชเลขหมาย 
อยูประมาณ ๕๔ ลานเลขหมายนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองไปเตรียมการทางดาน 
ระบบเคลียร่ิง เฮาส หรือคอมพิวเตอรทางฐานขอมูลทั้งหลาย และผูประกอบการกิจการ 
โทรคมนาคมจะตองเตรียมในการที่จะจัดทําฐานขอมูลอันนี้ใหพรอม ก็คิดวาถาไมมี 
ปญหาอุปสรรคใด ๆ ตนปหนาหรือวาในไตรมาสแรกของปหนาหรือถัดไปจึงจะสามารถใชได 
เพราะตองมีการเตรียมการสวนที่เกี่ยวของ แตวากฎกติกาใน ๒ เดือนนี้เสร็จแนนอน 
  สวนอันถัดไปก็เปนเรื่องที่คําถามถามตรงกันก็คือวา ทาง กทช. เอง ไดดูแล 
ในการที่จะจัดการใหมีการลดชองวางระหวางผูใชบริการในเมืองกับในชนบทหางไกล 
อยางไร ก็ขอเรียนวาหลักเกณฑการกระจายบริการโดยทั่วถึงที่ทาง กทช. ไดทํากําหนดไว 
ตามกฎหมายกําหนดไวอยางนี้วา ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มาขออนุญาตจาก 
กทช. ตามกฎหมายกําหนดไวใหเลือกได ๒ อยาง ๑. ก็คือวาตองลงไปใหบริการในพื้นที่ 
หางไกลชนบทดวย หรือ ๒. ถาไมไปตองจายเงินจากรายไดที่มีอยูจํานวน ๔ เปอรเซ็นต 
เพื่อเขากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ และกองทุนพัฒนา 
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะนี้ตามกฎหมายก็เขียนเอาไววาให กทช. 
 



๑๔๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุภาภรณ ๕๙/๒ 
 
สามารถนําไปใชไดใน ๓ วัตถุประสงคดวยกัน วัตถุประสงคที่ ๑ เปนวัตถุประสงคหลักก็คือ 
ตองจัดการใหมีการกระจายบริการโดยทั่วถึงไปยังชนบทหางไกล อันที่ ๒ ตองสงเสริม 
งานวิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันที่ ๓ ตองใชในการพัฒนา 
บุคลากรดานโทรคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวของกับการกระจายบริการโดยทั่วถึงตามแผน 
ที่ทําไว ๓ ปเดิมนี้นะครับ ก็มีแผนการอยางที่ปรากฏในรายงานวาจะกระจายไปยัง 
๖,๐๐๐ หมูบานที่ยังไมมีโทรศัพทสาธารณะไปถึง แลวก็ไปตั้งโทรศัพทที่สถานีอนามัยอีก 
๔,๐๐๐ แหง แลวก็มีการจัดใหมีการแจกจายบัตรโทรศัพทคนพิการ ผูสูงอายุที่รายไดนอย 
จํานวน ๑ ลานใบ ใบละ ๑๐๐ บาท ซึ่งอันนี้ก็ไดประสานงานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยในการที่จะดําเนินการสวนนี้อยูนะครับ ก็ขอเรียนวา อันนี้เปน 
เร่ืองที่ตอบควบกันกับเร่ืองการบริหารจัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน 
สาธารณะที่ไดมีผูถามมาแลว  
   สวนเรื่องคําถามเกี่ยวกับที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ และมี 
บทบัญญัติในมาตรา ๔๗ กําหนดใหมีการยุบรวมองคกรกํากับดูแลจากที่เดิมมีอยู ๒ องคกร 
คือ กทช. และ กสช. ใหเปนองคกรเดียว อันนี้ก็ขอเรียนความคืบหนาอยางนี้ครับวา 
ขณะนี้เร่ืองนี้อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งไดมีการพิจารณารางกฎหมายนี้อยูโดยสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามาตั้งแตตน 
และเพิ่งไดรับทราบวาตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเสร็จครบทุกมาตราแลว 
และกําลังจะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะนําเสนอตอรัฐสภาตอไปก็ขอเรียน 
ความคืบหนา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๖๐/๑ 
 
 



๑๔๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                           ประภาลักษณ ๖๐/๑ 
 
ก็ขอเรียนปญหาทั้งหมดวาบางทานไดกรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนนะครับ ที่ทาง กทช. เอง 
จะขอรับไปดําเนินการในสวนที่คิดวาจะสามารถทําไดเร็วที่สุด สวนที่จะตองใชเวลา 
ก็ขอความกรุณาวาคงจะตองขอในการที่จะประสานงานกับหนวยที่เกี่ยวของทั้งหลาย 
   สําหรับเร่ืองที่อยากจะเรียนตอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เร่ืองบทบาทของ กทช. 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องความไมสงบทางภาคใตนะครับ ก็ขอเรียนวาจริง ๆ แลวทาง กทช. ก็ได 
รวมดําเนินการอยู แตวาโดยที่ตามพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินทางภาคใต 
ไดมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนแมงานรับผิดชอบ 
ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม แตทาง กทช. ก็ไมไดนิ่งนอนใจครับทานประธาน 
ก็ไดรวมมือกับทางสํานักงาน ปปง. (สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ในการที่ศึกษาทางเทคนิค ทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะตรวจสอบวาการที่มีการนําเอาโทรศัพท
ไปใชในการกดระเบิดหรืออะไรก็ดี เรารวมกันทําการศึกษาอยูมาถึงขั้นสุดทายแลวครับวา 
เราจะสืบหาทางเดินของขาวสารที่สงผานโทรศัพทมือถือเพื่อจะไดตรวจสอบไดวา 
มาจากไหน และมีแหลงทางการเงินสนับสนุนอยางไรหรือไม ตรงนี้ก็ไดทําทางเทคนิค
เกือบเสร็จเรียบรอยแลวนะครับ 
   สวนในเรื่องที่ทานไดเสนอแนะและสอบถามวา มีโครงการที่จะใหทาง กทช. 
ไปรวมในการที่จะจัดการใหมีระบบสื่อสารผานดาวเทียมที่จะสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตหรือไมอยางไร อันนี้เปนเรื่องที่ทาง กทช. เองยังไมไดดําเนินการ 
แตวาไดพิจารณากันอยูก็จะขอรับไปพิจารณาตอครับวาจะสามารถรวมกับหนวยงาน 
ที่มีหนาที่ในการปฏิบัติการเรื่องนี้อยางไรตอไปนะครับ 
   ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนอีกอยางหนึ่งนะครับ ไดมีทานผูทรงเกียรติ 
ไดพูดถึงรายงานของ กทช. ที่จัดทํา ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวารายงานที่ กทช. ไดนําเสนอ 
ตอสภาผูแทนราษฎรก็ดี หรือวุฒิสภาก็ดี อันนี้เปนรายงานที่ทํามาเปนปที่ ๓ ตั้งแต กทช. 
ไดมาทํางานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ก็ไดทําตามที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี ่
ป ๒๕๔๓ มาตรา ๗๔ กําหนดเอาไว ใหรายงานเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ 



๑๔๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๐/๒ 
 
ทางดานการบริหารคลื่นความถี่ การประกอบกิจการโทรคมนาคมไมไดลงรายละเอียด 
ในเร่ืองการเงิน การบุคคล อันนี้ก็คงเปนเรื่องบังเอิญ ไมใชบังเอิญครับ เปนเรื่องที่ไดดําเนินการ 
จากที่ไดดําเนินการเมื่อ ๒ ปที่แลวมา แตถาทานตองการขอมูลตรงนี้ ทานประธานครับ 
ผมเองจะขอสงเปนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลทางดานการงบประมาณ การบุคคล 
เพื่อที่ทานจะไดมีขอมูล แลวถาเผื่อทานมีขอสงสัยประการใดก็สามารถที่จะเชิญหรือเรียก 
ทาง กทช. มาชี้แจงเพิ่มเติมไดครับ ก็ขออนุญาตเรียนอยางนี้ผมไมทราบวาผมไดตอบ 
ปญหาหมดไหม เพราะทั้งหมดมี ๕๓ คําถามนะครับ ถาทานจะกรุณายังใหเวลาผม 
ผมก็จะตอบตอไปนะครับ  
  ในคําถามถัดไปก็เปนคําถามที่เกี่ยวของกับเร่ืองวิทยุชุมชนซึ่งเปนเรื่องใหญ 
ที่ทานไดสอบถามตรง ๆ กันหลายคําถามนะครับ ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา เร่ืองวิทยุชุมชนก็ดี 
เร่ืองกิจการวิทยุกระจายเสียงก็ดี เร่ืองกิจการวิทยุโทรทัศนก็ดี จริง ๆ แลวตามกฎหมาย 
อยูในความรับผิดชอบของ กสช. แตบังเอิญ กสช. ยังไมเกิดขึ้น ก็มีประเด็นที่บังเอิญ 
ตามกฎหมายบัญญัติเอาไววาให กทช. และ กสช. นี่นะครับรวมกันทํางานอันหนึ่งก็คือ 
การตรวจสอบการใชคลื่นวิทยุ ก็ขอเรียนวาอยางนี้ครับวาทาง กทช. เอง โดยสํานักงาน กทช. 
ก็มีสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุอยูทั่วประเทศ ๑๔ แหง ก็ทําหนาที่ในการตรวจสอบ 
ตรงนี้  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                       - ๖๑/๑ 



๑๔๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๑/๑ 
 
ก็ขอเรียนวา อันที่ ๑ ที่คําถามวา สถานีวิทยุชุมชนมีการรบกวนตอกิจการสื่อสารการบิน 
หรือไมอยางไร ก็ขอเรียนวาทางสํานักงาน กทช. ไดรับหลักฐานรายงาน แตบังเอิญวันนี้ 
ไมไดติดตัวมาดวยนะครับ ก็คือวาทางกัปตันนักบินไดอัดเทปไวเลย แลวทางบริษัทวิทยุการบิน 
ก็ไดสงมาใหทางสํานักงาน กทช. ก็ขอเรียนยืนยันวามี แตขอเรียนอยางนี้ครับวา ไมใชวา 
คลื่นวิทยุจะไปรบกวนการบินโดยตรงก็คือ เครื่องบินแตละลําเมื่อบินขึ้นไปอยูขางบนแลว 
พอเขาอาณาเขตประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทยจะตองจับคลื่นสัญญาณ 
ที่จะติดตอกับเครื่องบินที่บินทุกลํา ทีนี้ในระหวางที่เครื่องบินบินทุกลํานี่ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ตอนที่กําลังจะลงจอดที่ทาอากาศยานตาง ๆ จะตองติดตอประสานงานโดยใกลชิดกับ 
ทางหอบังคับการบินของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ทีนี้ผมไดเรียนถาม 
รายละเอียดแลวก็ปรากฏวาเขาบอกวาเครื่องบินบินประมาณ ๘ กิโลเมตร ตอ ๑ วินาที 
ทีนี้ถา ๒ ลํา สมมุติบินมาใน ๑ วินาทีก็คือ ๑๖ กิโลเมตรที่มีโอกาสจะชนกัน วิทยุการบิน 
เขาจะบังคับนะครับวา ถาสมมุติเครื่องบินเยอะ ๆ นี่นะครับ เครื่องบินจํานวนมากเขาจะใหมี 
เครื่องบินบินในระดับที่ตางกันเพื่อหลีกเลี่ยงกัน ตรงนี้จะมีปญหาเกิดขึ้นจากการสื่อสาร 
ก็คือวา ถาเผื่อในชวง เชน ๓๐ วินาทีก็ดี ๑ นาทีก็ดี ถาติดตอระหวางเครื่องบินกับสถานี 
ควบคุมการบิน หอบังคับการบินของบริษัทวิทยุการบินติดตอกันไมไดอาจจะทําให 
เกิดอุบัติเหตุไดนะครับ อันนี้ก็เรียนเปนขอมูลตรงนี้จริง แตวาโชคดีที่ยังไมเคยเกิดเหตุ 
เมื่อตอนที่อยูที่ดอนเมืองปรากฏวามีสถานีวิทยุชุมชนที่เรียกวา วิทยุชุมชน อยูในรอบ 
สนามบินจํานวนมากถึง ๓๐ สถานีที่ทางเราเคยตรวจสอบนะครับ แตก็ขอเรียนวาโชคดี 
ที่ยังไมเกิดเรื่อง ถาเกิดเรื่องก็คงจะเปนปญหาระหวางประเทศในดานกิจการเดินอากาศ 
การบินนี่นะครับ 
  นอกจากนี้ก็ขอเรียนตอบเรื่องวิทยุชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ 
แลวก็บังเอิญมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ป ๒๕๕๑ 
ออกมาบังคับใชแลวก็กําหนดไวในบทเฉพาะกาลบอกวาให กทช.  มีหนาที่อยู ๔ ขอดวยกัน 
ขอหนึ่งก็บอกวาให กทช. ทําหนาที่ในการออกใบอนุญาตใหแกสถานีวิทยุชุมชน และบริการ 



๑๔๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๑/๒ 
 
โทรทัศนที่มาใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราวเปนเวลา ๑ ป ตามที่คณะกรรมการ กทช. 
กําหนดตามหลักเกณฑ วิธีการที่ กทช. กําหนด แตบังเอิญก็ไปเขียนไวในมาตรา ๗๙ วา 
ให กทช. ตองตั้งคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อชวย 
กทช. ทํางาน เรียกวา คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนนะครับ ประกอบ 
ดวยบุคคล ๒๒ คน ในจํานวนนี้ทานก็กําหนดมาเลยวาปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
แลวก็มีผูแทน ผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ในขอหนึ่งก็บอกวา ใหมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คนที่
คณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาแตงตั้งจากสาขาตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดนะครับ อันนี้ 
ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา ทาง กทช. เอง เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน ป ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕ นะครับ ทาง กทช. เองไดมีการประชุมกัน แลวก็มีมติออกคําสั่ง 
ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแลวตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียน 
อยางนี้ครับวา แลวในขณะเดียวกันก็ไดทําหนังสือแจงไปทางคณะรัฐมนตรีใหแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิ ๕–๖ คนตามที่กฎหมายกําหนดมาดวยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไมไดรับรายชื่อมา 
แตวาอยางไรก็ตามจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็เปดโอกาสใหวา 
ถึงแมจะมีคณะอนุกรรมการไมเต็มที่ทั้งหมดก็สามารถจะทําหนาที่ได ------------------------ 
 
                    - ๖๒/๑ 



๑๔๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๖๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทาง กทช. ก็ไดกําชับไปทางเลขานุการใหเรียนตอประธานอนุกรรมการ 
ในการที่จะใหมีการประชุมเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ตอไป เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวา 
เร่ืองวิทยุชุมชนนี้ทาง กทช. เองไมไดนิ่งนอนใจนะครับ ก็จะดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด  
แตวาในขณะเดียวกันบังเอิญกฎหมายเจตนาที่จะใหมีคณะอนุกรรมการมาชวยกันทํางาน 
ก็จะดําเนินการตามนั้น ก็ขอเรียนวาโดยหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนนี้มีประเด็น 
ที่เปนปญหาเรื่องคลื่นความถี่ หรือคลื่นวิทยุ คือขอเรียนอยางนี้วาสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไมวาจะเปนประเภทไหน สิ่งที่สําคัญอยู ๑. ก็คือเร่ืองคลื่นวิทยุ ๒. เร่ืองเครื่องสงวิทยุ 
และเครื่องรับวิทยุ ๓. เร่ืองคนที่จะทํางานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนตางๆ 
ซึ่งตรงนี้เร่ืองคลื่นก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา คลื่นมีจํากัด ที่ใชอยูทุกวันนี้มีการรบกวนกัน 
คอนขางมาก เพราะฉะนั้นก็คงเปนประเด็นที่จะตองดูแลวาทําอยางไรจึงจะสามารถ 
ใหมีสถานีวิทยุชุมชนจํานวนมากเทาที่สมควรจะมีได แตคงไมสามารถจะใหมีไดทั้งหมด 
เทาจํานวนที่มีอยูในปจจุบัน เพราะทานจะพบวารบกวนกันคอนขางมาก ตรงนี้ก็ขอเรียน 
วาทาง กทช. จะพยายามทําหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดใหเร็วที่สุด แตก็คงตองเรียนทานวา 
ก็เปนประเด็นที่จะตองมีขั้นตอนในการดําเนินการ เชน จะตองดูเร่ืองการจัดทําแผน 
ความถี่สําหรับกิจการวิทยุชุมชน ตองทําหลักเกณฑวิธีการในการที่จะจัดสรรและก็ 
อนุญาต อันนี้ก็ขอเรียนทานประธานครับ อันนั้นก็เปนเรื่องเกี่ยวของกับกิจการวิทยุชุมชน 
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ กทช. นะครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงพอสมควรนะครับ 
  นายเศรษฐพร  คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
ความจริงมีอีกเยอะครับทานประธาน คําถามตั้ง ๕๐  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานไดเรียนแลวจะตอบเปนหนังสือก็ได ถาทานไหนมีติดใจอะไร 
 
 



๑๔๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๒/๒ 
 
  นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ  (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
ทานประธานครับ ถาอยางนั้นผมขออนุญาตเรียนวา ถาทานตองการใหมีเอกสารอะไร 
เพิ่มเติมทางสํานักงาน กทช. ก็ยินดีครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ เชิญทานหัวหนาอภิสิทธิ์ครับ  
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร): ทานประธาน 
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาธิปตย เขาใจวาทานประธานอยากจะใหยุติใชไหมครับ 
แตวาทานผูชี้แจงก็ยินดีที่จะชี้แจงเปนเอกสาร ผมรบกวนอยางนี้ไดไหมครับ คือเมื่อกี้ทาน 
ก็คงตองตอบหลายทาน หลายคําถามรวมกันไป ถาทานจะกรุณาอนุญาตวาเราไปขอดู 
คําอภิปราย คําชี้แจงของทานได และถามีขอสงสัยเพิ่มเติมทําหนังสือสอบถามทานไป 
เพราะวาปกติจะเปนปญหานิดหนึ่งวาถาผมไปขอคําอภิปรายของผูชี้แจงถายังไมรับรอง 
ทางสภาก็จะไมให แตถาทานกรุณาอนุญาตในที่นี้ผมก็จะกลับไปดูอีกทีหนึ่งวามีประเด็นใด 
ที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมจะไดสอบถามไป แลวทานก็ตอบมาเปนลายลักษณอักษร 
แลวก็ปฏิบัติเชนนี้กับทานอื่น ๆ ดวยจะไดไหมครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมขัดของนะครับ เชิญทานบุญยอดครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตตอเนื่องนิดเดียวครับ 
เร่ืองวิทยุชุมชนครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย เรียนถามคณะกรรมการ กทช. นิดหนึ่งครับ 
เพราะวามีความสับสนอยูวาในขณะที่ทานยังไมมีคณะอนุกรรมการที่จะมาออกใบอนุญาต 
ขณะนี้วิทยุชุมชนทั่วประเทศนั้นผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายอยางไร ถาเขามาขออนุญาต 
 



๑๔๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๒/๓ 
 
จากทาน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการไมเต็มชุดตอนนี้ เขามาขออนุญาตจัดตั้งวิทยุชุมชนไดหรือไม 
ทานจะอนุญาตเปนเวลา ๑ ป ตามที่ไดกําหนดเอาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบ 
กิจการไดหรือไมครับ ขออนุญาตสั้น ๆ เทานี้เองครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานชัยวัฒนครับ 
  นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
คือจริง ๆ เพื่อสงวนเวลา แตวาผมไมแนใจวาผมตองทํางานซ้ําซอนหรือไม ภาระหนาที่ 
ก็มีอีกเยอะ งานก็มีอีกเยอะ สําหรับผมเองขออนุญาตทานประธานสั้น ๆ แลวก็ตอบ 
คําถามผมสั้น ๆ ที่อยากจะรูเปนแนวทางปฏิบัติ ขอที่ ๑ ก็คือ ขอตอบเปนขอนะครับ 
คือจับสลากออกแลวทําไมถึงไมออก ๗-๘ เดือนแลวเพราะอะไร ทําไมรักษาการกันอยู 
อยางนี้เพราะอะไร นี่คือขอที่ ๑ จะไดทําแนวทางได ออกกฎหมายไดถูก ระเบียบไดถูกวา 
มันจะตองแกไขกันอยางไร ไมอยางนั้นก็คาราคาซังอยางนี้ไมออกกัน เพราะฉะนั้น 
กฎหมายก็ไมเปนกฎหมาย ระเบียบก็ไมเปนระเบียบ ทําไมไดครับ ขอที่ ๑ นะครับ  
 

        - ๖๓/๑ 
 

 



๑๔๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๖๓/๑ 
 
  ขอที่ ๒ ทานคิดวารายงานนี้มันเปนมาตรฐานหรือเปนแบบอยางไดไหม 
ถาเปนแบบอยางไดจะไดสงใหเปนแบบอยางคนอื่นเขาไป แลวทานลองคิดวาผิดกฎหมายไหม 
ในสิ่งเหลานี้ นี่คือสิ่งที่อยากจะรู อยากจะทราบ โดยหลักของคนที่จะมาทํางานในหนาที่ 
ของการบริหารหรือกิจการพี่นองประชาชนหรือรัฐเปนลักษณะดูแลผลประโยชนพี่นอง 
ประชาชนนับเรือนแสนลาน มันจะตองมีความคิดความอานที่มันมากกวานี้ ใสใจมากกวานี้ 
ดูแลพี่นองประชาชนใหมากกวานี้ 
  ขอตอไปอีกขอหนึ่งก็คือ ในเรื่องความเร็วของอินเทอรเน็ตที่มันไมไดคุณภาพ 
ที่มันไปโกง ผมใชคําวา โกงนะ โกงนะทานประธานครับ โกงนะ โกงชาวบานเขา ความเร็ว 
ไมถึงโกงนะ ทานจะรวมกันโกงดวยหรือเปลา ทานจะจัดการอยางไร ผมขอระยะเวลา 
สิ้นเดือนนี้ เดือนหนาตองครบนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอภิชาตครับ 
  นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  : กราบเรียนทานประธานครับ 
ผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ทานผูชี้แจงพรอมที่จะชี้แจง 
ขอซักถามของสมาชิก ผมคิดวาทานควรจะเปดโอกาสใหผูมาชี้แจงไดชี้แจงทั้งหมดกอน 
ดีกวานะครับ เพราะผมเขาใจวาทุกประเด็นที่พวกเราไดนําเสนอ ทานไดจดไวอยูแลว 
ผมคิดวาดวยเงื่อนเวลาเรายังพอมีเวลาอยู แลวก็ผมไมแนใจวาการตอบทางจดหมาย 
ทางหนังสือ หรือวาใหไปอานคําตอบในอินเทอรเน็ตเหมือนกับที่ผูมาชี้แจงเมื่อปกอนโนน 
เคยบอกจะเปนจริงได เพราะไมเคยเปนจริงเลยครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมาสภาแลว รับฟงแลว 
ก็ตอบในสภาเลยนะครับ เพราะวาประเด็นที่ผมไดซักถามเกือบ ๑๐ ประเด็น ก็เพิ่งไดตอบ 
เพียง ๒ ประเด็นเทานั้นครับ กราบขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานวิชาญครับ 
 
 



๑๕๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๖๓/๒ 
 
  นายวิชาญ  มีนชัยนันท (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม วิชาญ มีนชัยนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ คงใชเวลาที่จํากัดเพราะวาสภาเองอาจจะมีวาระเขาอีกนะครับ 
ที่ผมไดถามไปทั้งหมดประมาณ ๖ ขอ ถาไมสามารถที่จะตอบในสภาได ก็อยากจะใหตอบ 
ผานทางเอกสารนะครับ สวนหนึ่งขอความกรุณานิดหนึ่งครับ เร่ืองของขายวิทยุสื่อสาร 
ซึ่งจะใชประโยชนในเร่ืองของการบรรเทาสาธารณภัยที่เขาใชมา ๑๗ ป แลวก็ขณะนี้ไมมีใช 
แลวก็ถูกจับถูกยึดไปเรียบรอย ตอนนี้ที่เขาขอมาใหม ขอไป ๔–๕ ปแลว ถาอยางไรชวยดู 
ดวยครับ ของรมไทร เพราะเขายังตองใชอยูนะครับ ที่มีนบุรีนะครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานก็ลองตอบเฉพาะทานที่ไดถามเมื่อสักครูนะครับ แลวก็ที่เหลืออาจจะตอบเปนหนังสือ 
หรือทานใดยังติดใจก็อาจจะซักถามไดนะครับ เชิญทานครับ  
  นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
ขออนุญาตถาอยางนั้นไลไปเลยนะครับ ทานถามเรื่องการที่จะดําเนินการกับผูใชความถี่ 
วิทยุไมชอบดวยกฎหมาย พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมจะมีการแกไขหรือไมอยางไร 
ก็ขอเรียนวาอันนี้ทางสํานักงานไดดําเนินการอยูแลวนะครับ แลวก็คิดวาในชวงที่มี 
การตราพระราชบัญญัติใหมตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่จะเกี่ยวของกับมาตรา ๔๗ ดวย 
ก็คงจะถือโอกาสตรงนี้เสนอในการที่จะแกไขเพิ่มเติมไปดวยนะครับ สวนเรื่องบทเฉพาะกาล 
ในมาตรา ๗๘ ทานไดถามวาที่ทางคณะรัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ๖ คนมา 
มีการขัดแยงอะไรกับรัฐบาลหรือไม จะทวงสิทธิอยางไร ทีนี้ก็ขอเรียนวาไมไดมีอะไร 
ขัดแยงกันนะครับ เราก็แจงไปทางคณะรัฐมนตรีใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมา บังเอิญ 
ทานยังไมไดแตงตั้งมานะครับ แลวที่ทานถามดวยวาไดรับหนังสือจากทานรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม ก็เรียนวายังไมไดรับมานะครับ สวนเรื่องกองทุนพัฒนากิจการ 
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะก็ไดเรียนตอบไปแลวนะครับในสวนหนึ่ง สวนเรื่อง 
การจัดสรรเลขหมายที่ทานไดเสนอแนะใหขอคิดเห็นวาโทรศัพทประจําที่หรือโทรศัพทพื้นฐาน 
 



๑๕๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๖๓/๓ 
 
ที่มีอยูประมาณ ๘ ลานเลขหมายไมมีการขยายเพิ่มขึ้นเลย ก็ขอเรียนวาตรงนี้ เปน 
ประเด็นที่สําคัญ เพราะเหตุวาการลงทุนสรางโครงขายที่เปนทางสายจะมีปญหาในเรื่อง 
การลงทุนมาก ใชเวลากอสรางนาน ผลประโยชนตอบแทนก็ยังมาชากวาที่มีการขยาย 
ทางดานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโทรศัพทมือถือ ----------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๔/๑ 
 



๑๕๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๖๔/๑ 
 
ตรงนี้ก็เปนหนาที่ของผูประกอบกิจการ ทาง กทช. เองก็ไดคิดแลวโดยเฉพาะตัวผมเอง 
ไดเสนอวาเราพยายามจะกระตุนใหมีการลงทุนทางดานนี้มากขึ้น โดยอาจจะยกเวน 
คาใบอนุญาตผูที่จะประกอบกิจการในการขยายโทรศัพทพื้นฐานที่เปนทางสาย เปนตน 
อันนี้ก็ขอรับไปเสนอ กทช. ทั้งชุดเพื่อที่จะพิจารณาสวนนี้ตอไป 
  สวนอีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองวิทยุที่เกี่ยวของก็ขอเรียนวาเปนประเด็นที่สําคัญ 
ที่เราจะรับไปนะครับ  
  ถัดมาทานก็ถามถึงเรื่องเกตเวย อินเทอรเน็ตก็ดี เร่ืองความเร็วของอินเทอรเน็ต 
ก็ดี ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวาทานไดยกประเด็นเรื่องการไปเชาใชอินเทอรเน็ตแลวผูใหบริการ 
ก็ใหบริการไมเต็มตามที่โฆษณาตามที่ไดแจงไป อันนี้ก็เปนประเด็นที่ขอความกรุณา 
ทานนะครับ ถาทานมีขอมูลชัดเจนวาผูประกอบการรายไหน ผูใชบริการรายใด ที่ใด อันนี้ 
แจงมาที่สํานักงาน กทช. แจงมาที่ กทช.นี้ เราสามารถจะจัดการใหไดเลย เพียงแตวา 
ที่เรามีปญหาก็คือวาทราบแตขาวจากสื่อแตไมทราบวาที่ไหน ผูประกอบการรายใด 
อันนี้ก็ขอเรียนทานวาถาทานจะกรุณาใหขอมูลใหชัดเจนเพิ่มขึ้นทางเราก็จะพยายาม 
จัดการใหทาน  
   สวนเรื่องการจับสลากออก ๓ คนก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา ในกฎหมายนี้ 
เขียนเอาไววาเมื่อครบ ๓ ปแรกของชุดแรก กทช. ซึ่งมีอยู ๗ คนจะตองจับสลากออก ๓ คน 
แลวในการจับสลากออกก็ดีหรือการที่จะหาคนมาแทนก็ดี กฎหมายเขียนเอาไววาใหเปน 
หนาที่ของสํานักงาน กทช. ไมใชหนาที่ของ กทช. นะครับ แลวสํานักงาน กทช. มีหนาที่ 
อยางเดียวครับ อํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายนี้ 
ก็เขียนบังคับเอาไววามีขั้นตอนก็คือ ขั้นตอนที่ ๑ ตองสรรหาคณะกรรมการสรรหาซึ่งมี 
จํานวน ๑๗ คน ๑๗ คนมาจากผูแทน ๔ กลุมดวยกัน คือผูแทนจากสวนราชการ กลุมแรก 
๕ คน ผูแทนกลุมที่ ๒ มาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ที่มีการเรียนการสอนทางดานโทรคมนาคม ทางดานวิศวะสื่อสาร คอมพิวเตอรสื่อสาร 
ทางดานนี้เลือกกันมาเอง ๔ คนนะครับ แลวก็สมาคมวิชาชีพทางดานโทรคมนาคม 
 



๑๕๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๖๔/๒ 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอรพวกนี้เลือกกันมาเองอีก ๔ คน แลวก็ผูแทนขององคกรที่ใชกิจการ 
โทรคมนาคมโดยไมแสวงกําไร ซึ่งก็เนนไปทางดานองคกรคุมครองผูบริโภค องคการเอ็นจีโอ 
(NGO) ทั้งหลาย ประเด็นก็คือทางสํานักงาน กทช. ไดเตรียมการลวงหนาตามที่กฎหมาย 
บัญญัติไวแลว คือไดดําเนินการมาตั้งแตปลายป ๒๕๔๙ เตรียมการลวงหนาเลย เพราะเรา 
รูวาจะมีการจับสลากออกเดือนกันยายนป ๒๕๕๐ แตติดปญหาตรงนี้ครับวาแจงไปแลว 
กลุมที่ ๔ ที่จะตองมีผูแทนจากผูใชบริการที่ไมแสวงกําไรหรือกลุมเอ็นจีโอ เขาตกลงกัน 
ที่จะสงผูแทนมาไมไดเปนเวลาตั้งเปนป ตรงนี้ทางสํานักงาน กทช. ก็ไดสอบถามไปทาง 
คณะกรรมการกฤษฎีกาวาถาเผื่อมีไมครบอยางนี้กรรมการสรรหาจะเดินหนาไปเลยไดไหม 
ในทายที่สุดทานก็ตอบมาวาสามารถดําเนินการได ณ วันนี้ผลสุดทายก็คือวามีกรรมการ 
ครบแลว แลวก็ขอเรียนอยางนี้ครับวาบังเอิญจับสลากออก ๓ คน และมีทานหนึ่งลาออกไป 
รวมแลวทั้งหมดก็จะตองสรรหามาแทน ๔ คน ทีนี้ที่ทานถามวาออกแลวทําไมไมออก 
ไปเลย ตรงนี้ตัวผมเองวันนั้นจับสลากออกก็คิดวาควรจะไปเสียเลย อายุ ๖๗ ปแลวครับ 
ก็ไมไดอยากจะอยูทําตอไป แตวาไดสอบถามนักกฎหมายแลว กฎหมายเขียนบังคับไว 
แมแตผมลาออกอาจจะเขาขายวาละเวนหนาที่ดวย อันนี้ก็เปนประเด็นที่นักกฎหมาย 
ไดทักทวงไวอยางนั้นจริง ๆ ก็ขอเรียนวาไมไดอยากอยูหรอกครับ จับออกแลวจริง ๆ 
อยากออกวันนั้นเลย แตบังเอิญวากฎหมายก็เขียนเอาไวอยางนี้วา ๑. กทช. ตองอยู ๔ คน 
ถาอยูไมครบ ๔ คนก็ไมสามารถทํางานได เพราะฉะนั้นตอนนี้ถาออกไป ๔ คนแลวเหลือ 
๓ คนก็ไมมีประโยชนทํางานอะไรไมได ดังนั้นกฎหมายจึงเขียนบังคับวาใหอยูปฏิบัติหนาที่ 
ตอไป อันนี้ก็ขอเรียน ตอนนี้ไดมีการเปดสรรหาแลว ปดรับสมัครไปเมื่อสิ้นเดือนนี้ครับ -------- 
  

         - ๖๕/๑ 
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แลวก็ปรากฏวาทานเชื่อไหมครับวาตองสรรหาเปน ๒ ชุดนะครับ กรรมการสรรหาก็ตอง 
๒ ชุด ชุดหนึ่งสรรหาแทนคนที่ลาออก ๑ คน อีกชุดหนึ่งมาสรรหาแทนคนที่จับสลากออก 
๓ คน นี่คือในแงกฎหมายที่เขียนเอาไวแลว ตองตีความเปนอยางนั้นนะครับ ตอนนี้ก็มี 
ผูสมัครแทนคนแรกเทาที่ทราบก็ ๑๕ คน ใชไหมครับ สวน ๓ คนนี้ก็มีอยูทั้งหมด ๒๕ คน 
ที่จะมาแทน ๓ คน ที่จะแทนคนเดียวมี ๑๕ คน ตอนนี้ก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 
ที่จะกรอง เมื่อกรองเสร็จแลวก็ตองเอาจํานวนชื่อ ๒ เทาของชื่อนําเสนอตอวุฒิสภา 
เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวก็จึงจะมีการไปเลือกประธานกันเอง ๑ คน 
นายกรัฐมนตรีจึงจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งตอไปนะครับ 
ก็ขอเรียนวาจริง ๆ แลวไมไดอยากอยูหรอกครับทาน แตวาตองอยูเพราะกฎหมายเขียน 
บังคับใหอยู แลวก็ขอเรียนวาตลอดชีวิตผมนี่นะครับ ผมเร่ิมรับราชการโดยเปนอาจารยที่
นิดา (NIDA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) อยู ๕-๖ ป และไดรับทุนรัฐบาลของ
กรมไปรษณียโทรเลขก็โอนมาอยูที่กรมไปรษณียโทรเลข ๓๐ ปนะครับ เพราะฉะนั้น 
ก็อยูในวงการโทรคมนาคมมาตลอดชีวิต ประวัติไมเคยมีความดางพรอย เพราะฉะนั้น 
ไมมีเจตนาที่จะมาหาผลประโยชนทิ้งทวนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ขออนุญาตเรียนทาน ผมเปน
อาจารยพิเศษอยูที่คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากกวา ๒๐ ป จนทาง
มหาวิทยาลัยไดกรุณาใหตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ สาขาวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนมาตั้งแตป ๒๕๓๙ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวาที่ตั้งใจทํางานมาตลอด ไมมุง 
ที่จะหาผลประโยชนส วนตัวใด  ๆ  ทั้ งสิ้น  ก็ขอเ รียนทานที่ ไดสอบถามนะครับ 
   อีกอันหนึ่งก็คือ ถาผมจําไมผิดก็คือเร่ืองวิทยุชุมชนที่ทานถามเมื่อกี้นี้ 
วามีกรณีที่ตอนนี้วิทยุชุมชนที่ดําเนินการอยูผิดกฎหมายหรือไมอยางไร แลวถาเผื่อมา 
ขออนุญาตจาก กทช. จะอนุญาตไดหรือไมอยางไร ก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา เมื่อกี้ไดตอบ 
ไปนิดหนึ่งแลววาเรื่องเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงไมวาจะเปนสถานีวิทยุชุมชน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงธุรกิจทองถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
อะไรก็แลวแตมีสวนที่สําคัญก็คือเร่ืองคลื่นวิทยุ เร่ืองเครื่องสง เร่ืองคนที่จะทํางานตรงนี้ 
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ก็คือเร่ืองคลื่นวิทยุมีประเด็นที่มีปญหาวาคลื่นวิทยุที่ใชนี่ตอนนี้ใชทับซอนกัน ใชรบกวนกัน 
ดังนั้นถาจะมีการจัดสรรคลื่นเพื่อใหมีสถานีวิทยุชุมชนก็คงตองพิจารณาโดยรอบคอบวา 
ตองทําแผนคลื่นความถี่อยางไร และเรื่องวิทยุชุมชนที่ทานไดถามอันหนึ่งก็คือวาจริง ๆ 
แลวมีการโฆษณาไดหรือไม ถาวิทยุชุมชนจริง ๆ ที่มีตัวอยางที่ปฏิบัติตามองคการยูเนสโก 
(UNESCO : United Nations Education, Scientific and Cultural Organization หรือ
องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ) ก็ดี หรือวาที่ในประเทศ
ตาง ๆ เขาทํากัน ก็มีลักษณะอยางนี้ครับวา บางประเทศไมอนุญาตใหวิทยุชุมชนนี้ทําการ
โฆษณาใด ๆ บางประเทศก็อนุญาตใหมีการโฆษณาได แตรายไดจากการโฆษณานี้ 
ตองนํามาใชจายเพื่อการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนเทานั้น โดยตองปดประกาศวา 
แตละเดือนรับมาเทาไร จายเทาไร จะไปเก็บคาโฆษณามากกวาที่จําเปนตองใชจาย 
ในการดําเนินงาน เชน เร่ืองคาน้ํา คาไฟ หรือคาแรงงานบุคคล คาอุปกรณตาง ๆ อยางนั้น
ไมได อันนี้ก็ขอเรียนเปนขอมูล เพราะฉะนั้นถาสมมุติวา ณ วันนี้เกิดมีสถานีวิทยุชุมชน 
มาขออนุญาตที่ กทช. ก็ขอเรียนวาอยางนี้ครับ เมื่อกี้ไดเรียนไปแลววาคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน ป ๒๕๕๑ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ กําหนดใหมี
คณะอนุกรรมการมาทําหนาที่ตรงนี้นะครับ ก็ยังเหลือคณะอนุกรรมการที่จะตองไดรับ 
การแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ๖ คน และเมื่อกี้ไดตอบไปแลววา 
ถึงแมยังไมมีคณะอนุกรรมการ ๖ คนนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ไดดูใหแลววาคณะอนุกรรมการก็สามารถเริ่มปฏิบัติ
หนาที่ได ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

           - ๖๖/๑ 
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แตการเริ่มปฏิบัติหนาที่ก็คงจะตองเริ่มตนตรงนี้ครับวา ทางสํานักงาน กทช. เองก็ได 
เตรียมการเรื่องนี้โดยตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการไวใหเตรียมขอมูลตาง ๆ แงมุม 
ทางกฎหมาย แงมุมทางเทคนิคนะครับ แลวเรื่องใหญก็คือเร่ืองคลื่นวิทยุวาจะตองทําแผน 
คลื่นวิทยุที่จะใชสําหรับกิจการวิทยุชุมชนขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เราก็กําลังพิจารณากันอยูวา 
ทําอยางไรจึงจะสามารถใชคลื่นวิทยุใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเปดโอกาสจะใหมี 
สถานีวิทยุชุมชนไดมากเทาที่มีความจําเปน แตคงไมสามารถที่จะใหมีจํานวนเทากับ 
จํานวนที่ตอนนี้มีการสงกระจายเสียงอยู เพราะวาตอนนี้มีการสงกระจายเสียงเกินเกณฑ 
ของเรื่องหลาย ๆ อยาง อันที่ ๒ ก็คือเร่ืองเครื่องสง ก็ขอเรียนวาเครื่องสงตองมีมาตรฐาน 
และที่สําคัญก็คือวาตองมีกําลังสงจํากัด ถาเผื่อกําลังสงไมจํากัดนี่นะครับ ที่ผานมาภารกิจ 
ตรงนี้เปนเรื่องของกรมประชาสัมพันธทานก็ไดดูแลนะครับวาใหมีกําลังสง ๓๐ วัตต ซึ่งจะมี 
พื้นที่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ๒๐ กิโลเมตรนะครับ ก็จะทําใหไมรบกวนกัน แตวาเทาที่ทราบ 
ก็คือตอนนี้มีการกระจายเสียงบางแหงถึง ๕๐๐ วัตตก็มี บางแหงขึ้นไปถึง ๑ กิโลวัตตก็มี 
ก็ทําใหเกิดการรบกวนกัน ตรงนี้ก็จะตองมีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนออกมาวาที่จะจัดการ 
ดําเนินการเรื่องนี้ในการที่จะออกใบอนุญาตก็คงตองมีเงื่อนไขทางเทคนิคที่จะให 
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยูดวยกันไดนะครับ นอกจากนี้คนที่จะทํางานก็คงจะตองมี 
ความเขาใจถึงทางเทคนิคดวยและทางที่เปนผูดําเนินรายการดวย อันนั้นก็คงเปนรายละเอียด 
ก็คงเปนเรื่องที่ทาง กทช. โดยคณะอนุกรรมการนี้จะตองชวยกันทําหลักเกณฑตรงนี้ 
ออกมานะครับ แตวาถาขอมาตอนนี้ก็คงยังใหไมไดนะครับก็คงตองรอนิดหนึ่งในการที่จะ 
ทําหลักเกณฑตรงนั้นใหเสร็จนะครบั  
   สวนอีกอันหนึ่งก็คือวาที่ไดถามถึงเรื่องบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในการที่จะใหมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือวาการคุมครองผูบริโภคจากสถาบันคุมครอง 
ผูบริโภคก็ขอรับคําแนะนําของทานที่ไดแนะนําวาจริง ๆ แลวทาง กทช. เองไดจัดตั้ง 
สถาบันคุมครองผูใชบริการโทรคมนาคมขึ้นมา โดยมีเครือขายจากมูลนิธิคุมครองผูบริโภค 
และมีแผนที่จะกระจายไปทั่วประเทศก็ไดเร่ิมดําเนินการแลวนะครับ แตก็ขอขอบพระคุณทาน 
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วาเราประชาสัมพันธนอยไปหนอยนะครับ ก็ขอเรียนวิธีการทํางานของ กทช. ใหทานทราบ 
นิดหนึ่งเพื่อทานไดเขาใจและกรุณาเห็นใจดวยก็คือวา โดยเหตุที่มีอยู ๗ คนหรือ ๖ คน 
และกฎหมายก็เขียนวาเปนองคกรอิสระ แตละคนก็มีความเปนอิสระคอนขางสูงในการที่จะ 
ใชดุลยพินิจตัดสินใจตามประสบการณที่แตละคนมี ดังนั้นในกฎหมายที่ออกมานี่นะครับ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ป ๒๕๔๔ จึงไดบัญญัติไวเกือบจะ 
ทุกมาตราเลยวาในการที่จะอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ดี ในการที่จะอนุญาต 
ในการใชทรัพยากรโทรคมนาคมไมวาจะเปนเรื่องคลื่น เร่ืองเลขหมายโทรคมนาคมก็ดี 
ในเรื่องการจะคุมครองผูบริโภคก็ดี ในเรื่องการที่จะสงเสริมการวิจัยพัฒนา ในเรื่อง 
การที่จะเชื่อมโยงโครงขายตาง ๆ ก็ดีนะครับ ทานบัญญัติเอาไววาใหตองออกเปนประกาศ 
กทช. เพราะฉะนั้นเรามาอยูกัน ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  ๓ ปครึ่งแลวนี่นะครับ 
เราตองออกหลักเกณฑวิธีการตาง ๆ ประมาณ ๑๕๐ ฉบับ และในการออกหลักเกณฑ 
เราก็ตองการใหเห็นวามีความโปรงใสและมีสวนรวมจากภาคประชาชน เราจึงไดทําหลักเกณฑ 
ไววาในการที่จะออกหลักเกณฑทั้งหลายทาง กทช. จะตองศึกษาทางวิชาการนะครับ 
จากประสบการณ แลวยกรางขึ้นมาเปนรางแรกและตองนําขึ้นเว็บไซตของ กทช. เปนเวลา 
๑ เดือน แลวก็แจงไปยังผูที่ เกี่ยวของใหทําขอวิพากษวิจารณ ขอเสนอแนะมาวา 
หลักเกณฑ วิธีการควรจะแกไขปรับปรุงอยางไร นี่ในหลักเกณฑก็ทําไววาตองขึ้นเว็บไซตอยู 
๑ เดือน หลังจาก ๑ เดือนก็ตองเปดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะนะครับ 
เมื่อรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแลวความคิดเห็นสาธารณะเสนอมาถาเห็นแยงกับ 
หลักเกณฑ วิธีการที่ทําไวทางกทช. เองก็ตองมาพิจารณาวาขอเสนอแนะ ขอวิพากษวิจารณ 
เหลานั้นมีเหตุมีผลที่ดีกวารางเดิมที่ทําอยูหรือไม ถามีเหตุผลที่ดีกวาเราก็แกไขปรับปรุง 
ตามนั้น ถาเห็นวาไมดีกวาเราก็จะขึ้นเว็บไซตทั้งหมดที่แกไขใหรับทราบอีกระยะหนึ่ง 
เสร็จแลวเราจึงจะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใชตอไปนะครับ ------ 
  

                   - ๖๗/๑ 



๑๕๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 ศิริลักษณ ๖๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอยางออกมาเปนลายลักษณอักษร ที่ออกมาเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อปองกันไมให กทช. หรือกรรมการแตละคนใชดุลยพินิจมากเกินไป นั่นก็คืออะไรที่กําหนดไว 
ในประกาศที่เปนหลักเกณฑ เปนลายลักษณอักษรแลวถาเขาเกณฑตองอนุญาตก็ตองอนญุาต 
ถาไมสามารถอนุญาตไดจะไปอนุญาตก็ไมได จะมาใชดุลพินิจไมไดนอกเหนือจากนั้นนะครับ 
ก็ขอเรียนวาอันนี้เปนวิธีการทํางาน เพราะฉะนั้นบางทานอาจจะเห็นวาทํางานคอนขางชา 
แตกระบวนการบังคับใหเราตองทําใหรอบคอบ แลวก็ละเอียดถี่ถวน แตละเรื่องจึงคอนขาง 
ทํางานนานนะครับ แลวบางเรื่องอยางที่ทานไดเรียนก็ขอเรียนอยางนี้ครับวา เทคโนโลยี 
ทางดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนารวดเร็วมาก 
จริง ๆ แลวก็พัฒนาแบบตอเนื่องไมหยุดยั้ง ดังนั้นในการที่ กทช. จะออกหลักเกณฑมา 
เราจึงถือหลักเกณฑวาตองใชความเปนกลางของเทคโนโลยี ขออภัย หรือที่ภาษาอังกฤษ 
เรียกวา เทคโนโลยี นิวเทริล (Technology neutral) นั่นก็คือหมายความวา หลักเกณฑ 
ที่อนุญาตมาไมวาจะมีการใชเทคโนโลยีแบบไหนก็ถือหลักเกณฑที่จะอนุญาตทํานองเดียวกัน 
ขึ้นอยูกับการประยุกตใชนะครับ อันนี้ก็ขอเรียนเปนสวนที่เกี่ยวของนะครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานชัยวัฒนครับ 
   นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็รูสึกวา 
ฟงแลวไมสบายใจ แลวก็รูสึกเสียใจ ที่เสียใจนั่นก็คือทานมีหนาที่ในการกํากับและดูแล 
แตทานบอกวาใหผูบริโภคไปรองเรียน หรือบอกใหผมไปรองเรียนและบอกไป ทานตองมี 
เครือขายครับ การทํางานถาหากเราไมมีเครือขาย ไมมีการดําเนินการ การจัดการมันทํา 
ไมไดครับ ทานรอผูบริโภคไปบอกเมื่อไรละครับมันจะแกไขได การทํางานไมใหมีปญหา 
กอนถึงจะมาดําเนินการแกไข การดําเนินการจะตองวางยุทธศาสตรเอาไววาอยางไร 
การใหบริการนะครับ ทานประธานครับ รูอยูแลววาเขามีสมาชิกเทาไร เครื่องเขามีมาตรฐาน 
เทาไร ทานสามารถบอกไดเลยวามันบรรจุเต็มหรือไมเต็ม มันโกงไหมอยางที่ผมพูด 
สมาชิกในเครือขายเปนสมาชิกเทาไร ใหเขาแจงมาสิ สเปกเครื่องทานมีความสามารถเทาไร 
 



๑๕๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  ศริิลักษณ ๖๗/๒ 
 
บอกมาสิ เราก็จะรูวารถคันนั้นบรรทุกน้ําหนักเกินไหม บรรทุกเกินที่นั่งไหม แคนี้งาย ๆ 
ไมเห็นมีอะไรเลย แตทานไปบอกใหผูบริโภคไปรองเรียน ไปบอกทาน ผมถามคําถามกลับไปวา 
สิ่งเหลานี้ถาเราตองการใหเปนอยางนี้แลวบานเมืองมันจะแกไขไดหรือ การกําหนดวิธีการ 
กําหนดยุทธศาสตร วิธีการในการที่จะแกไขปญหาในการรองรับทานก็บอกแลวเมื่อสักครูวา 
วิทยาการนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินเมื่อเปลี่ยนแปลงเร็วทานก็ตองหาวิธีการ 
ที่จะตองดําเนินการ ไมใชบอกใหผู บริโภคไปรองเรียนนะครับ ก็ขอฝากเอาไวครับ 
ทานประธานครับวา นี่คือสิ่งที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลงแลวก็ดีครับที่ทานบอกวาทานไมอยากอยู 
ก็เปนเรื่องที่ดีครับทานครับ ผมก็อยากเห็นนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะวาถาไปไดเร็ว 
ก็คงจะดีกวานี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คุณหญิงกัลยาครับ 
   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ ดิฉันไดตั้งขอสังเกตและตั้งคําถามไว ก็ยังไมไดทราบ 
ความคิดเห็นวาในดานความมั่นคง วัฒนธรรม แลวทานจะดูแล ทานจะใหความมั่นใจกับ 
สังคมไดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องที่ถามไปเมื่อกี้นี้คะ ขอบคุณมากคะ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอภิชาต  
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
อภิชาต ศักดิเศรษฐ นครศรีธรรมราช ประชาธิปตย ขอตอเนื่องจากที่ทานเศรษฐพร 
ไดชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ กรณีอนุกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 
ถากรณีที่ ครม. ไมสงรายชื่ออีก ๖ ทานมา หมายความวาทานจะดําเนินการตอไปไดเลย 
ตามที่กฤษฎีกาชี้แนะมา แลวทานจะทําเลยหรือเปลาครับ นั่นประเด็นหนึ่งครับ ประเด็นที่ ๒ 
ที่ผมคิดวายังตกคางอยูคือ คําถามของผมเรื่องเงินเดือน เร่ืองสวัสดิการ เร่ืองการเชารถ 
อะไรตาง ๆ ครับ ขอนิดเดียวครับ                                                                       - ๖๘/๑ 



๑๖๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๖๘/๑ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานครับ                                                                                                    
   นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนตอบคําถามเรื่องเว็บไซตที่ไมเหมาะสมก็ขอเรียนวา 
มีพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรออกมาใชบังคับ แลวก็เปนหนาที่ 
โดยตรงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการดูแลตรงนี้ ทาง กทช. เอง 
พรอมที่จะรวมมือกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แลวจริง ๆ ก็มี 
โครงการรวมอยูกับทางดานเนคเทคในการที่ดูแลเร่ืองเว็บไซตก็ขอเรียนทานอยางนี้ครับวา 
เว็บไซตนี่เร่ืองที่เปนปญหาก็คงเปนเรื่องเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเว็บไซตหรือที่ภาษาอังกฤษ 
เรียกวา คอนเทนท (Content) นี่นะครับ เปนประเด็นที่มีปญหาอยูในทุกประเทศที่จะตองดูแล 
แลวการดูแลก็คอนขางจะลําบากเพราะวาจะมีหลักที่ขัดกันอยูในตัวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
ในการสื่อสาร เกี่ยวกับเร่ืองการที่จะตองไดรับการคุมครองขอมูลนะครับ แลวก็ในเรื่องที่ 
ทาง กทช. เราออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการอินเทอรเน็ตไปนี่นะครับ เราไดมี 
เงื่อนไขเอาไววาผูประกอบกิจการมีหนาที่ที่จะตองดูแลเรื่องนี้โดยตรง ทีนี้ถาเผื่อผูประกอบ 
กิจการไดกระทําสิ่งเหลานั้นเราสามารถยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตได ก็เพียงแตวาประเด็น 
ที่เกิดขึ้นสวนใหญที่ทราบก็คือวาไปสงมาจากตางประเทศแลวก็ทําใหดูแลคอนขางลําบาก 
ตรงนี้คือเปนประเด็น แตอยางไรนะครับ ทาง กทช. เอง สํานักงาน  กทช. เองก็ไดพยายาม 
รวมมือกับทางรัฐบาลอยูตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็ขอเรียน  
   อันที่ ๒ ที่เกี่ยวเนื่องก็ขอเรียนวาขอมูลที่ทานไดรับทราบวาตอนที่เรามาเปน 
กทช. แลวก็บอกวาเราเสนอตั้งเงินเดือนตัวเราเองตั้ง ๕ แสนบาทอะไรตออะไรนี่นะครับ 
ก็คงเปนขอมูลที่คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับ เพราะวาตอนนั้นดวยความเขาใจวาทาง กทช. นี่ 
บังเอิญกฎหมายเขียนไวไมเหมือนหนวยงานอิสระอ่ืน ๆ ก็คือวาใหทาง กทช. นี่มีรายได 
รายจายของตนเองที่เกิดขึ้นจากคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาบริหารคลื่นวิทยุหรือคาเลขหมาย 
ดังนั้นเราก็คิดวาตรงนี้เราจึงทําเสนอไปตอนนั้นจากคําแนะนําดวยนะครับ ตอนนั้นก็เสนอ 
 



๑๖๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๖๘/๒ 
 
ไปวา ๔ แสนบาทแลวก็ไมมีอยางอื่นนะครับ แตในทายที่สุดทานก็ใหมาอยางนี้วา 
ประธาน กทช. นี้มีเงินเดือน ๖๔,๐๐๐ บาท เงินประจําตําแหนง ๔๕,๕๐๐ บาท สรุปแลว 
ทานประธาน กทช. นี่ได ๑๑๐,๓๙๐ บาท ทางตัวกรรมการแตละคนก็ได ๖๓,๘๖๐ บาท 
เปนเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ๔๒,๕๐๐ บาท ตอนนี้ก็ได ๑๐๖,๓๖๐ บาท ผมรับเงินเดือน 
ทุกเดือนหักภาษีแลวก็ประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท สวนสวัสดิการอยางอื่นก็เปนตามที่ปรากฏ 
ในพระราชกฤษฎีกาที่ทางคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัตินะครับ เพราะฉะนั้นก็ไมไดนอกเหนือ 
ไมไดแตกตางจากองคกรอิสระอื่น ๆ ไมวาจะเปน ป.ป.ช. กกต. หรืออะไรพวกนั้นนะครับ 
ก็ขอเรียนตรงนี้นะครับ สวนรถประจําตําแหนงตอนนี้เราใชรถเบนซ ซี ๒๐๐ (C ๒๐๐) ตามเกณฑ 
กติกาที่หนวยอื่น ๆ ปฏิบัติตามเกณฑนั้นนะครับ ก็คิดวาคงไดตอบทานตามที่ทานยังติดใจ 
อยูนะครับ สวนขอเสนอแนะที่ผมอยากจะเรียนทานไดเสนอแนะที่เราจะรับไปดําเนินการ 
ที่เราดีใจมากก็คือ เร่ืองการที่ไปติดตั้งโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทและทานเสนอแนะวา 
นาจะใหแตละตูโทรศัพทสาธารณะหรือสวนรับสวนนั้นมีหมายเลขประจําแลวก็มีการโทรศัพท 
จากกรุงเทพฯ หรือโทรศัพทจากที่อ่ืนเขาไปในหมูบานแลวก็สามารถรับได อันนี้ก็เปน 
ขอเสนอแนะที่ดีทาง กทช. เองก็จะรับไปพิจารณา ถาสามารถดําเนินการไดเลยเราก็ประกาศ 
เพิ่มเติมใหดําเนินการตรงนี้ก็ขอรับไป -------------------------------------------------------------- 
 

          - ๖๙/๑ 
 



๑๖๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๖๙/๑ 
 
ก็ขอขอบพระคุณทุกทานนะครับที่ไดกรุณาปรารถนาดีมีไมตรีจิตใหความเปนหวงเปนใย 
กทช. ก็ขอเรียนวาเมื่อสรรหาไดอีก ๔ ทานแลวก็คงจะสามารถดําเนินการตอไป แตก็คงจะ 
พอดีกับวามีพระราชบัญญัติคงจะตองมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นฉบับใหมออกมา 
ในการที่จะรวม ๒ องคกรเปนหนวยงานเดียวกัน ก็ไมทราบวาในบทเฉพาะกาลนั้น 
จะเปนอยางไร ก็คงเปนเรื่องที่อาจจะตองรอดูตอแลวก็คงจะขึ้นอยูกับทานทั้งหลายที่จะชวย 
กรุณาพิจารณาตรงนี้ดวยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ขออนุญาตถามทานเศรษฐพรนิดหนึ่ง เมื่อกี้ทานบอกเครื่องบินบิน ๘ กิโลเมตร 
ตอวินาที เปนตอวินาทีหรือตอนาทีครับ  
   นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) :  
ทานประธานครับ ตอวินาทีครับ เครื่องบินที่บินเร็วนี่ครับ ผมถามทางการบินไทยที่เคยไป 
สัมมนาดวยกันเรื่องวิทยุชุมชน เพราะฉะนั้นถา ๒ ลํา ถาสมมุติบินมาคนละ ๑ วินาทีนี่ 
๑๖ กิโลเมตรเลยนะครับ ความเร็วสวนกัน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมคิดงาย ๆ นะครับ ขอนแกนมานี่ ๔๐๐ กวากิโลเมตรนี่ ก็ใชเวลา ๔๐-๕๐ นาที ก็นาจะเปน 
๘ กิโลเมตรตอนาที ผมคิดงาย ๆ อยางนี้นะครับ อาจจะเปนสับสนหรือเปลานาจะเปน 
๘ กิโลเมตรตอนาที แตไมเปนไรทานครับถือวาจบ ทานอภิชาตเชิญครับ    
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) : ทานครับ ยังคางอยูนิดเดียว 
กรณีที่ผมถามวาคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทํางานทันทีเลยหรือเปลา 
โดยที่ไมตองรออีก ๖ ทานจาก ครม. ครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) : 
ทานประธานครับ เมื่อกี้ผมไดตอบไปแลววาถึงแมยังไมมีอีก ๖ ทานมาตามพระราชบัญญัติ 
 



๑๖๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๖๙/๒ 
 
วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง อนุกรรมการที่มีเหลืออยูเทาที่จํานวนที่มีโดยยังไมรวม ๖ คน 
ก็สามารถทํางานไดครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทานเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาตินี่เปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการชุดนี้ เราก็ไดกําชับทานแลววา 
ใหทานทําเรื่องถึงประธานคณะอนุกรรมการก็คือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการ 
ประชุมเพื่อที่จะเริ่มดําเนินงานครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
จบการพิจารณานะครับ ถือวาที่ประชุมไดรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๐ แลวนะครับ ขอขอบคุณ 
ทานผูเขารวมชี้แจงครับ ขอบคุณครับ ไปที่วาระ ๒.๒ นะครับ  
   ๒.๒ รับทราบรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘ เชิญทานที่จะอภิปรายเชิญครับ 
เชิญทานนริศครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย มีผูมาชี้แจงไหมครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญผูมาชี้แจงไดเลยนะครับ ทานรัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน มาตอบเองทานมาชี้แจงเอง 
ก็มาถึงแลวนะครับ เชิญทานนริศครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตที่จะ 
ไดอภิปรายสอบถามในรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมขอรายงานตอสภาในวันนี้ดังตอไปนี้นะครับ 
 

          - ๗๐/๑ 
 
 



๑๖๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                กมลทิพย   ๗๐/๑ 
 
    คําถามที่ ๑ ผมติดใจเร่ือง ทรัพยสินของกองทุนในขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ขอที่ ๓ 
ไมติดใจนะครับ ติดใจขอที่ ๗ เงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนเพื่อ 
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนในกรณีทรัพยสินของกองทุนมีไมเพียงพอ ผมติดใจวา 
เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนภาษีของประชาชน ทําไมถึงเปดกวางเอาไวขนาดนี้ใหกองทุน 
สามารถเขียนคําขอไดตามความจําเปน คําถามของผมก็คือ กองทุนไดขอใหรัฐบาลจัดสรร 
ใหกับกองทุนแลวเปนจํานวนเงินเทาไร และไดใชจายเงินที่ขอจากรัฐบาลมาแลวเปนจํานวน 
เทาไรในคําถามที่ ๑ นะครับ ผมสงสัยในขอที่ ๗ ของสวนประกอบทรัพยสิน  
   คําถามขอที่ ๒ ซึ่งสืบเนื่องมาจากที่เรามีพระราชบัญญัติน้ําบาดาล ป ๒๕๒๐ 
และแกไขเพิ่มเติมเมื่อป ๒๕๔๖ แลวก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
ทั้งกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวทําใหการใชน้ําลดลง จะเห็นไดวาการใชน้ํา 
ลดลงเกือบทุกจังหวัดเพราะวาเรามีมาตรการที่จะใหสวนราชการ โรงงานอุตสาหกรรม 
ไปใชน้ําอื่นทดแทนน้ําบาดาลแลวก็ปรับราคาน้ําบาดาลใหสูงขึ้น ทําใหกรุงเทพมหานคร 
ลดลง ทําใหนนทบุรีลดลง ทําใหปทุมธานีลดลง ทําใหสมุทรปราการลดลง ทําใหจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาลดลง แตมี ๒ จังหวัดที่ยังไมลดลงคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด 
นครปฐม คําถามก็คือ ๒ จังหวัดนี้จะทําใหลดลงไดเมื่อไร ดวยวิธีใด นี่เปนคําถามถัดมานะครับ 
   คําถามถัดไปก็คือ แมวาการใชน้ําบาดาลจะลดลง แมวาภารกิจของบาดาล 
ดูมีแนวโนมลดลง แตวาคาใชจายสําหรับการดําเนินการสูงขึ้น สูงขึ้นจากป ๒๕๔๘ ซึ่งใช 
เพียง ๕ ลานกวาบาท มาเปน ๓๐ ลานกวาบาทในป ๒๕๔๙ และเปน ๙๐ กวาลานบาท 
ในป ๒๕๕๐ สูงขึ้นมากในขณะที่ภารกิจลดลง และดูจะมีแนวโนมลดลง คําถามก็คือ 
โครงการเพียงโครงการเดียวคือการประเมินความเสี่ยงของการปนเปอนของสารเคมี 
ที่ตําบลกลางดงใชรวมเกือบ ๗ ลานบาท ผมคิดวาสูงไปนะครับ เพราะวาดูโครงการอื่น 
ศึกษาทั้งประเทศก็ยอดงบประมาณใกลเคียงกัน แลวผมไมพบวาทานมีโครงการวิจัยใด ๆ 
ที่จะหาแหลงน้ําอื่นเขามาทดแทน หรือใชน้ําบาดาลโดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
หรือกระทบตอสิ่งอื่นตามมา ผมไมเห็นวาทานมีงานศึกษาวิจัยดานนี้ เร่ืองที่ตามมาก็คือ 
ผมก็พบวาทานไดใชเงินของกองทุนไปเพื่อแผนงานอนุรักษฟนฟูน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 
 



๑๖๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                กมลทิพย   ๗๐/๒ 
 
นอยมาก ผมจึงถามวา ๑. เงินกองทุนทานไดใชสนับสนุนงานปองกันรักษาปาใหกับ 
กรมปาไม ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไปเทาไร  ๒. ถามวาทานสนับสนุน 
งบประมาณปลูกปาใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชใหกับกรมปาไมไปเทาไร 
เพราะวาตองยอมรับวา ๒ หนวยงานนี้เปนหนวยงานที่เปนผูผลิตน้ําแทจริง แลวก็แมวา 
ผลิตน้ําบนผิวดินแตวามีผลตอน้ําบาดาลอยางแนนอน  
    คําถามตอไปก็คือ ทานไดสนับสนุนโครงการพระราชดําริไปบางหรือไม 
อยางไร เพราะตองยอมรับวาประเทศเรามีโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับเร่ืองตนน้ํา 
แหลงน้ํา การอนุรักษน้ํามากมาย ------------------------------------------------------------------- 
 

                  - ๗๑/๑ 
    
                                                                                              
 
 
               
 



๑๖๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๑/๑ 
 
จากรายงานไมไดพบรายละเอียด แตวาถามีรายละเอียดชวยตอบผมดวยวาทานได 
สนับสนุนโครงการฝายแมวไปเทาไร โครงการปารักษน้ํา โครงการบานเล็กในปาใหญ 
โครงการสวนปาพระนามาภิไธย โครงการรวบรวมพันธุกรรมไมดอกไมประดับ รวมทั้ง 
โครงการหมูบานจุฬาภรณ ซึ่งมีพระราชดําริเกี่ยวของกับการอนุรักษตนน้ํามากนอยแคไหน 
อยางไรนะครับ  
   สุดทายขออนุญาตสอบถามวา กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดไปชวยสนับสนุน 
เพราะวาเงื่อนไขของการสูบน้ําบาดาลเปนเงื่อนไขที่จะทําใหประเทศประสบภัยพิบัติ 
เกิดวิกฤติไดไมวาจะเปนแผนดินไหวหรือดินทรุด ทานทราบไหมครับวาประเทศไทย 
มีผูเชี่ยวชาญเรื่องแผนดินไหวเพียง ๒ คน ทําไมทานไมสนับสนุนใหมีผูเชี่ยวชาญดานนี้ 
เพิ่มมากขึ้น เพราะวาทานใชเงินเพื่อการศึกษาไปมากทีเดียวนะครับนับสิบลานบาท 
๒. ทานทราบไหมครับวากรมปองกันบรรเทาสาธารณภัยมีงบประมาณสําหรับเตรียมคน 
เร่ืองภัยธรรมชาติเพียงลานกวาบาท คําถามของผมก็คือหนวยงานเหลานี้ทานไดเขาไป 
ดูแล ชวยเหลือ สนับสนุน ถายังไมมี ทานมีแนวคิดที่จะดูแล สนับสนุนหนวยงานเหลานี้ 
อยางไร  
   ผมขออนุญาตฝากเรื่องสุดทายนะครับ ไหน ๆ ก็ทานรัฐมนตรีมา พอดีวันนี้ 
ผมไดรับเรื่องจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชแลวก็กรมปาไมนะครับ ขณะนี ้
มีการเรียกงบประมาณดานเพาะชํากลาไมกลับเอาไปไวสวนกลาง ที่กรมปาไมมีสวน 
เพาะชํากลาไมอยู มีงบประมาณอยูรวม ๒๐ ลานบาท แตวามีการดึงงบประมาณเพาะชํากลาไมนี่ 
กลับไปไวที่สวนกลาง รวมทั้งของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดวยเอาไปไว 
สวนกลาง ขณะนี้มีงบประมาณสวนกลางนี้อยูรวมพันลานบาทนะครับ แลวกําลังจะจัดสรร 
ขอใหทานรัฐมนตรีไดกรุณาไปชวยดูแลนะครับ เพราะวาเรื่องนี้กําลังจะมีปญหา ผมทราบวา 
รัฐมนตรีก็คงยังไมทราบวามีการดึงงบประมาณเขามาไวในกองกลางทั้งกรมปาไม 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจํานวนกอนเงินมหาศาลเปนพันลานบาท 
กําลังจะจัดสรรและกําลังจะมีการเรียกเงินทอนดวยจากการจัดสรรงบประมาณ 
 



๑๖๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๑/๒ 
 
โดยเฉพาะงบเพาะชํากลาไม งบเพาะชํากลาไมตอกลา ๑.๙๓ บาททานรัฐมนตรีครับ 
มีการเรียกทอนบอกวาใหแค ๑ บาท ขอทอนมา ๙๓ สตางค ซึ่งก็ทําไมได เมื่อสวนเพาะชํา 
กลาไมทําไมไดก็ดงึเงินเขากลับมาไวสวนกลางทั้งหมด แลวก็กําลังจะจัดสรรใหกับหนวยงาน 
อ่ืนไป ผมจึงไมแนใจวาสวนราชการที่ดึงกลับเขามาใหมจะตอบสนองขอตกลงนี้จึงไดรับ 
การโอนเงินไปหรือเปลานะครับ ผมจึงขออนุญาตไดทั้งสอบถามเรื่องของน้ําบาดาล 
และทั้งฝากทานรัฐมนตรีเร่ืองการเพาะชํากลาไมที่กําลังมีปญหาอยูในกรมปาไมและใน 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในขณะนี้ครับ กราบขอบคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ทานรัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน ไดมอบหมายใหผูแทนของหนวยงาน 
เขารวมชี้แจงขอเท็จจริงตอที่ประชุมประกอบการอภิปรายของทานรัฐมนตรีดังนี้นะครับ 
๑. นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ๒. นายโชติ ตราชู รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๓. นายสุรพล ธรรมสาร ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ในฐานะกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ซึ่งผมไดพิจารณาแลวเห็นวา 
เพื่อประโยชนในการพิจารณา ผมจึงอนุญาตใหเขารวมชี้แจงตอที่ประชุมตามขอบังคับ 
ขอ ๖๘ นะครับ เชิญทานชัยวัฒนครับ  
 

     - ๗๒/๑ 
  
 
 



๑๖๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๗๒/๑ 
 
   นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพ พอถึง 
กองน้ําบาดาลผมพูดไมออกเลยครับทานประธาน ไปเห็นทานรัฐมนตรีผมเลยพูดไมออกเลย 
อยางนี้ครับทานประธานครับ ปหนึ่งเราไดงบตรงนี้เทาที่ดูจากรายงานการเงินแลวปหนึ่ง 
จะมีประมาณรายได ที่รายไดไดมาจริง ๆ นะทานประธาน ๑,๕๐๐ ลานบาท สวนเปนหนี้ 
ที่เปนเงิน ขอประทานอภัยที่ยังเก็บไมไดอีกจํานวนมากนะครับ ๒๐๐ กวาลานบาท 
นั่นยังเปนรายรับคางอยู อยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนวาเมื่อสักครู 
เพื่อนสมาชิกไดกลาวไปสวนหนึ่งอยากจะเรียนอยางนี้ครับวา สืบเนื่องจากกองน้ําบาดาล 
ก็คงเปนหนวยงานที่เรารับรูรับทราบก็คือหนวยงานใหม การใชเม็ดเงิน การใชตัวเงินดังที่ 
เพื่อนสมาชิกไดกลาวเมื่อสักครูจํานวนนอยนิด นอยเหลือเกิน ผมอยากจะเห็นเงินจํานวนนี้ 
วาไดมีโอกาสใชจายไปเพื่อประเทศชาติเราจริง ๆ เพื่ออนุรักษ เพื่อดูแลพี่นองประชาชน 
หรือดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง เพราะฉะนั้นอยากจะใหวิเคราะห อยากจะใหใช 
งบประมาณตรงนี้ใหคุมคา ใหคุมประโยชนไหน ๆ เราเก็บมาแลว ถาเก็บมาแลวแลวก็ไมไดใช 
เอาเก็บไวเฉย ๆ ก็คงไมมีโอกาสไดดูแล เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะใหทางผูเกี่ยวของ 
ทานรัฐมนตรีก็คงมีนโยบายออกไปวาใหทําแผนงานโครงการในการที่จะอนุรักษดิน น้ํา 
โดยเฉพาะน้ําบาดาล แลวก็อนุรักษธรรมชาติ สิ่งที่อยากจะเห็นก็คืองานวิจัยแลวก็งาน 
พัฒนา ในขณะเดียวกันก็คงอยากจะเห็นทุนการศึกษาดวย เปนเรื่องของทุนการศึกษา 
ที่จะไปสงเสริมลูกหลานใหเขามีความรู ความเขาใจในการอนุรักษดิน น้ําหรือการบาดาล 
อยางแทจริง ก็คือสงเสริมใหเขาไดรับการศึกษาใหเชี่ยวชาญสําหรับประเทศเรา เราอยาก 
เห็นเปนอยางนั้น เพราะวาวันนี้ตองบอกกับทานประธานครับวา บานเรา ประเทศเรา 
เราขาดนักวิชาการมาก ขาดมาก เรายังขาดนักวิชาการมากในการที่จะชวยกันในการที่จะ 
มีวิชาการอยางถองแทในการที่จะทํางานตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนทานประธาน 
ครับวา ตรงนี้ก็อยากจะเห็นแผนงานโครงการในการใชงบประมาณไปในเรื่องของการ 
อนุรักษใหมากกวานี้ครับ นอยไปครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานจุติแลวตามดวยทานกุเทพครับ 



๑๖๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๗๒/๒ 
 
   นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 
จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ไดดูรายงานของงบการเงินกองทุน 
พัฒนาน้ําบาดาลนะครับ จริง ๆ ตองขอขอบพระคุณรัฐมนตรีดวยใจจริงใหเกียรติสภา 
มาตอบแลวก็มาดูควบคุมนโยบายดวยตนเอง แลวผมหวังวาทานจะใหเจาหนาที่ไดจด 
คําแนะนํา คําติชม  เพื ่อไปปรับปรุงแกไขตอไปนะครับ  เพราะวาพวกเราสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรนั้นก็จะมีปญหาที่หลากหลายจากชาวบาน ผมเขาประเด็นเลยครับคือ 
คําถามที่เกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้นมันมี 
๑ ประเด็นก็คือวา กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลรายไดสูงกวารายจาย ๓๖๗ ลานบาท ก็สูงกวา 
ประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นต อยากจะทราบนโยบายจริง ๆ วานโยบายจริง ๆ แลวตองการ 
ใหมีรายไดสูงกวารายจายตลอดเวลาหรือตองการใหเกิดการสมดุลในการบริหารงาน 
นี่เปนคําถามขอที่ ๑ นะครับ 
   คําถามขอที่ ๒ ก็คือ อยากจะทราบวาดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกองทุน 
ประกอบไปดวยองคประกอบอะไรบางนะครับ 
   คําถามขอที่ ๓ ก็คือวา ปจจุบันนี้ทางกรมซึ่งเปนผูบริหารกองทุนไดทํา 
สํารวจไหมครับวาตั้งแตมีประเทศไทยมาวันนี้มีเจาะบอน้ําบาดาลทั้งหมดกี่แสนบอ แลวก็ 
ความเกาของแตละบอจัดเปนเกรด เปนรุน เปนปไหมครับวาตองการใชการซอมแซม 
ใหมันใชการไดแลวงบประมาณนั้นตองใชประมาณเทาไร งบกองทุนนี้มีพอหรือไม 
ในการใหการบริการตาง ๆ เหลานั้นนะครับ  
   อีกคําถามหนึ่งคือ หลักเกณฑการตรวจสารปนเปอน ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้ 
เปนเรื่องที่สําคัญมาก แลวก็ถูกละเลยมานานนะครับ อยากจะทราบหลักเกณฑวา 
การตรวจสารปนเปอนทําไดทุกภาคหรือไม -------------------------------------------------------- 
 

        - ๗๓/๑ 



๑๗๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๗๓/๑ 
 
และอะไรคือหลักเกณฑในการใชตรวจสารปนเปอน อะไรคือเปนความเสี่ยงสูงที่กรมนั้น 
จะตองเขาไปดูแลทันทีที่มีสัญญาณเตือนภัย แลวอะไรคือสัญญาณเตือนภัยที่จะใหกรมนั้น 
เขาไปดูแลเพื่อความปลอดภัยของผูใชน้ําบาดาลในชนบท 
   อีกประเด็นหนึ่ง อยากจะเสนอแนะทางทานรัฐมนตรีนะครับวา บอน้ําบาดาล 
มีเยอะแลวก็ชํารุดเยอะมาก แลวก็ประชาชนจะใชไมคุมคาเพราะวาทิ้งชวงไวนาน 
กวาจะมีการซอมแซมกันใหม บางครั้งประชาชนก็บอกวาขอเจาะบอน้ําบาดาลใหมยังเร็วกวา 
คอยซอมแซมเลย อยากจะทราบนโยบายตรงนี้วาทานจะมีงบจากกองทุนนี้ตั้งหนวยเฉพาะกิจ 
หนวยเคลื่อนที่เร็วแตละภาค อาจจะแบงเปนภาคยอยดวยซ้ําไป อีสานใต อีสานกลาง 
อีสานเหนือ หรือวาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคใตตอนบน ภาคใตตอนลาง 
เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาการซอมแซมสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดทันทวงทีจะมีหรือไม 
ถามีคาดวาตองใชเงินกองทุนนี้ประมาณเทาใด แลวก็ปละประมาณเทาใด  
   สวนคําถามสุดทายก็คือ สิ่งที่ซ้ําซอนกับทานชัยวัฒนก็คือวา รายไดคางรับ 
๒๐๕ ลานบาท กับ ๑๔๒ ลานบาทนั้นคางรับจากอะไร แลวก็ในอนาคตจะมีการปลอยใหมี 
บัญชีคางรับอยางนี้มากขนาดนี้หรือไม แลวปญหาอุปสรรคในการที่จะเคลียร (Clear) บัญชี 
คางรับนี้จะแกไขปญหาอยางไร ขอขอบพระคุณครับทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานกุเทพครับ ตามดวยทานผองศรีครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน กระผมขออนุญาต 
ทานประธานอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนพัฒนา 
น้ําบาดาล ซึ่งกระผมไดตรวจสอบในรายละเอียดแตยังมีประเด็นที่ไมเขาใจแลวก็คิดวา 
ทานรัฐมนตรีและทีมงานที่มาตอบคําถามอาจจะไดใหขอมูลเพิ่มเติม กระผมกราบเรียน 
ทานประธานวา กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลถาดูตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งก็มีวัตถุประสงค 
เพื่อเปนทุนใชจายในการศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 
 



๑๗๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๗๓/๒ 
 
ซึ่งตรงนี้ละครับทานประธานครับ เมื่อเราไปดูรายละเอียดของการใชจายกองทุนก็จะเห็นวา 
ตามวัตถุประสงคนี้อาจจะเห็นความเกี่ยวโยงกันคอนขางนอย กระผมกราบเรียนทานประธานวา  
กองทุนที่นํามาเสนอตอสภาในวันนี้เปนกองทุนที่รายงานผลการดําเนินการในรอบป ๒๕๔๘ 
และป ๒๕๔๙  ๒ ปนะครับ ซึ่งถาเราไปดูในตัวเลขเงินของกองทุน ถามองในแงของ 
การตรวจสอบบัญชีผมก็คิดวาเปนเรื่องที่นายินดีที่ทางผูดูแลกองทุนสามารถรักษาสภาพคลอง 
หรือตัวเลขของกองทุนใหอยูในระดับที่ไดกําไร หรือวามีรายรับมากกวารายจายสูงจริง ๆ 
ทานประธานจะเห็นวาเมื่อป ๒๕๔๘ นั้นตัวเลขรวมรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิอยูที่ 
๑,๑๔๙ ลานบาท แลวก็มีเศษอีกนะครับ สวนในป ๒๕๔๙ ก็สูงขึ้นถึง ๑,๕๑๖ ลานบาท 
นั่นก็คือวาเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๔๘ อยู เมื่อเราไปดูรายจายก็จะเห็นวาคาใชจายนี่คอนขางต่ํา 
จริง ๆ นะครับ ตองเปนคําถามที่ถามดวยความไมเขาใจจริง ๆ นะครับวาทําไมมันตางกัน 
ขนาดนั้น คาใชจายที่ใชไปเปนคาใชจายบุคลากรประมาณ ๑ ลานกวา ๆ นะครับ เมื่อเทียบดู 
ทั้ง ๒ ป คาใชจายในการดําเนินงานก็ ๒๙ ลานบาท เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๘ อยูที่ ๔ ลานบาท 
นอกนั้นก็มีคาเสื่อมราคาครุภัณฑ กระผมกราบเรียนถามทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรี 
และผูที่มาชี้แจงวา การใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการซึ่งเขียนไวอยางชัดเจนวา 
ทานจะใชกองทุนนี้เพื่อการศึกษาและวิจัย พัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 
ในรอบ ๒ ปที่ผานมาที่นําเสนอตอสภานี้ ไมเห็นตัวโครงการที่พอจะชี้ใหเห็นวาจะบรรลุ 
วัตถุประสงคได ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๗๔/๑ 
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และที่สําคัญคือตัวเลขรายจายที่ต่ํากวารายไดจนกระทั่งทําใหตัวกองทุนนี่อยูในระดับ 
๑,๕๐๐ ลานบาทในป ๒๕๔๙ แลวก็เขาใจวาในปนี้ก็จะตองสูงมากขึ้นไปอีกถาเราดูตัว 
กองทุนจริง ๆ ทานประธานครับ ที่กระผมพยายามอธิบายนี่ก็คือวาถาดูภาพรวมจริง ๆ 
รวมสินทรัพยสุทธิตอทุนในป ๒๕๔๙ อยูที่ ๒,๖๖๙ ลานบาท ในขณะที่ป ๒๕๔๘ อยูที่ 
๑,๑๕๒ ลานบาท คําถามที่สําคัญที่ผมอยากกราบเรียนก็คือวา ถาการใชจายกองทุน 
เปนไปในลักษณะนี้จะบอกไดอยางไรวาวัตถุประสงคที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาจะบรรลุ 
ผมเลยอยากจะถามวา จะมีแผนใชเงินอยางไรที่จะใหเห็นวาเงินกองทุนที่จะเพิ่มขึ้น 
ถามองจาก ๒ ปก็เพิ่มขึ้นมาเหลือเกินทานจะใชอยางไรที่จะใหบรรลุเปาหมายใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน และคิดวาในการประมาณการถาปลอยไปในลักษณะ 
อยางนี้กองทุนจะเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สูง เพราะวาทานเก็บคาใชน้ําบาดาลเปนรายได 
คาใชน้ําบาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาลเปนหลัก ตรงนี้ละครับ ทานประธานครับ 
ขอกราบเรียนถามวา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนทานจะมีวิธีใช 
เงินกองทุนนี้อยางไร หรือความเปนจริงจะมีวิธีจัดการใหไดเกิดดุลระหวางรายรับ รายจาย 
ในลักษณะสมเหตุสมผลและใหเปนประโยชนกับการอนุรักษน้ําบาดาลอยางไร ขออนุญาต 
กราบเรียนถามทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานผองศรีครับ แลวตามดวยทานสุชาตินะครับ 
   นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปตย ดิฉันขออนุญาต 
ใชเวลาในชวงนี้เพื่อใหขอสังเกตแลวก็มีคําถามผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรี 
และทานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กอนอื่นดิฉันตองขอกราบขอบพระคุณทาน 
ทั้งคณะดวยนะคะที่ไดรอเวลาจนถึงบัดนี้ ดิฉันทราบวาทานมาตั้งแตบายโมงพรอมกับ 
ที่ดิฉันเขาสภารอหลายชั่วโมงนะคะ ดิฉันสนใจเรื่องรายงานการสอบบัญชีการเงินแลวก็ 
รายงานผลการประเมินคาใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เนื่องจาก 
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ตระหนักวาน้ําบาดาลนั้นเปนทรัพยากรน้ําที่สําคัญของประเทศ แลวก็เปนแหลงน้ําที่สําคัญ 
ของประชาชนไมวาจะเปนน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตร หรือวาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
ดิฉันไมสงสัยในความโปรงใสหรือวาในเรื่องการใชเงินนะคะ เพราะวาผานการตรวจสอบของ 
สตง. แลวก็ดูแลวหลายทานไดอภิปรายแลว แตดิฉันมีขอสังเกตตอพันธกิจแลวก็อํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการพัฒนากองทุนน้ําบาดาลนะคะวา หลังจากที่ไดตั้งกองทุนมาหลายปนี้ 
ไมทราบวาทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 
เพียงใดนะคะ โดยเฉพาะวัตถุประสงคสําคัญในการกอตั้งกองทุนในเรื่องของการศึกษา 
วิจัย พัฒนา และการอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอมนะคะ ซึ่งดิฉันไดเขาไปศึกษา 
ในเอกสารของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดระบุอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไวอยางชัดเจนนะคะ ไมวาจะเปนการควบคุมการใชจายเงินหรือ 
ทรัพยสิน การเสนอแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะตาง ๆ เนื่องจากวาองคความรูเร่ืองน้ําบาดาลนี่ทั้งในประเทศไทย 
และนานาชาติดิฉันคิดวาคงยังมีนอยมาก เพราะวาผูรูในเรื่องน้ําบาดาลดิฉันเองก็มีโอกาส 
ไดพูดคุยกับนักวิชาการในเรื่องน้ําก็ไดรับเสียงสะทอนวาคนไทยเรายังมีความรูเร่ืองน้ําบาดาล 
รวมทั้งน้ําตาง ๆ คอนขางนอย ดังนั้น อยางเชน องคการสหประชาชาติเองก็ไดกลาววา 
น้ําบาดาลนั้นเปนทรัพยากรที่ซอนเรนหรือแมแตธนาคารโลกเองก็ไดขนานนามวาน้ํา 
บาดาลนี่เปนน้ํานินจาใชไหมคะ เพราะวาอยูใตดิน ---------------------------------------------- 
 

           - ๗๕/๑ 
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แลวก็เปนแหลงน้ําที่ประชาชนทั่วไปจะเขาถึงไดยากตองใชเงินหมื่น เงินแสน เงินลาน 
ถึงจะไดใชน้ําบาดาล ดังนั้นคิดวาถาเราไดมีองคความรูเร่ืองการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเปน 
แหลงน้ําสําคัญของประเทศก็นาจะเปนประโยชน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องความรู 
เกี่ยวกับน้ําบาดาลจึงนาจะเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้นนาจะ 
มีเปาหมาย พันธกิจในเรื่องนี้เปนสําคัญนะคะ เมื่อดิฉันไปดูในแผนแมบทที่เขียนไว 
ในเอกสารที่ปรากฏ ปรากฏวาแผนแมบทนี้เขียนไวดีนะคะ เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธตลอดจนแผน แตพอไปดูในรายละเอียดแลวดูเหมือนจะ 
เปนแผนแมบทของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมากกวาจะเปนแผนแมบทของกองทุนพัฒนา 
น้ําบาดาล เพราะวามันเปนภารกิจของกรมนะคะ จริง ๆ แลววิสัยทัศนของกองทุนพัฒนา 
น้ําบาดาลนี่นาจะมุงเนนเปาไปที่การพัฒนา ศึกษา วิจัยองคความรูเพื่อการนําน้ําบาดาล 
ขึ้นมาเปนทรัพยากรน้ําของประเทศซึ่งจะบริหารจัดการไดงายมากกวาน้ําบนดินเสียอีก 
เพราะตอนนี้ประเทศเราก็วิกฤติน้ํา ดิฉันเองก็อยูกับพี่นองประชาชนในพื้นที่นะคะ ตอนนี้ 
ก็มีปญหามากมายเกี่ยวกับน้ําบาดาล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน แลวก็ 
การนําน้ําจากแหลงน้ําขนาดใหญไมสะดวก ยกตัวอยาง เชน แมจะอยูใกลเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
ซึ่งมีน้ํามหาศาลก็สามารถนํามาใชเฉพาะในพื้นที่รอบเขื่อน แตพื้นที่ที่อยูหางออกไปนั้น 
จะขุดสระน้ําขนาดเล็กก็ไมได เพราะวาสภาพพื้นดินนั้นไมสามารถเก็บกักน้ําไดเปนสภาพ 
ชั้นหินนะคะ แลวก็การจะลงทุนสูบน้ําจากเขื่อนขึ้นมานั้นก็ตองตนทุนสูง เพราะฉะนั้น 
น้ําอยางเดียวที่พี่นองประชาชนเกษตรกรจะใชไดก็คือน้ําบาดาล วันนี้หลายครอบครัว 
ที่ดิฉันเดินทางลงไปในพื้นที่ปรากฏวาเขาใชน้ําบาดาลในการเลี้ยงโคนม แลวพื้นที่แหงนั้น 
ก็มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตใหตั้งมา โรงงานอุตสาหกรรมแตละแหงก็ใชน้ํามาก 
ก็เร่ิมมีเสียงสะทอนรองทุกขจากประชาชนนะคะวาบอบาดาลของพี่นองประชาชนนั้น 
ก็เร่ิมแหง ดังนั้นพอถามความรูเร่ืองน้ําบาดาลก็ไมมีใครตอบไดชัดนะคะวาโพรงน้ําหรือวา 
ปริมาณน้ําจะเปนอยางไร ดังนั้นคิดวาเรื่องการทําแผนที่น้ําบาดาล ดิฉันเองก็ไดไปติดตามดู 
แตก็ยังไมมีความรูเพียงพอนะคะ ก็ขอฝากงานวิจัยในเรื่องนี้ไวดวยนะคะ นอกจากนั้นแลว 
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จากเอกสารการกอตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลที่มีโครงการปรากฏในการศึกษานี้ประมาณ 
๙ โครงการหรือ ๑๐ โครงการที่ปรากฏจากการกอตั้งกองทุนมามี ๑๐ โครงการที่เปนงานวิจัย 
ใชเงินไปประมาณ ๗๒ ลานบาท อันนี้ดิฉันคิดวาก็เปนเรื่องที่ดีที่ไดมีการดําเนินการ  
แตผลการศึกษาวิจัยนี้นาจะไดมีการเผยแพรใหกับประชาชนไดรับทราบ งานวิจัย 
ถาอยูบนหิ้งก็จะไมมีประโยชน แลวก็จะเอาไปเชื่อมโยงกับนโยบายกับกระทรวงอื่น ๆ ไดดวย 
โดยเฉพาะงานศึกษาวิจัยเรื่องการปนเปอนของน้ําบาดาลอันเนื่องจากสารเคมีเกษตรนะคะ 
อันนี้ก็จะไปสอดคลองกับกระทรวงเกษตรและสหกรณที่จะรณรงคเร่ืองของการลดการใช 
ปุยเคมีหรือวาสารเคมี เพราะวาถาเกิดมีการปนเปอนลงไปในแหลงน้ําก็จะทําใหมีผลตอ 
สุขอนามัยของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีขอสงสัยที่เปนคําถามคือ ในชวงหนึ่งดิฉันเคย 
ไดยินวาในพื้นที่ที่วิกฤติน้ําบาดาลก็คือกรุงเทพมหานครแลวก็ปริมณฑลนั้น เนื่องจาก 
มีสภาพแผนดินทรุด ก็ทําใหมีการระงับโครงการการขุดเจาะน้ําบาดาลไปทั่วประเทศ ซึ่งจาก 
ขอมูลทางวิชาการก็บอกวาจริง ๆ แลวพื้นที่ที่เปนปญหาเปนพื้นที่สวนนอย พื้นที่สวนใหญ 
ของประเทศนั้นยังมีน้ําบาดาลมหาศาล แลวก็ยังเปนแหลงน้ําของประชาชนได ดังนั้น 
คิดวาในเรื่องขอมูลทางวิชาการเองนักวิชาการก็มีความขัดแยง จึงนาจะมีการศึกษาวิจัย 
แลวก็ใหความกระจางกับผูปฏิบัติดวย นอกจากนั้นแลวก็ยังมีเร่ืองของการศึกษาวิจัย 
ที่ดิฉันขอเสนอวาถาหากนักวิจัยของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีนอย ดิฉันคิดวามีสถาบัน 
อุดมศึกษาหลายแหงที่มีนักวิชาการในเรื่องนี้ อาทิเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย หรือวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งทํางานวิจัยในเรื่องนี้แลวอาจจะไมมี 
แหลงทุน ถากองทุนพัฒนาน้ําบาลดาลจะไดเปดโอกาสใหนักวิชาการหรือวานักวิจัยอิสระ 
ตลอดจนนักวิจัยชาวบานไดใชองคความรูในทองถิ่นเพื่อศึกษาวิจัยน้ําบาดาลนี่ก็จะเปน 
ประโยชนนะคะ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 



๑๗๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ  ๗๖/๑ 
 
เพราะวาบางครั้งชาวบานเองเขาก็มีขอสังเกตวา ทําไมน้ําบาดาลแหงลงเกิดจากมีถนนตัด 
ธารน้ําซับหรือไม หรือวามีเสนทางใดที่ไปทําให ตอนกอนปูยาตายายเขาใชน้ํามาไมเคยแหง 
แตปจจุบันมันแหง ก็จะมีขอสังเกตที่เปนองคความรูของชาวบานนะคะ ถาหากวากองทุน 
ไดเปดโอกาสใหนักวิจัยเหลานี้ไดเสนอโครงการเขามารับการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย 
ก็จะเปนประโยชนนะคะ เนื่องจากเวลามีจํากัดดิฉันก็ขออนุญาตใหขอสังเกต แลวก็ 
ขอคิดเห็นเพียงเทานี้ ขอกราบขอบพระคุณคะ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสุชาติครับ ตามดวยทานประพนธนะครับ 
  นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สุชาติ  ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ กราบเรียนทานรัฐมนตรี 
แลวก็ทานอธิบดีผูมาชี้แจงเรื่องกองทุนน้ําบาดาล ก็อยากจะถามเปนความรูแคนั้นเอง 
ทานครับ อยากจะถามเปนความรูเพราะวาเห็นป ๒๕๔๙ มีรายไดจากการบริการ 
๑,๕๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๔๘ แค ๑,๑๐๐ ลานบาท มันขึ้นมาเยอะเหลือเกิน ที่ตอง 
ถามอยางนี้มันเยอะเพราะวาสวนหนึ่งเมื่อป ๒๕๔๘ ผมเคยไปขอยืมเคร่ืองเจาะที่สระบุรี 
เขาบอกวาเรื่องนี้ไดโอนไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว เครื่องเจาะบางสวนไดขายไป 
แลวโอนไปไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําไมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งเปน 
กรมใหญตองโอนเครื่องไมเครื่องมือสวนตาง ๆ นี้บางสวนไปไวที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น บางสวนก็ขายเปนเศษเหล็ก หลายกรม หลายทาง ก็เลยคิดวารายไดที่โผล 
ขึ้นมานี้จะเปนการขายเครื่องไมเครื่องมือของกรมไปหรือเปลาตรงนี้ อยากจะใหตอบ 
ดวยนะครับ เพราะวาตอนผมไปยืมเมื่อป ๒๕๔๘ แลวผมจะโยงป ๒๕๔๘ มาถึงป ๒๕๔๙ 
เพราะวาป ๒๕๔๘ พอไปยืมเสร็จปุบพวกบอกวาโอนไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
ใหไปยืมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นบอกวาไมมีนักวิชาการ ไมมีผูชํานาญ 
เร่ืองน้ําบาดาลก็ไมสามารถไปเจาะไดนะครับ แตพอกลับไปถามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลบอกวาเครื่องไมเครื่องมือโอนไปแลวแตไมเอาคนไป นี่ละครับ 
มันขาดหลักการบริหาร ก็เลยบอกวาวันนี้ประเทศอยากจะใหมีตรงนี้ไว ที่ผมพูดตรงนี้ไมใช 
 



๑๗๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ  ๗๖/๒ 
 
วาจะใหไปหาเหตุนะครับ เลาเรื่องจริงใหฟงเฉย ๆ แคนั้นเองอยากใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
คงอยูคูกับประเทศไป แลวคนรูมีความสามารถจริง ๆ จะไดบริหารตอไป เพราะ ๑. เขาโอนไป 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไปหาบุคลากรมาใหมไปเสริม 
นักวิชาการ ไปหาคนมาทํางาน เพราะวันนี้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีคนอยูแลว มีเครื่องมือ 
อยูแลวก็ไปโอนใหเขา บางทีเครื่องดี ๆ ทานรูไหมครับไปกองอยูแลวขายเปนเศษเหล็ก 
ตรงนี้ผมเพิ่มเติมประเด็นที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๒ มาอานดานหลังเมื่อป ๒๕๔๙ ก็ตกใจแทนทานนะครับวา 
มีสวนหนึ่งที่ใชจายไป ๕๙๙.๒๘  คาใชจายสูงเหลือเกิน เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหาร 
หรือเปลา เพราะป ๒๕๔๙ ผมไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร งบประมาณตรงนี้ 
เอาไปใชจายในการศึกษาแลวไปดูงานตางประเทศ ทานครับตกใจ ถาเกิดไปใชกันอยางนี้ 
ผมก็เกรงวาคนหาจะหามาใหใชไมทันครับทาน เพราะวาทานดูป ๒๕๔๘ บรรทัดสุดทาย 
ป ๒๕๔๘ ผมดู ๗.๖๕ ป ๒๕๔๙ ใช ๓.๒๑๙ มันใชไปเกินรอยเปอรเซ็นต อยางนี้คนไทย 
ใครจะหาเงินมาใหทานตรงนี้ เปนหวงแทนทานไมใชหรอกครับพอปฏิวัติปุบเอางบประมาณ 
ไปใชหรือเปลาไมรู 
  แลวก็อีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นที่ ๓ ที่อยากกราบฝากทานรัฐมนตรีไป 
มีบริษัทน้ําบาดาลนะครับ บริษัทน้ําตอนนี้ทราบวาอาจจะเปนอัครมหาเศรษฐีในเมืองไทย 
ดวยซ้ําไป ๒ บริษัท ผมไมเอยชื่อครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงเขา ไมยอมนําน้ําประปามาเปน 
ตนทุนในการผลิตกลับเอาน้ําบาดาลมาผลิตเปนน้ําของตัวเองที่มาหารายไดกับประเทศ 
ทั้งที่น้ําประปาเปนน้ําดิบนี่ครับทาน ราคาน้ําประปา น้ําดิบอยูที่ ๑๕ บาทตอคิว น้ําบาดาล 
๑๗ บาท รูสึกจะตางกัน ๒ บาทแตก็ยังใชน้ําบาดาลมาผลิตเปนน้ําดื่ม มาผลิตเปนน้ํา 
ที่ขายอยู นี่ครับคือเหตุผลเกี่ยวกับการบริหารน้ําบาดาลวา น้ํานี่นะครับถาเกิดเอามาใชกัน 
มาก ๆ อยางนี้ ที่จริงน้ํานี่ไมไดไปอยูกับคนอื่นเลยมาอยูกับบริษัทใหญ ๆ นี่ ๒ บริษัท 
ทานคงจะมีขอมูลมากกวาผม พอดีเพื่อนผม วิชาญ มีนชัยนันท ฝากถาม ขอบคุณมากครับ 
ทานประธาน 
 



๑๗๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ  ๗๖/๓ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานประพนธครับ 
  นายประพนธ  นิลวัชรมณี (สุราษฎรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ประพนธ  นิลวัชรมณี ส.ส. จากจังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย ก็เห็นใจ 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนะครับ ก็เขาใจวาคงเพิ่งตั้งมาไดเพียง ๒ ปนะครับ ตามการแกไข 
กฎหมายในป ๒๕๔๖ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
   



๑๗๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  สายชล ๗๗/๑ 
 
แลวก็คงมีเงินกองทุนเริ่มดําเนินการไดในป ๒๕๔๘ เปนปแรก และป ๒๕๔๙ เปนปที่ ๒ 
ทานประธานครับ ที่จริงเรื่องน้ําบาดาลเราจะเปรียบเทียบกับแหลงน้ํามันได น้ําบาดาล 
นี่ที่จริงสวนใหญก็เขาใจกันที่ประชาชนใชนั้นมักจะเปนบอน้ําตื้น แตจริง ๆ แลวน้ําบาดาล 
มีอยูหลายชั้นลึกลงไปมาก ๆ ก็เหมือนน้ํามัน นาจะเปนประโยชนกับการแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของสังคมไทยของเราเดี๋ยวนี้ปจจุบันนี้รวมทั้งภาคธุรกิจ 
ดวยครับ ปญหาที่มีการใหงดเวนการขุดน้ําบาดาลนั้นคงเปนบางพื้นที่โดยเฉพาะ 
กรุงเทพมหานครแลวก็ปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพมหานครนั้นซึ่งมีการใชกันมาก เนื่องจากวา 
พื้นที่ต่ํา ดินออน ดินทรุดลงไป แตผมวาในประเทศไทยในหลาย ๆ ที่นั้นสามารถที่จะขุด 
น้ําบาดาลลึกหลายชั้นขึ้นมาใชประโยชนทดแทนไดครับ อยางตามเกาะตาง ๆ ผมคิดวา 
ขุดขึ้นมาใชนั้นเกาะก็คงไมทรุดหรอกครับถาจะมีปญหาเรื่องการขุดน้ําบาดาลของเกาะ 
มาใชก็คงมีปญหาเพียงเรื่องของจะทําใหน้ําทะเลนั้นซึมเขาไป ซึ่งผมวากองทุนนี้คงจะตอง 
ทําการศึกษาครับ ตามเกาะตาง ๆ คงมีปญหากับประชาชนโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว 
เกาะแหลงทองเที่ยวอยางเกาะสมุยปจจุบันนี้ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคตองนําน้ําทะเล 
มากลั่นเปนน้ําจืด ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแลวยังมีปญหากับสิ่งแวดลอมในระยะยาว 
การประปาสวนภูมิภาคไดศึกษาวาการที่ตองสงน้ําจากบนบกผานทอลงทะเลไปใชที่เกาะสมุย 
เพื่อแกปญหาแหลงทองเที่ยวซึ่งทําเงินใหกับประเทศชาติปหนึ่งหลายหมื่นลานบาทนั้น 
ตองใชงบประมาณประมาณ ๒,๕๐๐ ลานบาท หากวาการศึกษาเรื่องน้ําบาดาลไดทํา 
การวิจัยจริง ๆ แลววาจะมีผลกระทบอยางไรบางแลวสามารถแกปญหาโดยเฉพาะบนเกาะนั้น 
แกปญหาวาจะปองกันไมใหน้ําจากทะเลนั้นซึมเขาไปทดแทนน้ําบาดาลซึ่งจะทําใหเสีย 
กับสิ่งแวดลอมของเกาะนั้นไดอยางไรก็จะเปนผลดีกับคนที่อยูบนเกาะก็จะทําใหการใชน้ํา 
บาดาลนั้นตนทุนต่ําครับ ผมก็มีคําถามวาขณะนี้กองทุนน้ําบาดาลนั้นไดมีขอมูลเกี่ยวกับ 
แหลงน้ําบาดาลทั่วประเทศแลวมากนอยเพียงใด แลวที่ทําการศึกษาวิจัยแลวสามารถ 
ที่จะนํามาใชประโยชนไดอยางจริงจังโดยไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมไดมากนอยเพียงใด 
 
 



๑๘๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  สายชล ๗๗/๒ 
 
   อีกประเด็นหนึ่งครับ เมื่อกี้ผมกลาวแลวเรื่องเกาะโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวนั้น 
เอาตัวอยางเกาะสมุยเลยครับวา ทางกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้นไดทําการศึกษาไวแลว 
มากนอยเพียงใด จะสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ หรือไม  
   คําถามสุดทายก็อยากทราบวากองทุนน้ําบาดาลนั้นตองแบงรายไดใหกับ 
ทองถิ่นตามกฎหมาย ขณะนี้กองทุนไดดําเนินการไปถึงไหนแลว แลวมีหลักเกณฑอยางไร 
การแบงเงินรายไดจากน้ําบาดาลนั้นจะแบงใหเฉพาะทองถิ่นที่เก็บผลประโยชนจากน้ําบาดาล 
หรือวาจะเฉลี่ยใหกับการขุดน้ําบาดาลขึ้นมาใชของภาคประชาชนดวยทั่วทั้งประเทศ 
เพื่อใหทองถิ่นนั้นเขาไดรับภาระในการที่จะไปซอมแซมปรับปรุงหรือแกปญหาเรื่องน้ํา 
ที่มีสารปนเปอนอยูในบอน้ําบาดาลของประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ ผมมีคําถามแคนี้ 
ขอบคุณครับ  
 

                                                                                                             - ๗๘/๑ 
 
 



๑๘๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๘/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรณฤทธิชัยเชิญครับ 
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม  รณฤทธิชัย 
คานเขต พรรคเพื่อแผนดินจากจังหวัดยโสธร วันนี้เปนเรื่องของ กพน. ที่จะรายงานเกี่ยวกับ 
เร่ืองการประเมินผลการจายเงินและทรัพยสินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ก็คงจะตองพดู 
เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับ เงินที่น้ําบาดาลมีอยู ณ วันนี้จะเอาไปใชอะไรบาง จริง ๆ แลว 
รายไดของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ตัวหลักจริง ๆ ก็คงมาจากเงินที่ไดจากการเรียกเก็บ 
คาใชจายน้ําบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) ที่นําสงเขากองทุนไมเกินรอยละ ๕๐ จริง ๆ แลว 
รายไดของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลคอนขางเยอะนะครับ พอในการที่จะเขามาชวยเหลือ 
ใหกับพี่นองที่มีความเดือดรอนเกี่ยวกับเรื่องน้ําได เมื่อป ๒๕๔๘ มีรายไดประมาณ 
๑,๑๐๐ ลานบาท ถึงป ๒๕๔๙  ๑,๕๐๐ ลานบาท เขาใจวาป ๒๕๕๐ ก็คงจะมากขึ้นนะครับ 
 เพราะวาน้ําบาดาลที่ถูกนําเอามาใชสวนใหญแลวจะใชในสวนของอุตสาหกรรม แตสิ่งหนึ่ง 
ที่อยากจะกราบเรียนทานประธานไปถึงทางผูที่มาตอบขอซักถามในวันนี้นะครับ มารายงานผล 
วันนี้โดยเฉพาะทางทานอธิบดีซึ่งจริง ๆ แลวทานเองถือวาเปนลูกหมอของกรมทรัพยากรธรณี 
สมัยกอนจริง ๆ แลวกรมทรัพยากรธรณีเปนกรมซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะน้ําบาดาล 
ใหกับพี่นองคนไทยทั้งประเทศถือวาเปนหนวยงานหลักเลย บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณีเดิม 
ตอนนั้นกองน้ําบาดาล ผมเองเปนเลขานุการอยูที่กระทรวงอุตสาหกรรมผมศึกษาเกี่ยวกับ 
เร่ืองนี้เพราะถือวามันมีความสําคัญ แตวาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการกองน้ําบาดาล 
ก็มารวมเปนกรมใหมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จริง ๆ บุคลากร 
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนี่ เปนบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานนี้ แตวา 
หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการแลวโอนงานเกี่ยวกับเร่ืองของทางน้ําบาดาลไปให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนซึ่งตองดูแลรับผิดชอบ แตจริง ๆ การเจาะยังจะตองใช 
ผูที่มีความชํานาญอยูก็คือทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แตวาสิ่งที่ผมอยากกราบเรียน 
จริง ๆ แลวมนัเปนเรื่องของการที่มารายงานเกี่ยวกับเร่ืองการนําเงินกองทุนไปใช แตวาผม 
 



๑๘๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๘/๒ 
 
อยากกราบเรียนถามดวยวา วันนี้เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เรายังมีการซื้อเพิ่ม หรือการที่จะปรับปรุงเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ที่มันชํารุดใหมันอยูใน 
สภาพที่ดีและสามารถที่จะเจาะน้ําใหกับพี่นองประชาชน เรายังมีการซื้อกันเขามาเพื่อให 
เกิดประสิทธิภาพของกรมหรือเปลา เพราะวันนี้น้ําอุปโภคบริโภคก็ยังมีความจําเปนในการ 
ที่จะตองใชน้ําบาดาลอยู หนาที่ของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลคือการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ําดวย 
น้ําในบางสวนซึ่งมันเค็ม น้ําในบางสวนซึ่งเจาะลงไปแลวมันเปนสนิม แตวาปริมาณน้ํา 
มันมีมากเพียงพอในการที่จะนํามาใชในการอุปโภคบริโภค เรามีเครื่องไมเครื่องมือ 
ในการที่จะคัดกรอง เรามีการแนะนําใหกับคนซึ่งจะใชบอน้ําบาดาลของเราเพื่อไปตั้งเปน 
ประปา เรามีหนวยงานที่จะเขาไปชี้นํา ไปชี้แนะหรือใหความรูเขาบางไหม ตัวนี้เปนตัวหนึ่ง 
ที่อยากจะเรียนถาม เพราะวามันสามารถจะใชเงินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลในการวิจัย 
เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันมีสวนนี้อยูนะครับ  
   อีกอันหนึ่งก็คือเร่ืองของการใชน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกร 
ซึ่งเปนชาวไร ชาวสวน แมกระทั่งชาวนา เราสามารถใชเงินกองทุนในสวนนี้ไปชวยแกไข 
กับพี่นองประชาชนไดไหม  -------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๙/๑ 
 
 



๑๘๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๗๙/๑ 
 
ในชวงที่ผมเปนเลขานุการอยูผมเคยขึ้นไปดูงานรวมกับ แตตอนนั้นยังเปนกองน้ําบาดาล 
ของกรมทรัพยากรธรณีอยู ขึ้นไปทางเหนือไปดูพื้นที่ที่เปนสวนลําไยซึ่งแหงแลงฝนทิ้งชวง 
ชาวสวนลําไยเขาเดือดรอน เราก็อาศัยเงินงบประมาณในสวนนี้เขาไปชวยเหลือโดยการที่ไป 
เจาะน้ําบาดาลใหกับเขา แลวก็ใชน้ําบาดาลตรงจุดนั้นเขาไปชวยพี่นองเกษตรกรซึ่งเปน 
ชาวสวนลําไย ถาผมจําไมผิดเขาใจวานาจะเปนที่จังหวัดลําปางในตอนนั้น จังหวัดลําปาง 
หรือจังหวัดลําพูนนี่นะครับก็สามารถแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนได ผมก็เลย 
มีแนวความคิดวาในสวนของพี่นองเกษตรกรซึ่งยังมีความจําเปนในการที่จะตองใชน้ํา 
เพื่อการเกษตรอยู เรามีแนวทางในการที่จะใชเงินในสวนของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
เขาไปชวยเหลือเขาไดไหม อาจจะเปนสักตําบลละจุดสองจุดอะไรอยางนี้ หรืออําเภอหนึ่ง 
ลองทดลองหนอยไดไหมวาเงินในสวนที่เรามีอยูประมาณสัก ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 
ถาเปนไปไดมันก็จะชวยเหลือพี่นองเกษตรกร ซึ่ง ณ วันนี้น้ําคือชีวิตของพี่นองประชาชน 
ฝงชลประทานเองก็มีแนวทางในการจะแกไข แตระบบสงน้ําของชลประทานทุกวันนี้ก็คือ 
สงจากที่สูงลงไปที่ต่ํา แตวาน้ําบาดาลพอเจาะแลวดึงน้ําขึ้นถังปุบมันสามารถจะสงน้ําตัวนี้ 
ไปเลี้ยงในพื้นที่ของพี่นองเกษตรกรซึ่งเขารวมกลุมกันอาจจะสัก ๑๐๐ ไร ๒๐๐ ไร ๓๐๐ ไร 
๕๐๐ ไรมันก็สามารถเปนไปได มันเปนแนวทางในการที่จะชวยกันในการแกไขนะครับ 
ก็อยากขอกราบเรียนถามทางกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบอยู เราสามารถจะชวยเหลือพี่นองเกษตรกรในสวนนี้ไดไหม ขอฝากถาม 
แคนี้ละครับ ขอบคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานวิฑูรยครับ  
   นายวิฑูรย  นามบุตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร พรรคประชาธิปตย ระบบสัดสวน ทานประธานครับ กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
ผมขอเรียนเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิก นับวันมีแตจะโตขึ้นและโตขึ้นโดยลําดับ เพราะวา 
คาใชจายของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีไมมาก เราใชบุคลากร ใชเจาหนาที่ในสวนของ 
 



๑๘๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วนัทนา ๗๙/๒ 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แตขณะเดียวกัน 
ผมอยากมาพูดถึงรายไดที่จะเกิดขึ้นจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ถามาดูเพียง ๒ ป 
พวกเราอาจจะไมคุนกับกองทุนนี้มากนัก พอ ๒ ปมีสินทรัพยสุทธิถึง ๒,๖๖๙ ลานบาท 
แลวก็มีโอกาสที่จะขยายโตเปนหลายพันลานบาทและเปนหมื่นลานบาท ในเวลาอีกไมนานนัก 
เหตุผลเพราะวากองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้นมีวัตถุประสงคในการใชเงินคอนขางมีกรอบจํากัด 
เราจะใชเฉพาะในเรื่องของทุนการศึกษา ทุนวิจัยพัฒนา และอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและ 
สิ่งแวดลอม สิ่งที่อยากจะขอตั้งขอสังเกตและเสนอแนะสําหรับกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
ก็คือวา เงินจํานวนที่เราจะจัดเก็บมาไดนั้นเราจะจัดสรรกันอยางไร และขออนุญาตกราบเรียน 
สอบถามเพิ่มเติมครับวา เงินจํานวนที่มีทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน ๒,๖๖๙ ลานบาทนั้น 
ไดเงินโอนจากกองทุนหมุนเวียนน้ําบาดาลเทาไร ไดมาจากการเรียกเก็บใชน้ําบาดาล 
ตามมาตรา ๗/๒ เทาไร โดยเฉพาะ (๒) นี้ผมอยากจะเรียนประธานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลวา 
ใหชวยไปตรวจสอบ ชวยดูอยางละเอียดดวย เพราะวาถาทานไปดูอยางจริงจัง ถาการจัดเก็บน้ํา 
การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลทุกวันนี้ไมวาอุตสาหกรรมตาง ๆ เขาไมใชน้ําประปา เพราะตนทุน 
ในการใชน้ําประปาจะสูงมากและก็บางครั้งไมมีความแนนอน เขาก็ดําเนินการโดยการทํา 
บาดาลของเขาเอง จะทําโรงงานน้ําแข็ง จะทําโรงงานผลิตน้ํา จะทําโรงงานอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ ไมวาในปริมณฑลหรือตางจังหวัด ---------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
                            

 
 
 



๑๘๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๘๐/๑ 
 
ถาเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบและเขาไปจัดเก็บอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ทานประธานครับ เชื่อวาการจัดเก็บถาใชน้ําบาดาลตาม (๒) ปหนึ่งจะไมไดตามที่ทาน 
รายงานมาหรอกครับ ปหนึ่งจะไดหลายพันลานบาท แตขณะเดียวกันอยากจะฝาก 
ทานประธานไปยังเจาหนาที่เชนกันนะครับวา อยากจะใหมองการจัดเก็บเฉพาะสวนที่เอกชน 
ซึ่งเขาดําเนินการแลวเขามีผลกําไร มีรายได อยาไปพาดเหมารวมไปถึงพี่นองประชาชน  
พี่นองประชาชนจํานวนไมนอยในชนบททุกวันนี้เขาทําไร เขาทําสวน และเขามีการเจาะ 
บอบาดาลใชในพื้นที่ของเขาเอง ในชวงหนาแลง ในชวงหนาฝนก็ตามไมสามารถมีระบบ 
ชลประทานไดอยางทั่วถึงก็อาศัยระบบบาดาลตรงนี้ละครับแกไขปญหาเฉพาะหนาให 
เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนไปตรงนี้วาการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทําไดอยางไร 
เพื่อเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเราจะไดมีมากขึ้นและจะไดไปใชตามประโยชนตาง ๆ 
และรายไดจาก (๓) เงินที่ไดจากการเรียกเก็บคาอนุรักษน้ําบาดาลตรงนี้ไมคอยเขาใจครับ 
ถาเรียกเก็บจากคาอนุรักษน้ําบาดาลนี่ทานชวยอธิบายครับวา ในเมื่อเราจะอนุรักษน้ําบาดาล 
เราจะไปเรียกเก็บเขาทําไม ถาอนุรักษนี่เราควรมีแตจะสงเสริมสนับสนุนใชเงินกองทุน 
ตรงนี้ไปชวยเขาในการดูแล หรือ (๕) (๖) (๗) (๘) มีรายไดสักเทาไรในระยะกรอบปงบประมาณ 
๒ ปที่ผานมา ผมคงไมถามอะไรมากครับทานประธาน อยากจะใหกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนี้ 
ดูแลการจัดเก็บที่ใหไดประโยชนสูงสุดและการใชเงิน และการดําเนินการนั้นใหมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุดครับทานประธาน 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานทศพรครับ  
  นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม ทศพร 
เทพบุตร พรรคประชาธิปตย จังหวัดภูเก็ต เร่ืองกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเปนความหวัง 
อยางหนึ่งของประชาชนและราษฎรที่อยูบนพื้นที่ของเกาะตาง ๆ  ในประเทศไทย ดวยความจําเปน 
ที่เปนทางเลือกและเปนที่พึ่งที่หวังกันวาเปนที่พึ่งที่ไมมีทางเลือกอื่น ดวยเหตุวาเปนพื้นที่เกาะ 
ซึ่งแทบจะไมมีระบบน้ําประปาใหเปนที่พึ่งพาและแหลงน้ําที่เปนน้ําผิวดินตามธรรมชาติ 
 



๑๘๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๘๐/๒ 
 
ที่มีอยูก็ยังขาดแคลนในบางชวงของปดวย น้ําบาดาลจึงเปนทางเลือกที่จําเปนอยางยิ่ง 
แตในขณะเดียวกันประชาชนสวนใหญกลับไมมีความรูแลวก็กลายเปนเหยื่อของคน 
ที่อาศัยเอาความไมรูของประชาชนไปหาประโยชน ผมจึงอยากจะขอใหทางผูบริหาร 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดโปรดพิจารณาใหการศึกษากับประชาชนเพื่อที่ประชาชน 
จะไดเลือกใชผูใหบริการที่เปนผูรับบริการเจาะบอบาดาลใหกับประชาชนในพื้นที่เกาะ 
ตาง ๆ ทั่วประเทศไทยใหมีความรูในการเลือกใชบริการเหลานั้นใหมากขึ้น นอกจากนั้น 
ในพื้นที่เกาะตาง ๆ ไมวาจะเปนจังหวัดภูเก็ต เกาะตาง ๆ ในรอบเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย 
เกาะอื่น ๆ อีกหลายเกาะในภาคใตซึ่งลวนแลวแตมีปญหาเรื่องที่มีน้ําทะเลไหลซึมเขามา 
ในบอบาดาลทั้งสิ้น แตปญหาเหลานั้นโดยทางเทคนิคทางวิชาการแลวมันสามารถแกได 
หากวาทานสามารถนําเงินกองทุนไปชวยพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่เกาะเหลานั้น 
เนื่องดวยในพื้นที่ทางภาคใตในฤดูฝนก็จะมีฝนตกชุกหนาแนน แตฝนเหลานั้นก็ไหลลง 
ทะเลกันไปหมดเพราะไมมีพื้นที่กักเก็บ แตถาหากวาทานสามารถนําความรูทางวิชาการ 
ทางเทคนิค เอาน้ําฝนเหลานั้นสูบแลวก็อัดลงไปอยูในชั้นของน้ําบาดาลซึ่งกักเก็บน้ํา 
เหลานั้นไว ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                - ๘๑/๑  



๑๘๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๑/๑ 
 
ซึ่งในทางวิชาการแลวสามารถทําได แตก็ไมเคยมีหนวยงานวิชาการไหนไปจัดทําใหในกรอบ 
ตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ผมจึงคิดวานาจะมีคนที่มีความรูในประเทศไทยที่มีความสามารถ 
ที่จะกระทําได แลวก็นาจะเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางถาวร จนกระทั่งวันหนึ่งเทคโนโลยี 
ในประเทศไทยนาจะมีเพียงพอที่จะสามารถนําเอาน้ําทะเลมาทําใหเปนน้ําจืดแลวก็มีราคา 
ที่ไมสูงมากนักพอที่จะใหประชาชนโดยทั่วไปไดใชประโยชนตอไปได ก็เปนที่พึ่งและ 
ความหวังของประชาชนที่จําเปนตองหวังวาพันธะที่กองทุนมีไวกับคนไทยทั้งประเทศ 
จะสามารถนําเงินเหลานี้ไปชวยใหประชาชนที่อยูตามเกาะตาง ๆ ไดพึ่งพาในโอกาสตอไป 
ขอขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานวิทยาครับ 
   นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผมมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามทานผูชี้แจงในฐานะที่อยูสภาแหงนี้เปนสมัยที่ ๓ แลว 
เรียนตามตรงวาผมไดอานรายละเอียดเบื้องตนในการรับรองรายงานการสอบบัญชีเร่ือง 
งบการเงินของกองทุนน้ําบาดาลก็แปลกใจวาทําไมไมรายงานใหมันครบ ๓ ปไปเลย 
ในเมื่อรอบของบัญชีนั้นมันสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ในนี้ก็รายงานไวแค ๒ ป ไหน ๆ 
จะรายงานใหสภารับทราบนาจะเอาป ๒๕๕๐ มาดวย ขอทราบรายละเอียดวาทานพอจะ 
ชี้แจงไดหรือไม เพราะวา ๓๐ กันยายน ป ๒๕๕๐ อันนี้ป ๒๕๕๑ แลว มันจะเขาอีกปอีก ๒ ป 
หรือมีนโยบายวารายงานทุก ๒ ป อันนี้ขอทราบรายละเอียดหนอยนะครับ ก็อยากจะให 
ทานผูชี้แจงไดอธิบายเพิ่มเติมวามันเปนอยางไร เราทําไมไมเอา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 
เขามารายงานดวยนะครับ จากรายละเอียดที่ผมไดติดตามโดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ 
ในเรื่องของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลแลวนี่ครับ หลายทานไดอภิปรายที่ผานมาในสภาแหงนี้วา 
ทานเคยรับปากหรือวาบอกวาเม็ดเงิน โดยเฉพาะเงินที่กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีนั้นจะนําไป 
พัฒนาโดยเฉพาะ เรียนตามตรงวาในจังหวัดใหญ ๆ อยางจังหวัดระยองที่ในอดีตในภาวะ 
 



๑๘๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๑/๒ 
 
ที่น้ําขาดแคลนนั้น ผมจําไดวากองทุนพัฒนาน้ําบาดาลโดยเจาหนาที่ไดตอบวาเราก็สามารถ 
ที่จะเอาเงินเหลานี้ไปพัฒนาจัดแหลงน้ําขนาดใหญแลวก็มีกระบวนการทรีท (Treat) น้ําเสีย 
คือบําบัดน้ําเสียนั้น นําน้ําที่เสียนั้นไปบําบัดใหเปนน้ําดีแลวก็ไปแกปญหา ในกรณีของ 
เมืองอุตสาหกรรมอยางนี้ไมมีรายงานวามีงานหรือมีชิ้นงานที่ศึกษาแลวนําไปสูกระบวนการ 
ใชประโยชน ผมเรียนตามตรงนะครับวา ปจจุบันนั้นผมยังมีความเสียใจที่ทานเคยใช 
สภาแหงนี้เพื่อมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาและเพื่อใหทานสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
แตวาการเก็บเงินของทานนี่เก็บอยางเดียวไมมีการลงทุนเลย คือน้ําบาดาลนี่ตองเรียนตรง ๆ  ครับ 
ทานประธาน มิเตอรชาวบานก็ออกเอง เจาะก็เจาะเอง แถมตองขออนุญาตทานดวย 
แตสิ่งเหลานี้เมื่อเก็บเงินมาแลวนี่ผมถามวากระบวนการที่จะกลับไปใชประโยชนใหมัน 
เกิดประโยชนเปนรูปธรรมนั้นยังไมมี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมในอดีตทานเคย 
รายงานตอสภาแหงนี้วามีการทรุดตัวของแผนดิน เนื่องจากมีการใชน้ําบาดาลเยอะมากมาย 
ผมก็ไดสอบถามวามันทรุดตัวตรงไหน ผมเปนผูแทนราษฎรอยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก็เกิดที่นั่น ปจจุบันก็อยูที่นั่น ก็ไมมีการทรุดตัวและไมมีการทําอะไรนะครับ ------------------ 
 

 - ๘๒/๑ 
 



๑๘๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สุภาภรณ  ๘๒ /๑ 
 
เพราะฉะนั้นเงินสวนนี้ผมเรียนตามตรงวาจากรายงานดูผลประกอบการทางบัญชี 
ดานงบดุลแลวยังมีเงินเหลือ แตวาทางปฏิบัติมันไมไดเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน 
ตามที่ทานขอใหสภาแหงนี้ใหทานมีบทบาทและมีหนาที่ มีพระราชบัญญัติคุมครอง อันนี้ 
ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึงผูชี้แจงวา อยากทราบรายละเอียดวามีการดําเนินการ 
ใหมันเกิดประโยชนเชิงรูปธรรมอยางไร บางพื้นที่ผมเรียนตามตรงวาพอเริ่มมีประปา 
พอประปาเขาก็มีปญหาแลวครับตองใหปดบอ ทั้ง ๆ ที่ประปาเองก็ยังใหบริการไมพอ 
อยางนี้อยากจะถามทานผูมาชี้แจงวาเรามีมาตรการอยางไรหรือไม เราจะใหชาวบานหรือ 
ดําเนินการที่มันเกี่ยวของวาใหประปาที่ขุดโดยธรรมชาติคือประปาที่มาจากบาดาล เชน 
ทองถิ่นเขาทํากันนั้นทานเคยใหองคความรูเขาเหลานั้นหรือไม ปจจุบันน้ําที่เปนสนิม 
ตามโรงเรียนในชนบทหรือตามตางจังหวัดก็ยังมี แตกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไมเคยไปทํา 
ตนแบบใหเกิดมาตรฐานน้ําบาดาลที่ดีไดเลย แลวเก็บเงินเขาไปทําไม สิ่งเหลานี้ 
ผมอยากจะบอกเจาหนาที่ผูมาชี้แจงวาขอความกรุณานะครับ คําถามของผมวาทานเคย 
อธิบายวาน้ําในจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรม อยางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผม 
พันกวาโรงงานอุตสาหกรรม และมีการใชน้ํานั้นก็คอนขางเยอะโดยเฉพาะน้ําบาดาล 
แลวบางอุตสาหกรรมก็ไมสามารถใชน้ําประปาเขามาทดแทนไดเนื่องจากมันมีผลกระทบ 
มีคาคลอรีนไปกระทบกระเทือนกับดานการใชน้ําของภาคอุตสากรรมเขา เขาก็มีความจําเปน 
ตองใชน้ําบาดาล แตสิ่งเหลานี้ในระยะยาวผมยังมองไมเห็นเลยนะครับวาทานไดมี 
กระบวนการจัดเตรียมทรีทน้ําหรือบําบัดน้ําเสียนั้นกลับมาใชประโยชนกับโรงงาน 
อุตสาหกรรม อันนี้ผมอยากจะฟงคําตอบวามีการใชเม็ดเงินในดานนี้หรือไม จังหวัดระยอง 
ที่เคยเปนปญหาถึงขนาดวาปกอนนั้นมันแลงจนกระทั่งไมมีน้ําจะใชในภาคอุตสาหกรรม 
เปนประเด็นตองแกปญหากันวุนวาย แตวาบัดนี้ผมไดติดตามขาวอยูก็ยังไมมีเงินจาก 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลที่เคยไดกลาววาทานจะบําบัดน้ําใหดี เสร็จแลวทรีทน้ําเสร็จก็จะ 
อัดลงไปใตดิน ซึ่งผมอภิปรายคานอยูในครั้งที่แลวผมไมเห็นดวยในการที่จะเอาน้ําที่บําบัดแลว 
สงลงกลับไปแทนน้ําใตดินนะครับ ผมไดอภิปรายไวในสภาแหงนี้วาใหทานบําบัดเสร็จแลว 
 



๑๙๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุภาภรณ ๘๒/๒ 
 
เอาไปใหโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดขั้นตอนไมตองไปสูบน้ําขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น 
ก็อยากจะเรียนถามนะครับวา สิ่งที่ไดเคยฝากไวในอดีตในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไดดําเนินการหรือไมนะครับ เร่ืองที่ ๑ 
  เร่ืองที่ ๒ ที่ผมอยากจะถามวา กรณีที่บอเปนสนิมประปายังใหบริการเขา 
ไมไดถึงแมจะเปนจังหวัดในเขตปริมณฑลซึ่งเหมือนกับดูแลววามีน้ําประปาใชแบบสมบูรณ 
เมื่อมันเปนอยางนั้นยังไมสมบูรณทานมีมาตรการที่จะใชเม็ดเงินในกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
เขาไปชวยดูแลหรือไม เร่ืองที่ ๒ นะครับ 
  เร่ืองที่ ๓ ในกรณีของน้ําที่ตามโรงเรียน ซึ่งในระเบียบบอกวาใหใชฟรี 
วัด สถานที่สาธารณะบางสถานที่นั้นไมไดรับอนุญาต ทานไปกลาวอางวามีน้ําประปา 
อยูใกล ๆ มีการใหบริการแตน้ําประปายังไมมี โรงเรียนและสถานที่ราชการที่ทานเคยบอก 
ตอสภาแหงนี้วาสามารถใชฟรีไดนั้นเปนจริงหรือไมนะครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอเปนสัก ๓ ทานสุดทายดีไหมครับ ทานบุญยอด ทานจตุพร และตามดวยทานพิเชษฐ 
ทานรังสิมานะครับ เชิญทานบุญยอดครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณทานประธานครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ประชาธิปตย  ขออนุญาตที่จะไดอภิปราย 
ในเรื่องนี้ เพราะวาดวยตามขั้นตอนที่ทานไดสงเขามาที่สภาเพื่อที่จะใหรับทราบงบการเงนิ 
นั้นนะครับ ก็ดวยความสงสัยเชนเดียวกับทานวิทยาเมื่อสักครู ทําไมทานจึงสงป ๒๕๔๘ 
กับป ๒๕๔๙ เขามา ก็ตองขอถามทานนะครับวามีขั้นตอนอยางไร แตอยางไรก็ตามถาไปดู 
ในรายละเอียดก็ดูเหมือนวารายงานนี้จะยังคงมาอยางลาชาพอสมควร ไมทราบวา 
ขุดเจาะมาลึกหรือเปลานะครับเลยมาสภานี้ชา --------------------------------------------------- 
  
                  - ๘๓/๑ 



๑๙๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                           ประภาลักษณ ๘๓/๑ 
 
รายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ทานก็สงมานะครับ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
กรกฎาคมปที่แลว รายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินนั้นเสร็จแลวสงกลับมา 
รัฐมนตรีมาเขา ครม. วันที่ ๑๑ มีนาคม รัฐมนตรีจึงจะนําเขาสูสภาถูกไหมครับ ผาน ครม. 
มา ๑๑ มีนาคมผานเขามาสูสภาแหงนี้พฤษภาคมกลางเดือนนะครับ ผมก็เลยตองถาม 
ทานนะครับวาขั้นตอนของทานทําไมถึงลาชาแบบนี้ แลวปตอไปทานจะทํางานอยางไรนะครับ 
ผมไปดูในตัวเลขผมไมใชนักบัญชี แตวาก็ดูจากการทําความเขาใจก็แลวกันนะครับ ก็เห็น ๒-๓ ตัว 
ที่อยากจะถามทาน ผมเขาใจครับวากองทุนนี้คงไมไดหวังที่จะใชทรัพยสมบัติที่มี หรือวา 
ไปสนับสนุนใหคนขุดบาดาลมาเยอะ ๆ เพราะวาทั้งการใชตองใชอยางมีประสิทธิภาพ 
แลวก็ตองอนุรักษดวย เพราะวาเราคงไมสามารถนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชแบบสุรุยสุราย 
หรือวาไมจําเปนไดนะครับ แตผมเห็นตัวเลขคาใชจายของทาน มีคาใชจายบุคลากร 
มีคาจางชั่วคราวเพียงแคลานกวาบาทตอป ถาผมคิดงาย ๆ วา คนคนหนึ่งมีเงินเดือน 
๑๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนปหนึ่งก็ตองใช ๑๒๐,๐๐๐ บาท แสดงวาทานจางคนไมถึง ๑๐ คน 
ใชไหมครับ ทานคงมีบุคลากรไมถึง ๑๐ คนมาจัดการกับพันธกิจซึ่งทานบอกเอาไว 
ในแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม กองทุน 
พัฒนาน้ําบาดาลพันธกิจของทานมี ๗ ขอ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทําแผน 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาลโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เร่ืองนี้ก็ฟงดูใหญนะครับ 
สํารวจและประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาลก็ตองทําทั่วประเทศใชไหมครับ อนุรักษฟนฟู 
และกํากับดูแลทรัพยากรน้ําบาดาลอีกนะครับ พัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อใชประโยชน 
อยางชาญฉลาดและเปนธรรม พัฒนาระบบสารสนเทศและเปนศูนยกลางขอมูลน้ําบาดาล 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล กําหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยี 
ดานทรัพยากรน้ําบาดาล นี่เปนพันธกิจที่ทานวาเอาไว ผมไมทราบเหมือนกันนะครับวา 
คนที่มี ๑๐ กวาคนบวกกับขาราชการในกรมคงจะเปนแบบนั้นใชไหมครับ ทานจะทํางาน 
ตามพันธกิจนี้ไดอยางไร แตเมื่อไปดูที่คาใชจายในการดําเนินงานของทานซึ่งมีอยูปลาสุด 
คือป ๒๕๔๙ นั้น ๒๙ ลานบาท เงินคาใชจายหลักของทานคือ คาใชจายทุนการศึกษา 
 



๑๙๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                           ประภาลักษณ ๘๓/๒ 
 
๑๑ ลาน ๓ แสนบาท ทุนการศึกษานี้เอาไปใหใครครับ ทําไมทานใชถึง ๑๑ ลานตอป 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคนคือทั้งลูกจางและขาราชการประจํา ปละ 
๑๐ ลานกวาบาท ๒ คานี้ ๒๐ กวาลานบาทแลวครับ เพราะฉะนั้นทานจะไปทําพันธกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร ที่ทานวาเอาไวผมมองไมเห็นเลยนะครับวาทานจะไปดู 
อยางไรนะครับ สิ่งสําคัญก็คือเราคงตองถามทานวาทานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
จากกองทุนนี้ไดอยางไร ทานจะไปควบคุมคนที่ขออนุญาตแลวตองจายเงินที่จะมาเปน 
คาอนุรักษ คาใชอะไรทั้งหลายนั้นนะครับ แลวก็ยังติดหนี้กันอยูปสองปกอนหนานี้ตามรายงาน 
ของทานเอง ป ๒๕๔๙ จํานวน ๒๐๕ ลานบาท ป ๒๕๔๘ จํานวน ๑๔๒ ลานบาท 
ทานจะเก็บเงินเขาไดอยางไรครับปหนึ่งเปนรอย ๆ ลานบาท นอกจากนั้นผมตองถาม 
อีกกลุมหนึ่งวากลุมที่ลักลอบขุดน้ําบาดาลทานจะไปจับเขาไดอยางไร ตรวจสอบเขาอยางไร 
เพราะวาน้ําบาดาลขุดไปก็หมดไปนะครับ แลวปญหาที่ผานมาก็คือแผนดินทรุดลง 
ในทุกพื้นที่ที่มีการใชน้ําตาง ๆ เหลานี้ ผมเปนกําลังใจใหกับทานนะครับ ผมเชื่อวา 
ทานคงมีภารกิจที่หนัก แตวาประสิทธิภาพของการทํางานจะเกิดขึ้นไดอยางไร เพราะฉะนั้น 
ตองฝากรัฐมนตรีที่ตองมาดูแลกับเร่ืองนี้นะครับวาทานตองบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเขาใจพวกเขาดวย แลวก็ตองตรวจสอบเรื่องนี้ในฐานะที่ทานก็อาสามารับใชประชาชน 
เชนเดียวกันครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานจตุพรครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร 
พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน รายงาน 
การประเมินหรือวารายงานการสอบบัญชีงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เมื่อดูภารกิจ 
ของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนี่นะครับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะเปนทุนที่จะใชจาย 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม ทานสมาชิก 
ไดอธิบายถึงรายละเอียดของงบประมาณหลาย ๆ ทาน แตวาผมขออนุญาตซักถามที่เปน 
 



๑๙๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                           ประภาลักษณ ๘๓/๓ 
 
ประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนกัน รายรับที่เพิ่มขึ้นของการจะไปเก็บเงินคาอนุรักษน้ําบาดาล 
หรือเรียกเงินเก็บคาใชน้ําบาดาลก็ตาม สิ่งที่ไดเพิ่มขึ้นมาจะถือวาเปนความสําเร็จหรือไม --- 
 
                                       - ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    จงถนอม ๘๔/๑ 
 
ผมไมทราบวาหลักคิดของการใชน้ําบาดาลนั้นเหมือนกับวาน้ําบาดาลเหมือนชุดลวงหนา 
ในการเขาไปแกไขปญหาเรื่องน้ําของพี่นองประชาชน แตแปลความกันวาถาน้ําประปา 
ไปถึงน้ําบาดาลก็ตองยกเลิก เพราะวาหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ทานประธาน 
ก็คงจะไดแลเห็นกันนะครับวาหลาย ๆ พื้นที่แผนดินทรุดเปนเมตรก็มี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันที่หลายคนที่นี่จบกันก็แผนดินทรุดเปนจํานวนมากก็มี ซึ่งเปนผลที่มีการตรวจสอบ 
ชัดเจนตรงกันหลายที่วาเปนผลจากการใชน้ําบาดาล จะเห็นไดชัดวาการรณรงคเพื่อเลิก 
ใชน้ําบาดาลนั้นเปนระยะ ๆ แลวก็มีปลองเก็บไวเหมือนที่ไมไดใชงานอะไรเลยเต็มพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครไปหมด แปลความกันวาวัตถุประสงคของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ซึ่งเปนหนึ่งในสามที่เกี่ยวของกับน้ําไมวากรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมชลประทาน 
กรมชลประทานนี่แยกไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ แต ๒ กรมนั้นมากระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็คือวาหลักคิดเดิมยังมีอยู 
หรือไมวาจะตองใหประชาชนนั้นใชน้ําบาดาลตามความจําเปนในพื้นที่ที่ไมมีน้ําอยางอื่น 
แตวาถามีน้ําอยางอื่นก็ไมตองใชน้ําบาดาล คําถามที่เกิดขึ้นมากมายครับทานประธาน 
ที่เคารพ กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่แผนดินทรุด แลวขณะเดียวกันนั้นก็มีหลายแหง 
ผมไมทราบวาปจจุบันบริษัทที่ผลิตน้ําดื่ม ผลิตเครื่องดื่มชูกําลังที่เขาตองเลือกใชน้ําบาดาลนั้น 
เพราะเขาไมตองไปจายเงินคาสกัดคลอรีนจากน้ําประปายังมีมากในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือไม ถาการมีอยูหรือในเขตจังหวัดอื่นที่อยูใกลเคียงที่มีลักษณะของแผนดินทรุดนั้นไดมี 
มาตรการในการแกไขกันอยางไร รวมกระทั่งสิ่งที่นาคิดในอนาคต ซึ่งผมเองก็ยังไมทราบวา 
ยุทธศาสตรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยการใชงบผานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้น 
เรามีพัฒนาหลักคิดการนําน้ําบนดินไปใสลงใตดินเพื่อจะไปถวงไมใหเกิดภาวะแผนดิน 
ทรุดกันหรือไม หรือจะมีการวางแผนยุทธศาสตรกันอยางไรวาพื้นที่ใดเจาะน้ําบาดาลได 
รวมกระทั่งวาพื้นที่ใดสามารถตรวจสอบแลววาถาขืนใหใชน้ําบาดาลตอไปแลวจะเกิด 
ปญหา ทั้งหมดก็คือวาตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากการเก็บรายไดนั้นมันคือความสําเร็จ 
หรือเกิดจากการใชน้ําบาดาลเกินศักยภาพหรือความพอดีหรือไม เพราะวาถาดูเหมือน 
 



๑๙๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    จงถนอม ๘๔/๒ 
 
องคกรอื่นถามีรายไดเพิ่มมากขึ้นดูเสมือนวาเปนความสําเร็จ แตพอเปนน้ําบาดาลนั้น 
พอสูบมากมันจะสวนทางกับความสําเร็จ ก็สอบถามอยางนี้ครับทานประธานที่เคารพ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับทานพิเชษฐ 
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล ประชาธิปตยจากจังหวัดกระบี่ ผมจะใชเวลาไมเยอะเพื่ออาจจะเปนประโยชน 
กอนอื่นขอขอบพระคุณทานรัฐมนตรีและคณะที่ไดกรุณามารับฟงปญหาของพวกเราในสภา 
ทานประธานครับ ผมเห็นพองดวยกับพวกเราทุกคนวาน้ํากับชีวิตเปนของคูกัน จําเปน 
ขาดกันไมไดครับ แตชีวิตที่ตองการน้ํามันก็ภาคการเกษตรและคน น้ําในภาคการเกษตร 
ก็คงจะไมใชภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ไมใชภารกิจของพวกทาน วันนี้เรากําลัง 
พูดถึงน้ําเพื่อคน น้ําสําหรับมนุษย สําหรับอุปโภคบริโภคเราก็ใชอยูคือน้ําผิวดิน ซึ่งเรา 
อาศัยน้ําฝนจากเทวดาลงมาให แตอีกสวนหนึ่งก็คือน้ําใตดินที่เปนทรัพยากรน้ําสวนหนึ่ง 
ที่เอาขึ้นมาเพื่อคนไดใชอุปโภคบริโภคกัน ผมจะไมพูดถึงน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรม 
ผมจะไมพูดถึงภาคการใชน้ําแหลงใหญ ๆ แตวาผมจะขอความกรุณาพูดถึงเฉพาะน้ํา 
ในชนบท เราเปน ส.ส. เราไปทุกพื้นที่เราเจอประชาชนเรียกรองหาน้ําบาดาล บอบาดาล 
แตการใชน้ําบาดาลวันนี้มันไมเหมือนสมัยกอนที่เราใชวิธีขุดบอลงไป แตวันนี้เราใชวิธี 
เจาะทอลงไป ทอเล็ก ๆ ที่เจาะลงไปความชัดเจน ความแมนยํา ตรงแหลงน้ํา ตรงสายน้ํา 
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๕/๑ 
 
 



๑๙๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๘๕/๑ 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเกาะแกงหรือจังหวัดริมทะเล อยางจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดพังงา อาจจะเกาะสมุยหรือจังหวัดระยอง เราเจาะน้ําบาดาลลงไปเราเจอชั้นหิน 
ทะลุชั้นหินออกไปเราไปเจอน้ําเค็ม สิ่งเหลานี้เปนปญหาของน้ําสําหรับชนบทที่อยูชายทะเล 
มาตลอด เมื่อป ๒๕๓๘ ผมมีโอกาสดีไปอยูที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนั้นกรมทรัพยากรธรณี 
อยูที่กระทรวงอุตสาหกรรม ผมไดขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมทําแผนที่น้ําทั้งหมดทุกจังหวัด 
เพื่อเราจะไดรูวาสายน้ําที่มันไหลอยูใตดินเสนทางความชัดเจนมันเปนอยางไร ที่ผานมา 
เรามักจะขุดเจาะลงไปเจอแตสายน้ําที่มีปริมาณน้ําไมพอ และเจอสายน้ําที่มันไมไดอยู 
ตลอดทุกฤดูกาล เราจึงมีบอน้ําบาดาลในชนบทจํานวนมากที่ถูกทิ้งรางที่มีปญหากันอยู 
ณ ขณะนี้ หลังจากที่ไดทําแผนที่ใตน้ําแลวผมไดนําไปใชแกในพื้นที่ริมทะเลบางแหง 
บางครั้งสายน้ําเล็ก ๆ หลายสายมันแบงน้ําออกไปทําใหไมเพียงพอไมวาสายไหนก็ตาม 
ที่จังหวัดกระบี่ ที่ตําบลตลิ่งชัน ผมไดเคยใหอุดสายน้ําที่อยูใกลเคียงกัน เมื่อสายน้ําเล็ก 
เสนอื่นถูกอุดมันก็ทะลักไปอยูเสนทางเดียวกัน และเมื่อทะลักน้ํามากขึ้นขุดเจาะลงไป 
ในเสนทางนั้น ผมมีน้ําใชอยูจนกระทั่งบัดนี้ ๑๐ กวาปแลวจากตําบลที่ไมเคยมีน้ํา มีปญหา 
เร่ืองน้ํามาตลอด ผมขอเรียนถามทานรัฐมนตรีและคณะวา แผนที่น้ําตอนนั้นเราใชงบประมาณ 
ไปหลายรอยลานบาท  จังหวัดหนึ่ง ๆ  เราตองใชงบประมาณถึง ๕-๑๐ ลานบาท 
แลวแตจังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ เมื่อภารกิจนี้ยายจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปอยูที่กระทรวง 
ของทานแลวแผนที่น้ําเหลานี้ยังอยูหรือเปลา ไดนํามาใชประโยชนหรือไม หรือทานคิดวา 
ทานจําเปนที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมชัดเจนตรงนี้มากแคไหน มิฉะนั้นถาขุดเจาะบอบาดาล 
ลงไปโดยขาดความชัดเจน ขาดความแมนยําไมมีประโยชนหรอกครับ เราถึงมีปญหา 
น้ําบาดาลที่มันรางกันอยูตั้งเยอะแยะไปหมด ก็ขอความกรุณาวาตรงนี้ถาทานจะให 
ความสนใจและเราไดประโยชนจริง ๆ เสนทางน้ําใตดินมันก็เหมือนเสนเลือดที่อยูใต 
ผิวหนังเรา บางครั้งในการที่จะฉีดยาก็ดี ใหน้ําเกลือก็ดีเราตองพยายามบีบรัดใหเสนเลือด 
ที่ใหญที่สุดมันถึงจะเพียงพอ น้ําใตดินก็เหมือนกันเสนทางน้ําทุกทางมันไมเทากัน 
และมันไมแรงเทากัน มันไมไดมีปริมาณมากเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดริมทะเล 
 



๑๙๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๘๕/๒ 
 
อยางเกาะสมุยที่ทานผูแทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตทานกรุณาพูดถึง อยางอีกหลาย ๆ แหง 
ที่อยูริมทะเล ผมฝากวาทานใหความสนใจกับชีวิตมนุษยริมทะเลที่มีปญหาน้ํามาหลาย ๆ 
ชั่วคนแลวจะเปนอานิสงสครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรังสิมาครับ  
   นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี (สมุทรสงคราม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสมุทรสงคราม 
อยากจะกราบเรียนทานประธานนะคะสวนไหนที่ซ้ํากันดิฉันก็จะไมอภิปราย จะถามเกี่ยวกับ 
เร่ืองงบประมาณที่ดิฉันติดใจวา สวนใหญ ๕๙๙.๒๘ เปอรเซ็นต รอยละนะคะ คือดิฉัน 
ไมไดเรียนทางดานบัญชี ดิฉันเรียนพยาบาลก็เลยไมคอยเขาใจเกี่ยวกับตัวเลขอันนี้ แตดิฉัน 
ดูแลวมันมากผิดปกติก็อยากจะเรียนถามวา ทานเนนวาสวนใหญไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
อยากจะทราบวาทานไปศึกษาตางประเทศทานไปดูเกี่ยวกับเร่ืองอะไร แลวก็ไปแตละครั้ง 
ทานไปกี่คน ไปทั้งหมดกี่ครั้ง แลวประโยชนที่ทานไดรับทานไดรับอะไรกลับมาบาง แลวก็ 
อยากจะขอความกรุณวาที่ทานไปดูงานตางประเทศทั้งหมดทุกครั้งอยากจะใหสงรายชื่อ 
ผูที่เดินทางไปตางประเทศมาใหกับทานประธานสภาแลวสงใหกับทานสมาชิกไดหรือไม 
เพราะวาถึงแมสภาจะปดไปแลวเดี๋ยวก็จะมีเปดวิสามัญ ก็อยากจะทราบรายชื่อคนที่ไปวา 
มีความชํานาญเกี่ยวกับทางดานอะไรบางที่ไปดูเกี่ยวกับทางดานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
อันนี้นะคะ  
   และอีกประการหนึ่งคือ ดิฉันอยากจะทราบวาการที่ทานไปตางประเทศ 
มันคุมคาไหมกับเงินที่เสียไป คุมคาสําหรับคนที่ไปแตมันคุมคากับภาษีของพี่นองประชาชน 
หรือไม  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๘๖/๑ 
 
       



๑๙๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    พรภิมล ๘๖/๑ 
 
และอยากจะเรียนถามวาการเจาะน้ําบาดาล คือดิฉันเห็นตั้งแตเด็ก ๆ เลยเพราะวาจังหวัด 
ของดิฉันมีคลองรวม ๔๐๐ คลอง แลวสวนใหญจะเปนน้ําเค็มก็ตองเจาะบาดาล แตพอเจาะ 
แลวนี่น้ําจะมีกลิ่นเหม็นแลวก็มีสีแดง พอเจาะแลวก็ทิ้งไปเลยคะใชไดหรือไมไดก็ปลอยไป 
ดิฉันก็อยากจะเรียนถามวา ทางกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลจะแกไขปญหาใหคือเจาะแลว 
ใหประชาชนสามารถใชสําหรับอุปโภคบริโภคจนกวาจะใชได ใชเงินอันนี้ไปจัดการใหได 
หรือไม ไมอยางนั้นก็จะมีปญหาเดือดรอนมาถึง ส.ส. บางทีบอตันเขาก็ไมมีเงินที่จะไปทํา 
ส.ส. ชวยหาเงินมาชวยหนอยไมมีน้ําใชชาวบานตองไปสูบน้ําคลองมาใช แลวน้ําคลอง 
ตอนนี้สวนใหญน้ําจะเสีย เพราะวาสารเคมีลงมาเจือปนในน้ําธรรมชาตินี่เยอะมาก 
แลวคนที่ใชน้ําบาดาลที่ไมมีใชบางทีเอาไปใชแลวเครื่องสุขภัณฑทานสังเกตสิคะหองน้ํา 
ก็จะเปนคราบแดง กอกใชแปบเดียวก็ตองเปลี่ยน ตองทิ้งเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรยีนถามวา 
ถามันมีปญหาอะไรเกี่ยวกับบาดาลทั้งหมด ส.ส. สามารถที่จะขอเงินกองทุนอันนี้ไปชวยเหลือ 
พี่นองประชาชนในพื้นที่จะไดหรือไม ขอบคุณคะ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรัฐมนตรีเชิญครับ  
  นางอนงควรรณ เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง ดิฉัน อนงควรรณ 
เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตนําคณะ 
เขามาตอบปญหาในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับกรณีกองทุน 
พัฒนาน้ําบาดาล กอนอื่นดิฉันตองขออนุญาตเรียนวาน้ําบาดาลมาจากไหน น้ําบาดาล 
มาจากฝนซึ่งตกลงมาจากฟากฟาในแตละปมีประมาณ ๗ แสนลานลูกบาศกเมตร ซึ่งนับวา 
เปนจํานวนมหาศาล แตทานเชื่อหรือไมวาน้ําฝนที่ซึมลงไปในดินนั้นมีแคประมาณ 
๓๘,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรเทานั้น ที่เหลือนี้ก็คือเปนน้ําที่ไหลลงสูแมน้ํา ลําคลองและทะเล 
ในที่สุด แลวที่สําคัญน้ําบาดาลเรานํามาใชอยูประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรเทานั้น 
เพราะฉะนั้นหลาย ๆ ทานที่จะกรุณาเปนหวงทรัพยากรน้ําของเรานั้น ทานกรณุานิง่นอนใจไดวา 
 



๑๙๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    พรภิมล ๘๖/๒ 
 
ขณะนี้เราไมไดปูยี้ปูยํากับเร่ืองของน้ํา เราใชน้ําแค ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรเทานั้น 
ซึ่งเปนปริมาณที่นอยมาก ดิฉันเองก็มีนโยบายที่จะเพิ่มเติมในสวนของการจะใชน้ําบาดาล 
ใหเปนประโยชนในชวงที่มารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาที่ผานมานี้น้ําบาดาลจะใชเพื่ออุปโภค  เพื่อบริโภค 
เพื่อการอุตสาหกรรม ตอไปนี้เรามีนโยบายวาทําอยางไรจะนําน้ําบาดาลนั้นมาใช 
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกพี่นองเกษตรกรใหมากยิ่งขึ้น 
ในสวนนี้ ดิฉันเองคงจะตอบสั้น ๆ ในประเด็นปญหารวม ๆ และในสวนของการเกษตรนั้น 
ก็ไดพยายามที่จะไปศึกษาดูงาน แมกระทั่งที่จังหวัดลําพูนซึ่งมีบางที่เราไดนําน้ําบาดาล 
ขึ้นมาใชนับวาเปนประโยชน แตวาจะใชในปริมาณที่มากอยางไรนั้นเราก็ตองคํานวณดู 
และในอีกสวนหนึ่งที่เราใชอยู ณ ขณะนี้เราก็ใชในเรื่องของประปาบาดาล ซึ่งไดไปทํา 
การเปดน้ําบาดาลในลักษณะนี้ตามโรงเรียน หรือตามวัด หรือตาม อบจ. ตาง ๆ ในพื้นที่ 
เขตทุรกันดารที่มีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองน้ํามาแลวเปนระยะ ๆ ที่สํานักงบประมาณไดอนุมัติ 
แลวก็แจงขาวดีเล็กนอยวาในเร็ว ๆ นี้กําลังที่จะของบประมาณในสวนของงบประมาณ 
สวนกลางเพื่อทําประปาใหกับโรงเรียนประมาณ ๒,๕๐๐ โรง ---------------------------------- 
 
                      - ๘๗/๑ 
 



๒๐๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ยุพเยาว ๘๗/๑ 
 
เนื่องจากไดรับการรองเรียนมาจากสํานักงาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการวาจํานวนโรงเรียน 
นับเปนหมื่นโรงกําลังขาดแคลนน้ําในสวนนี้ ถาไดงบประมาณสวนกลางก็คิดวาจะเปนขาวดี 
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละจังหวัดตอไป และตองขอขอบคุณวิสัยทัศนของทาน 
ส.ส. ดิฉันนับไดวาประมาณ ๓ ทานที่กรุณาใหขอชี้แนะกรณีที่น้ําซึ่งอยูในเกาะ ซึ่งอันนี้ 
เปนนโยบายซึ่งกําลังคิดอยูวาทําอยางไรจะเก็บกักน้ําจืดซึ่งอยูในเกาะนั้นไมใหไหลลงไปสู 
ทะเล เพื่อนํามาใชใหกับประชาชนและมาบริการใหแกพื้นที่ที่อยูบนเกาะ แตในเรื่องของ 
การจัดเก็บนั้นก็ตองพิจารณากันอีกระดับหนึ่งนะคะ ในสวนของคาน้ํา ดิฉันขอวกมาเขาถึง 
กองทุนน้ําบาดาล กองทุนน้ําบาดาลเราเก็บคาน้ําอยูประมาณ ๓.๕๐ บาท จํานวน ๖๙ จังหวัด 
แลวก็อีกประมาณ ๗ จังหวัด เราเก็บในอัตรา ๘.๕๐ บาท ในอัตรา ๘.๕๐ บาทนี้ก็คงจะมี 
เวลาไดอานรายชื่อนะคะ เชน กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 
๗ จังหวัดนี้เราเก็บในปริมาณที่สูงเนื่องจากวาเปนพื้นที่ที่เปนเขตวิกฤติน้ําบาดาล นอกจากนี้ 
ยังมีคาอนุรักษเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว ดังนั้นการที่เราไดเก็บคาน้ําในลักษณะนี้เราเก็บเฉพาะคาน้ํา 
ที่ใชในการอุตสาหกรรมนะคะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อสักครูนี้ที่ตอบวาทําไมตองเก็บกับ 
คนยากคนจน คนยากคนจนเราไมไดมีการเก็บคาน้ําบาดาล เก็บเฉพาะใชในการอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะ ๗ จังหวัดเมื่อสักครูนี้ตองทวีคูณเปน ๒ เทา รวมเปน ๑๗ บาทตอลูกบาศกเมตร 
ในสวนนี้ แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนี้มีกรรมการทั้งหมด ๙ ทาน 
ในกรรมการ ๙ ทานนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิได 
เปนกรรมการในการที่จะพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับกองทุนนี้เลย ในจํานวน ๙ ทานนั้น 
ก็มีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนประธาน ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูอํานวยการ 
ทั้ง ๙ ทานนี้ก็จะเปนผูพิจารณาในโครงการตาง ๆ ที่ใชเงินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
 


	รายงานการประชุม (หน้า ๑๐๑ ถึง ๒๐๐)



